
     ทานแสดงออกมานั้น ไมนาฟง 

ไมนาดูเลย เพราะฉะนั้นกรุณารักษา

มารยาทดวย ในการรูจักใหเกียรติคนอ� น

เขา ทานถูกเรียกวา ส.ส.ผูทรงเกียรติ 

แตถาทําตัวแบบนี้ เหมือนนักเลง

ขางถนนขางนอก

ลางบางเงินทอนวัดเฟส4!

บช.ก.ตะครุบเจาคุณแจค
ประยุทธหยาศึกบานใหญ

เศรษฐกิจใหมสาวไสพ่ีม่ิง

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลุกข้ึนช้ีแจงระหวางการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในญัตติอภิปรายท่ัวไปโดยไมลงมติ ขณะท่ีนายรังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล ออกทาทาง

ขึงขังในการประชุมวาระเดียวกัน

นายกฯเดือดอบรม‘ผูทรงเกียรติ’/ฝายคานรับฉายหนังเกา!

หนา...2หนา...2 การดับ‘ไฟใต’แบบ‘ย่ำเทา’
อยู ใน‘เขาวงกต’

การดับ‘ไฟใต’แบบ‘ย่ำเทา’
อยู ใน‘เขาวงกต’

             
|

‘โอมิครอน’ทํานิวไฮรายวัน

ไทยโพสต • บช.ก.เปดปฏิบัติการ “ลาง

บาปปราบอลัชชี” ทุจริตเงินทอนวัดเฟส 4                                                     

จับ “เจาคุณแจค” รองเจาคณะจังหวัดนคร 

นายก เจอเหลา ถุงยาง บีบีกันในกุฏิ   จนท.

ยึดเพิ่มโฉนด 3 แปลง มูลคา 21 ลาน เจา

ตัวรับรวมยักยายเงินทอนวัดจริง  สวนเหลา

กับถุงยางอางเปนของลูกศิษย เรียก 11 เจา

อาวาสสอบเขม  

เม� อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565  

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแกว ผบก.ปปป. 

นํากําลังเจาหนาท่ี บก.ปปป. บูรณาการกําลัง

รวมกับเจาหนาท่ี บก.ปอท, เจาหนาท่ี บก.รฟ., 

เจาหนาที่ บก.ทล., เจาหนาที่ ป.ป.ช. และ

เจาหนาที่ ป.ป.ท. รวมกวา 60 นาย เปด

ปฏิบัติการ “ลางบาปปราบอลัชชี ทุจริต

เงินทอนวัด” กระจายกําลังเขาตรวจคนเปา                          

หมาย 5 จุด ในพื้นที่ จ.นครนายก จ.นนทบุรี 

และกรุงเทพมหานคร เพ� อตามจับผูกระทํา

ผิดทุจริตเงินอุดหนุนวัด ของสํานักงานพระ                                                            

พุทธศาสนาแหงชาติ รวมถึงตรวจยึดทรัพย 

สินที่ไดมาจากการกระทําผิด

โดยเปาหมายสําคัญของการตรวจ 

คนอยูท่ีกุฏิเจาอาวาสวัดเขาทุเรียน ต.เขาพระ 

อ.เมืองฯ จ.นครนายก ซึ่งเปนที่จําวัดของ

พระสิทธิวรนายก หรือเจาคุณแจค เจาอาวาส                                                  

วัด หรืออีกตําแหน�งคือรองเจาคณะจังหวัด

นครนายก ทั้งนี้ เม� อพบตัว พระสิทธิวรนา

ยก เจาหนาที่จึงแสดงหมายคนศาลจังหวัด

นครนายก เพ� อขอเขาทําการตรวจคนหา

พยานหลักฐานตางๆ ภายในกุฏิ กอนจะนิมนต

พระสิทธิวรนายกไปยัง สภ.เมืองนครนายก 

เพ� อทําการสอบปากคํา พรอมกับแจงขอกลาว

หาอยางเปนทางการ นอกจากนี้ เจาหนาที่

ยังไดนิมนตเจาอาวาสวัดอ� นๆ ในพ้ืนท่ี จ.นคร 

นายกที่เกี่ยวของอีก 11 วัด มาทําการสอบ

ปากคํายัง สภ.เมืองนครนายกอีกดวย

สําหรับปฏิบัติการดังกลาว

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดทํานิวไฮ  

18,066 ราย เสียชีวิต 27 ราย “กทม.” ยังพุง

สูง 3,458 ราย “บ๊ิกตู” ส่ังผูวาฯ กําชับกํานัน-

ผูใหญบาน เรงสรางการรับรูสถานการณ  

โควิดชุมชน หวังชวยปองกันลดจํานวนผู

ปวยใหม “สธ.” ยันระบบสาธารณสุขยัง

รับมืออยู “อนุทิน” วอนเรงฉีดกระตุนเข็ม 

3-4 ลดความรุนแรง “คณะแพทย มช.” 

เผยผลการศึกษาประสิทธิผลวัคซีน ชี้ฉีด 2                                                                

เข็มเอาโอมิครอนไมอยู ตองเข็ม 3 สูได 68% 

เม� อวันที่ 18 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน                                                      

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย                                                            

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 18,066 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 17,815 ราย จาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 17,707 ราย                  

คนหาเชิงรุกในชุมชน 108 ราย เรือนจํา 83 

ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 168 ราย 

หายปวยเพิ่ม 12,511 ราย อยูระหวางรักษา 

149,589 ราย อาการหนัก 755 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ 182 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย 

เปนชาย 18 ราย หญิง 9 ราย ในจํานวน

ผูเสียชีวิตทั้งหมด เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

21 ราย คิดเปนรอยละ 78 ทั้งนี้ ยอดผูได

รับวัคซีนเพิ่มของวันที่ 17 ก.พ.2565 รวม 

221,920 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 18 ก.พ.2565 

ไทยโพสต • “สุชาติ” ดับเคร� องชนบาน

ใหญชลบุรี ไมขออยูใตแมทัพอัลไซเมอร เบ้ียว

ปูนบําเหน็จ “สรวุฒิ” รับตองใหผูใหญเคลียร 

“บิ๊กตู” จอหยาศึก ลั่น “เดี๋ยวพี่จัดการเอง”                                                          

หัวหนาพรรคเศรษฐกิจใหมลากไส “ม่ิงขวัญ” 

ไขกอก เหตุพรรคสนองความตองการไมได  

เม� อวันที่ 18 ก.พ. ยังมีความเคล� อน 

ไหวตอเน� อง สําหรับความขัดแยงเร� องการ

สงผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี ระหวาง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา                                                              

กับนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ส.ส.ชล 

บุรี และผูอํานวยการพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) โดยเม� อชวงเชานายสุชาติไดออก

มาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเร่ืองดังกล่าวตอนหนึ่ง

วา ตนไมเคยเห็นหมาตัวไหนมันทิ้งเจาของ 

เห็นมีแตเจาของนั่นแหละที่ชอบเอาหมาไป

ทิ้ง ไปปลอยวัด มีเหตุผลไมกี่ขอที่หมาจะ

หายไปนั้นก็คือ หลงทาง กับการถูกทําราย

บาดเจ็บ จนถูกบานหลังใหมเก็บเอาไป

เลี้ยง

นายสุชาติโพสตวา ตนมีนิทานพงศาว 

ดารฉบับยอเร� อง ขุนศึกคูกายกับแมทัพอัล

ไซเมอร นานมาแลว มีขุนศึกกับแมทัพคูนึง 

ขุนศึกรักเคารพแมทัพเหมือนพี่คนนึง สั่งให

ไปรบไปที่ไหน ไมเคยปฏิเสธ สูตายถวาย

หัวทุกสนามรบ แมกระทั่งวันที่ไมเหลือขุน 

ศึกคนอ� นเลย ที่สําคัญสวนใหญขุนศึกคูกาย

คนนี้รบชนะทุกครั้ง 

นายสุชาติยังระบุวา วันนึงขุนศึกคูกาย

ขอกลับมาดูแลครอบครัว และเรือกสวนไร

นาที่ทิ้งไปนาน เลยบอกแมทัพวา ขอวางมือ 

ปรากฏวา 3 ปที่แลว มีสงครามใหญ แมทัพ

เรียกขุนศึกคูกายมาพูดคุยดวยวา ขอใหมา

ชวยกัน ถาแพศึกครั้งนี้เขาและครอบครัว

จะไมมีแผนดินอยู ดวยความรักและเคารพ

ในตัวแมทัพ ขุนศึกคูกายยอมทิ้งลูกทิ้งเมีย 

ทิ้งไรนาสวน มารวมรบอีกครั้ง โดยการรบ

ครั้งนี้แมทัพใหขุนศึกรับผิดชอบ 3 หัวเมือง

หลัก ที่เหลือเปนหนาที่แมทัพรับผิดชอบ

“กอนออกรบแมทัพรับปากวา ถาชนะ

ศึกจะปูนบําเหน็จให กระทั่งผลออกมา พอ

รบเสร็จ ขุนศึกรบชนะทั้ง 3 หัวเมือง สวน

แมทัพแพราบคาบทุกหัวเมือง หลังเกิดเหตุ 

การณคร้ังน้ี ปรากฏวาแมทัพเปนอัลไซเมอร 

นายกฯเดือดอบรม‘ผูทรงเกียรติ’/ฝายคานรับฉายหนังเกา!

ระอุหนัก ‘ปูติน’ 

สั่งทดสอบมิสไซล

ปตท.โวทํากําไร

ทะลุแสน ล.

แตงตั้ง ‘สีกากี’ กลางป

กรุงเทพฯ • “คลัง” ฟุงยอดใชจายการ

รักษาระดับการบริโภคภายในประเทศทะลุ 

3.5 หม� นลานบาท คนละครึ่งสะพัดกวา 3.3 

หม� น ล. “บิ๊กตู” รายผลงานเร� องสินคาแพง

และเงินเฟอ บอกไทยดีกวาหลายประเทศ

ทั่วโลก ลั่นจะไมหยุดคิดหยุดทําเพ� อใหประ 

เทศพนวิกฤตและดีขึ้นทุกๆ วัน

เม� อวันที่ 18 ก.พ. นายพรชัย ฐีระ

เวช ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง                           

เปดเผยถึงมาตรการรักษาระดับการบริโภค

ภายในประเทศ ป 2565 ซึ่งประกอบดวย                                                     

โครงการเพิ่มกําลังซื้อ

เกียกกาย • ปชป.ใหคะแนน “ประยุทธ” 90 คะแนน แจงอภิปรายได

ดี แต “สุทิน” อัดทองอาขยานเหมือนเกา รับเปนแคหนังมวนเกาปู

ทางศึกซักฟอก “เพ� อไทย” ประเดิมสับเหมืองทองอัครา นายกฯ โต

พรอมลั่นไมออก “กาวไกล” ซัดใชเด็กเปนหนูทดลองวัคซีน สธ.ขน

คณะผูบริหารแจง ชวงค่ําระอุ! ยุทธพงศอัดรถไฟฟาสายสีเขียว 

“โรม” กรีดแผลคามนุษย โดยเฉพาะกรณี พล.ต.ต.ปวีณ “พระราม

ตู” ซัดแรงผูทรงเกียรติ แตทําเหมือนนักเลงขางถนน เมินตอบ

ขอสงสัยโรม จนเจาตัวลั่นใจดําอํามหิต กอนถูกไลพนหอง

เพราะไมถอนคําพูด 

เม� อวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ มีการประชุม

สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 ครั้งที่ 32 

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) เปนพิเศษ 

เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ

ปญหาตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  19  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม  3  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9229

อิสรภาพแหงความคิด

คลังฟุงตัวเลข

ใช‘คนละครึ่ง’

รบ.โอแก‘ศก.’
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หนา...

รัฐบาลแบบนี้มีคาใหใครไววางใจฝากชีวิตไวไดบาง ทําคน

ดีๆ ตองลี้ภัย ทําลายลางคนซ� อสัตย ตรงไปตรงมา 

ระบอบปรสิตถาไมรีบเอาออกจะกัดกินคนทํางาน

และประชาชนจนไมเหลือชิ้นดี

นายรังสิมันต โรม 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

พระรามตูยํ้าไมออก
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2 ในประเทศ

‘เศรษฐกิจ-การเมือง’ ผันผวน

ประคองตัวให้พ้นจุดต่ำาสุด

ม้ความตึงเครียดในภูมิภาคจากการเปิดสงคราม

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนลดน้อยลงไป แต่ก็ยังไม่มีใคร

วางใจได้ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากนี้ แต่

อย่างน้อยก็ส่งผลทางด้านจิตวิทยาต่อตลาดเงินและตลาดทุน

ไปทั่วโลกที่ผันผวนไปมา ประกอบกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่

ทำาให้หลายประเทศต้องเจอกับปัญหาสินค้าราคาแพง กระทบ

ต่อความเป็นอยู่และปากท้องของประชากรในรัฐต่างๆ ที่ต้อง

แบกรับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำาในช่วงการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 มายาวนานร่วม 2 ปีในช่วงก่อนหน้านี้มา

แล้ว ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย  

สัปดาห์ก่อนเกียรตินาคินภัทรวิเคราะห์ถึงสถานการณ์

เงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาว่า เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางใน

แวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ระดับโลก โดยเฉพาะการถกเถียง

กันว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจะเป็นเงินเฟ้อแบบชั่วคราวหรือถาวร 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้นต่อ

เนื่องและแตะระดับ 7% ในสหรัฐ ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์

หลายคน รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐเริ่มออกมายอมรับมาก

ขึ้นว่าเงินเฟ้อรอบนี้อาจสูงขึ้นรุนแรงและยาวนานกว่าที่คาด

การณ์ไว้ และยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิม

 สำานักวิจัยแห่งนี้ยังได้คาดการณ์ว่าว่าอัตราเงินเฟ้อของ

ไทยปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ โดยปรับประมาณ

การตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 2022 เป็น 2.3% ซึ่งเกิดจาก 3 

เหตุผลหลัก คือ ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการกลับ

มาเปิดเมืองและความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ราคาอาหาร

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาสุกรจากปัญหาโรคระบาดในประเทศ

และฐานของราคาค่าน้ำาและค่าไฟที่อยู่ในระดับต่ำาในปี 2021 

ตามการสนับสนุนของมาตรการรัฐ โดยแม้ว่าเงินเฟ้อไทยใน

ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก แต่ราคาอาหารและพลังงาน

ที่สูงขึ้นมีแนวโน้มกระทบกับกลุ่มคนรายได้น้อยมากกว่า 

อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อและ

อัตราดอกเบี้ย คือ ราคาอาหารและพลังงานที่สูงยืดเยื้อ, ตลาด

แรงงานที่อาจเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานหลังการเปิดเมือง 

เงินเฟ้อโลกที่อาจสูงเกินกว่าคาด และอัตราดอกเบี้ยโลกที่ปรับ

ตัวสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาด ซึ่งจะเพิ่มความท้าทายต่อการดำาเนิน

นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ไม่สามารถ

ปรับดอกเบี้ยขึ้นได้เร็วในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งเป็น

อีกหลายๆ ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงตัวแปรอื่นที่

อาจเข้ามาเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปหลังจากนี้และเป็นสถานการณ์

ที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลมากที่สุดคือ การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ

แบบคุมไม่อยู่ ที่อาจได้เกิดจากการที่แรงงานและผู้ประกอบ

การเริ่มมีการคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น และเริ่มปรับราคาค่า

เช่าและค่าแรงงานสูงขึ้นตามการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งมีความ

เสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ ในระดับโลก หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อทั่ว

โลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำาหรับประเทศไทยประเมินว่า 

ในภาพรวมความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อไทยจะสูงขึ้นแบบควบคุม

ไม่ได้ยังมีน้อย และการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อยังกระจุกตัวอยู่ใน

ฝั่งต้นทุน โดยเฉพาะราคาพลังงานและอาหารเท่านั้น 

ในขณะที่สถานการณ์การเมืองของไทยก็ยังไม่นิ่ง 

รัฐบาลยังขาดเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในสายตา

ประชาชน ฝ่ายค้านยังไร้ประสิทธิภาพ พลังนอกสภาอยู่ภาย

ใต้การบงการของกลุ่มการเมืองและผลประโยชน์ ขณะที่

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงโลกที่ ไม่สามารถควบคุม

ได้ยังเป็นตัวแปรสำาคัญ ภาพรวมแล้วจึงเป็นเรื่องยากที่

ประชาชนหาเช้ากินค่ำาจะพึ่งพารัฐในการแก้ไขปัญหาที่ซับ

ซ้อนนี้ ได้ ในเวลาอันสั้น จำาต้องดิ้นรน พึ่งพาตัวเอง วางแผน

ให้ชีวิตผ่านพ้นไปแต่ละวัน ไม่ให้ถึงทางตัน ประคองตัวเองรอ

คอยความหวังที่จะลืมตาอ้าปากเมื่อโอกาสมาถึง.

ตอนนี้เราเน้นเรื่องอย่าให้มีการขาดเตียงหรือเวชภัณฑ์ 

ซึ่งปัจจุบันเรื่องยาอย่างไรก็พอ เราเตรียมการทุกอย่างไว้อยู่

แล้ว หากมีความจำาเป็นเราพร้อมที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ได้ แต่ช่วงนี้เราเน้นในเรื่องของโฮมไอโซเลชั่น ส่วนเตียงและ

โรงพยาบาลใช้เฉพาะคนที่มีอาการรุนแรง.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ารพูดถึงยานยนต์ ไฟฟ้าดัดแปลง ในที่นี้จะมีความหมาย

ที่ต่างจาก รถไฟฟ้าใหม่ หรือ รถยนต์ EV ที่รัฐกำาลังออก

มาตรการส่งเสริมกันอยู่ขณะนี้ แต่ในที่นี้จะพูดถึงรถยนต์

ไฟฟ้าดัดแปลง หรือ EV Conversion ที่เป็นอุตสาหกรรมโอกาส

ทางเศรษฐกิจใหม่ ที่พิจารณาจากพื้นฐานสังคมที่เป็นจริงของเรา ที่

สามารถนำามาปรับสร้างโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจยุคใหม่ขึ้นได้ ด้วย

การนำารถยนต์เก่าซึ่งมีอายุเกิน 10 ปี ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปยุค

เก่าที่มีอยู่ในประเทศราว 40 ล้านคัน มาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าและ

ปรับปรุงสภาพใหม่ ซึ่งจะทำาให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่า

เศรษฐกิจได้มหาศาล และนำาไปเชื่อมกับความก้าวหน้าใหม่ใน

เศรษฐกิจวันนี้ ได้อย่างมีนัยสำาคัญ

หากเราพิจารณาถึงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของยาน

ยนต์ไฟฟ้า EV เช่นที่เทสลากำาลังเป็นผู้นำาอยู่ หรือ

มีโรงงานที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในจีนปัจจุบัน ที่เรา

ยังอาจปรับตัวสู้ไม่ได้ ขณะที่ภาครัฐก็ต้องส่งเสริม

สนับสนุนสิทธิพิเศษทางภาษี-ทางการค้าให้กับ

อุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านสิ่ง

แวดล้อมกับสังคมโลก และการปรับสร้างเศรษฐกิจ-

การจัดการสิ่งแวดล้อมใหม่ ตามแนวทางความร่วม

มือของประชาคมโลก ซึ่งมีข้อน่าพิจารณาว่า เรา

อาจต้องพิจารณาถึงการวางพื้นฐานการสร้างโอกาส

ใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเศรษฐกิจในบ้านเรา

โดยตรง ด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์

ไฟฟ้าดัดแปลง เร่งขับเคลื่อนกฎ-กติกาในประเทศ-

สนับสนุนส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ ฯลฯ เพื่อ

ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ขึ้นในประเทศ มุ่งให้

ประโยชน์ โพดผลทั้งมวลตกอยู่กับประเทศ-ผู้คน และ

สร้างความก้าวหน้าจากโอกาสใหม่ที่สำาคัญนี้ขึ้นเอง! 

ซึ่งมีข้อน่าพิจารณาหลายประการ กล่าวคือ

ประการแรก การจัดการกับรถยนต์เก่าที่นำา

มาดัดแปลงปรับปรุงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า-ยานยนต์

ไฟฟ้านั้น หากรัฐสนับสนุนผลักดัน-ส่งเสริมให้เกิด

ขึ้นได้ อุตสาหกรรมนี้จะกลายเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่สร้างโอกาส

ใหม่ขึ้นมหาศาล มีพื้นที่-กลุ่มคนที่อยู่ในเศรษฐกิจนี้ครอบคลุมจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่เป็นที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ไปจนถึงอู่รถยนต์เล็กๆ 

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเรียน

รู้และพัฒนาทักษะการดัดแปลงขึ้นได้ หากมีการสนับสนุนด้านทุน-

ทักษะความรู้-และการดูแลมาตรฐานที่ดี อย่างที่พบเห็นในวันนี้ว่ามี

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจาย 

ซึ่งโดยภาพรวมจะส่งผลบวกมหาศาลให้ผู้คน-เศรษฐกิจ

ประเทศในทุกระดับจากการเกิดอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ฐานล่างระดับ

เศรษฐกิจครัวเรือน (รวมทั้งการลดหนี้เศรษฐกิจครัวเรือน) และช่วย

ให้กลุ่มอาชีพอู่รถยนต์ที่กำาลังอยู่ในเศรษฐกิจขาลงมีโอกาสปรับตัว

สู่โอกาสใหม่ ไปจนถึงการสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 

หรือ EV conversion ขนาดใหญ่ขึ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าเศรษฐกิจ

กว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดการผลิตและพลังการส่ง

เสริมของภาครัฐ) และช่วยสร้างงานให้ผู้คนหลายหมื่นคน ช่วยปรับ

สภาพอู่รถยนต์ยุคเก่าๆ ปรับตัวมาเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในแบบ

ของไมโคร แฟคตอรี่ เน็ตเวิร์ก ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งหากอุตสาหกรรม

นี้เกิดและลดต้นทุนการผลิตลงในราคาคันละไม่เกิน 3 แสนบาท ก็จะ

ช่วยลดหนี้ครัวเรือนลงนับล้านบาททีเดียว! จากกลุ่มคนที่ถึงเวลาต้อง

เปลี่ยนรถยนต์เก่า-นำามาดัดแปลงมาเป็นรถไฟฟ้า ที่จะช่วยประหยัด

เชื้อเพลิงลงมาก-และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน นี่คือ

เหตุผลประการแรกที่รัฐต้องจริงจังผลักดันขับเคลื่อนสนับสนุนให้เกิด

อุตสาหกรรมนี้ขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนจะเสียโอกาสนี้ ไป ซึ่งเราสามารถ

พัฒนาเป็นผู้นำาในอาเซียนในกระแสเศรษฐกิจศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง

มีนัยสำาคัญ

ประการที่สอง การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ดัดแปลง นอกจากจะปรับสร้างโอกาสใหม่-สร้างการจ้างงาน-ปรับ

โอกาสทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ที่มั่นคงยั่งยืนแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ทำาให้

ประชาคมโลกได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นร่วมมือ

ตามข้อตกลงปารีสและเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการสนับสนุนการ

ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เป็นฉันทามติของประชาคม

โลก ซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นหลักประกันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยุค

ใหม่กับประชาคมโลกว่า เรามีความร่วมมือที่ดีและจะไม่ถูกกีดกัน

ทางด้านการค้า จากกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอากาศ ซึ่งกรณีปัญหาสภาพภูมิอากาศของเรานั้นเกิดจากการ

คมนาคมขนส่งสูงถึงร้อยละ 24 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

จะช่วยลดภาวะโลกร้อนในกรณีนี้ลงอย่างมีนัยสำาคัญ สามารถสร้าง

คาร์บอนเครดิตจากอุตสาหกรรมนี้ ไปในตัวด้วย และทั้งช่วยปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจ BCG หรือ

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจที่นำากลับมา

ใช้ใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว ที่ช่วยลดการใช้

ทรัพยากรจากการที่อุตสาหกรรมนี้อยู่ในกลุ่ม

เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจนำากลับมาใช้

ใหม่ ซึ่งเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของโลก

อย่างมีนัยสำาคัญ 

ประการที่สาม การที่รัฐสนับสนุน

อุตสาหกรรมนี้จะส่งผลต่อการพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยี และทักษะความรู้

ใหม่จากการปรับสร้างอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง

จะช่วยส่งเสริมพัฒนายกระดับความรู้และ

ทักษะเข้าสู่นวัตกรรม การสื่อสาร และการ

พัฒนายุคดิจิทัล ที่ช่วยปรับตัวสู่ความรู้ยุค

ใหม่-ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ใน

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิตอล และช่วยปรับสร้าง

ระบบนิเวศในโลกดิจิตอลขึ้น มีการเชื่อมต่อ

กับระบบคลาวด์และแพลตฟอร์มดิจิทัล มี

ปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาการคมนาคม

ขนส่งและคุณภาพชีวิตแบบครบวงจรให้ทุก

ภาคส่วน ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประโยชน์สาธารณะ รวม

ทั้งช่วยการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างความรู้ในโลก

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการต่อยอดปรับฐานความรู้-ทักษะ ที่จะหนุน

ช่วยสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคน-การศึกษา การพัฒนาสถาบัน 

การพัฒนาระบบรัฐ ช่วยให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เท่าทันการ

ปรับตัวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกแวดล้อมยุคใหม่ด้วย นี่คือภาพ

รวมที่รัฐต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้ โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ในทุกวันนี้.

ถานการณ์ความรุนแรง หรือการก่อความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่มีการ วิสามัญ กองกำาลังติดอาวุธ 

ที่บ้าน บาโงระนะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2 ศพ และล่าสุด

คือการปิดล้อม ตรวจค้น และ วิสามัญ ที่บ้านโคกเค็ด ต.บ้านนา 

อ.จะนะ จ.สงขลา รวม 3 ศพ ทำาให้ สถานการณ์ของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้อยู่ในบรรยากาศที่ อึม

ครึม เหมือนมี เมฆหมอก เกิดขึ้น 

ซึ่งเป็นบรรยากาศของความ 

ไม่สบายใจ และ ไม่เข้าใจ 

ของคนส่วนหนึ่ง กับหน่วย

งานความมั่นคง 

แม้ว่าหลังการ 

วิสามัญ 3 ศพที่บ้าน โคก

เค็ด หน่วยงานปฏิบัติการ

ร่วมของ กอ.รมน.จะไม่มีปฏิบัติ

การปิดล้อม ตรวจค้น ต่อกองกำาลัง

ติดอาวุธในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอ

ของ จ.สงขลา ซึ่งคงเป็นการหยุดปฏิบัติการ เชิงรุก ชั่วคราว เพื่อ

ให้ กระแส การ โจมตี ใน โซเชียล ที่เป็นฝีมือของ ปีกทางการเมือง 

ขบวนการบีอาร์เอ็นเบาบางลงจากปฏิบัติการ วิสามัญ ที่เกิดขึ้น

ติดต่อกันหลายครั้ง หลายพื้นที่ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา                              

การโฆษณาชวนเชื่อ หรือ ไอโอ ที่เป็นปฏิบัติการ 

ปีกทางการเมือง ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์

เอ็น เท็จ หรือจริง ไม่มีใครให้คำาตอบได้ แต่ไม่ว่าเรื่องนั้น

จะเป็น เรื่องเท็จ ถ้ามีคนเชื่อ ก็เท่ากับเรื่องเท็จที่ถูก ไอ

โอ คือเรื่อง จริง ซึ่งเข้าลักษณะของคน มุสลิม ส่วนใหญ่

ในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าเรื่อง จริง ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

ชี้แจงแถลงไขเป็นเรื่อง เท็จ ส่วนเรื่องที่มีการ ไอโอ จาก 

ปีกการเมือง ของ บีอาร์เอ็น คือเรื่องจริง 

เพราะแม้แต่เรื่องการซ้อมเผชิญเหตุของ ฉก.46 ที่

บ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 

ก.พ.ที่ผ่านมา ก็ถูก ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น นำา

ไปทำา ไอโอ จนคนในพื้นที่เข้าใจว่านั่นคือการ บังคับใช้

กฎหมาย จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

คำาว่า การบังคับใช้กฎหมาย ของ พล.ท.เกรียง

ไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่ถูกนำามา ผลิตซ้ำา ถูก ปีก

ทางการเมือง ของ ขบวนการบีอาร์เอ็น นำาไปขยายความ

ให้คนในพื้นที่เข้าใจผิดว่าเป็นการใช้ความรุนแรง และต้องจบลงด้วย

การ วิสามัญ นี่คือความน่ากลัวในงาน ไอโอ ของบีอาร์เอ็น 

จะสังเกตว่า บีอาร์เอ็น และกลุ่มตัวแทนในการ พูดคุย

สันติสุข ได้สร้างความ อึมครึม ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่เหตุการณ์วาง

ระเบิดแสวงเครื่อง 20 กว่าจุด ในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยการ นิ่ง

เฉย ไม่แถลงข่าว ไม่รับ ไม่ปฏิเสธ ว่าเป็นการลงมือของ แนวร่วม 

ขบวนการในพื้นที่ เพื่อให้มีการเข้าใจผิดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์

โดยรัฐตาม ไอโอ ของ ปีกทางการเมือง 

อีกประเด็นที่ อึมครึม คือในการ ปิดล้อม ตรวจค้น ทุกครั้ง

ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ใช้ขบวนการนำาตัวผู้นำาศาสนา ผู้นำา

ท้องที่ ท้องถิ่น ไป เจรจา หรือการ กล่อม ให้กองกำาลังติดอาวุธ 

หรือ คนร้าย มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ วันนี้ในสังคมของ มุสลิม ของ 

ผู้นำาศาสนา ของผู้นำาท้องที่ ของผู้นำาท้องถิ่น มีการ วิพากษ์วิจารณ์ 

กันมากว่า เจ้าหน้าที่รัฐได้สร้างความ อึดอัด ให้เกิดขึ้นกับพวกเขา 

เพราะพวกเขาลงความเห็นว่า จะ เจรจา หรือไม่ เจรจา สุดท้าย

ทุกครั้งที่มีการ ปิดล้อม ก็จบลงที่การ วิสามัญ อยู่ดี ดังนั้นการไป 

เจรจา กับ คนร้าย เพื่ออย่าให้มีการ จับตาย หรือ วิสามัญ จากเจ้า

หน้าที่รัฐ กำาลังถูก ไอโอ จาก ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น ว่า

เป็นเพียงขบวนการ ที่เหมือนกับเป็น อย.ให้การ วิสามัญ ถูกต้องตาม

กฎหมายเท่านั้น

ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ที่ต้อง รับฟัง เพื่อเป็น โจทย ์ในการแก้ เพราะนี่เป็น 

ความรู้สึก ที่อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่ก็อย่าลืมว่า ไฟใต้ ที่ 

ยืดเยื้อ มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ที่ สยาม ยึด ปัตตานี มาเป็น 

ดินแดน ทุกอย่างเกิดจากความ รู้สึก ทั้งนั้น และความ รู้สึก

คือปมลึกของไฟใต้ กล่าวเช่นนี้ก็ไม่ผิดนัก 

ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง สำาหรับคน ไทยพุทธ คือประเด็น

การ พูดคุยสันติสุข ที่เป็นคำาถามว่า พูดคุย แล้วได้อะไร เพราะไม่

เคยเห็นว่าขบวนการ พูดคุย จะทำาให้ความรุนแรง หรือ ธง ของบีอาร์

เอ็นเปลี่ยนจาก ความรุนแรง มาเป็น สันติวิธ ีอย่างที่มีการแถลงข่าว 

และกลุ่มที่ รู้ลึก และ รู้จริง ยังมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงขบวนการ 

พูดคุย ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ จริงจัง หรือ จริงใจ กับการ พูดคุย เพราะ

เป็นการ พูดคุย ที่อยู่ในลักษณะ นอนเตียงเดียวกัน แต่ฝันคนละเรื่อง 

วันนี้ เจนีวาคอล เดินทาง เข้า-ออก และมีบางส่วน ปักหลัก 

อยู่ที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อกำาหนด กติกา ในการ พูด

คุย และเดินเกมให้ขบวนการ บีอาร์เอ็น เพื่อให้แบ่งแยกดินแดนตาม 

ยุทธศาสตร ์ที่บีอาร์เอ็นวางไว ้

มีการนำา แกนนำา ของ บีอาร์เอ็น เดินทางไป พูดคุย ในต่าง

ประเทศ เช่นที่ประเทศตุรกี ซึ่งการ ล้ำาเส้น ของ เจนีวาคอล แม้แต่

มาเลเซีย ผู้ที่เป็นประเทศที่ทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกในการ พูดคุย 

ก็ได้แต่ทำา ตาปริบๆ เพราะวันนี้ผู้ที่มี บทบาท ในการ คอลโทรล แกน

นำาบีอาร์เอ็นคือ เจนีวาคอล ซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศที่มีอิทธิพลใน

องค์การสหประชาชาติ และเป็นองค์กรที่ จุ้นจ้าน ในทุกประเทศมีปัญหา

การแบ่งแยกดินแดน 

ส่วนในประเทศ ณ วันนี้ องค์กรกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอ

ซีอาร์ซี ก็เปิดเกม รุก ในพื้นที่ 3 จังหวัด ยิ่งมีการขอร้องจากสภาความ

มั่นคงให้ย้ายสำานักงานจากปัตตานีมาอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยิ่ง

ทำาให้ ไอซีอาร์ซี เหิมเกริมกว่าเดิม เพราะมีการตั้ง สำานักงานถาวรที่ 

อ.หาดใหญ่ เพื่อการปฏิบัติการในพื้นที่ 3 จังหวัดอย่างถาวร 

และในเร็วๆ นี้ ตัวแทนไอซีอาร์ซี จะมีการพบปะกับ นาย

พล นอกราชการที่เป็นที่ปรึกษา และ นายพล ในราชการที่มี

ตำาแหน่งใหญ่โตอยู่ในขณะนี้ การพบปะครั้งนี้คือการ ล็อบบี้ ให้ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยินยอมให้ ไอซีอาร์ซี ดำาเนินการใน

โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการ เอื้อ ต่อ ปีกทางการเมือง ของบีอาร์เอ็น

ในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ 

อีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดับ ไฟใต้ ซึ่งมีการ นินทา กัน

อย่างมาก เพราะเกี่ยวกับผลประโยชน์ในการดับ ไฟใต้ นั่นคือการต่อ

สัญญากล้อง ซีซีทีวี ที่ กอ.รมน.เซ็นสัญญากับบริษัทเจ้าของกล้อง ซี

ซีทีวี ที่ใช้ในการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในพื้นที่ ในงานของ

เจ้าหน้าที่ตำารวจ ซึ่งมีมูลค่าค่าเช่าปีละ 600 ล้าน และหน่วยงาน

ของตำารวจ รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ต้องการให้มีการ 

ทบทวน การเช่า เพราะใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า แต่ หน่วยเหนือ ที่

เป็น แบ็กอัพ อยู่ข้างหลังไม่ยอม ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีผลประโยชน์ 

หรือมีอะไร ก็เป็นเรื่องที่ต้อง สืบสาวราวเรื่อง กันเอง แต่ประเด็น

ของกล้อง ซีซีทีวี ที่ต้องจ่ายค่าเช่าปีละ 600 ล้าน กำาลังเป็นประเด็น 

ฮอต ใน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าอยู่ในขณะนี ้

ซึ่งนอกจากเรื่องของกล้อง ซีซีทีวี แล้ว ยังมีอีก

หลายเรื่องของการเช่า ของการ จัดซื้อ จัดจ้าง ที่เริ่ม

จะมีคนที่ทนไม่ไหวกำาลังออกมา แฉ ถึงความไม่ชอบ

มาพากล ของการใช้งบประมาณ และการใช้อำานาจ

จาก ส่วนกลาง ดำาเนินการ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง โดย

หน่วยงานในพื้นที่ไม่มีการมีส่วนร่วม และคนในพื้นที่ไม่

ได้ประโยชน์จากงบ ดับไฟใต้ ที่ควรจะกระจายให้กับผู้

ประกอบการในพื้นที่ 

นี่กระมังที่คนในพื้นที่ออกมาพูดกันมาก และพูด

กันมาหลายสิบปีก่อนที่จะเกิดเหตุ ไฟใต้ ระลอกใหม่ 

ในปี 2547 เสียอีกว่า ใต้สงบ งบไม่มา ในขณะที่บาง

กลุ่ม บางคน ถึงกับตั้งคำาถามกับหน่วยงานความมั่นคง

ว่า เหตุผลที่ยังดับ ไฟใต้ ไม่ได้ อาจจะไม่ใช ่แม่ทัพ และ 

นายกอง ไม่เก่งในการรบ ไม่เก่งในงาน มวลชน แต่เป็น

เพราะมีการ ค้าสงคราม หรือไม่ 

เพราะล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ซึ่งได้รับข้อมูลจากฝ่าย พลเรือน และต้องการ

ให้ฝ่าย ทหาร ดำาเนินการตามที่ฝ่าย พลเรือน ให้ข้อมูล แต่กลับสร้าง

ความไม่ แฮปปี้ เพราะมองว่าเป็นการ ข้ามหัว และไม่เชื่อใน ข้อมูล 

และแผนงานของพลเรือน ที่ ชุดความจริง ไม่เหมือนกับ ชุดความจริง 

ของหน่วยงานตนเอง แต่ที่จะดำาเนินแผนเพื่อดับ ไฟใต้ กลายเป็นการ

ขอตรวจสอบ ชุดความจริง ของฝ่ายพลเรือนว่า เชื่อได้ขนาดไหน  

ที่นี่เคยเขียนหลายครั้งว่า การดับ ไฟใต้ ไม่ได้ผล เพราะ

แต่ละหน่วยงานต่างมี ชุดความจริงคนละชุด และไม่เคยที่จะเอา 

ชุดความจริง ของแต่ละหน่วยที่มีอยู่มาร่วม บูรณาการ ให้เป็น ชุด

ความจริง เพียงชุดเดียว เพื่อใช้เป็น เครื่องมือ ในการดับ ไฟใต้ เมื่อ

เป็นอย่างนี้ การดับ ไฟใต้ จึงเหมือนกับการเดินย่ำาเท้าอยู่ใน เขา

วงกต ที่สุดท้ายหาทางออกไม่พบนั่นเอง.

 

เมือง ไม้ขม รายงาน

การดับ‘ไฟใต้’แบบ‘ย่ำาเท้า’อยู่ ใน‘เขาวงกต’ 

กับการ‘บูรณาการ’ที่‘ล้มเหลว’ใน จชต. 

ส

แ

ก

อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าดัดแปลง...

เศรษฐกิจใหม่ที่รัฐต้องเร่งหนุนสร้างtapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

ม่รู้ต้ังใจหรือบังเอิญ “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผบ.ตร. สะบัดปากกาวันท่ี 14 กุมภา ซ่ึงตรงกับวัน

วาเลนไทน์ เป็นสัญญาณเร่ิมต้นเข้าสู่การแต่งต้ังตำารวจ 

“วาระเดือนเมษายน” หรือท่ีเรียกกันว่า “วาระกลางปี” อย่างเป็น

ทางการ

ซ่ึงตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งต้ังข้าราชการตำารวจ  พ.ศ.

2561 ข้อ 7(2) กำาหนดให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติดำาเนินการคัด

เลือกแต่งต้ังตำารวจเดือนเมษายน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน

ของทุกปี

ปีน้ี “ผบ.ป๊ัด” ใช้ฤกษ์วันวาเลนไทน์ เซ็นประกาศลำาดับ

อาวุโสข้าราชการตำารวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (คร้ัง

ท่ี 1) ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ การคัดเลือก

แต่งต้ังตำารวจท่ีต้องประกาศลำาดับอาวุโสตำารวจระดับ รอง ผบก. 

ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อแจ้งให้ตำารวจทุกนายท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ

ความถูกต้องของบัญชีลำาดับอาวุโส

หากเห็นว่าข้อมูลในการจัดทำาลำาดับอาวุโสไม่ถูกต้อง 

สามารถยื่นเรื่องต่อ ตร.เพื่อพิจารณาทบทวนภายใน 7 วัน นับ

ต้ังแต่วันประกาศ

จากน้ันจะมีการประกาศลำาดับอาวุโสข้าราชการตำารวจระดับ 

รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (คร้ังท่ี 2) ซ่ึงเป็นคร้ังแก้ไข ก่อนท่ีจะ

เร่ิมเดินหน้าจัดทำาบัญชีแต่งต้ังวาระเดือนเมษายนตามข้ันตอนต่อไป

จริงๆ การแต่งต้ัง “ตำารวจ” วาระเดือนเมษา ตามจุดประสงค์                                                                                   

ท่ีมีข้ึนน้ัน เหมือนเป็น “โบนัส” ให้ตำารวจท่ีเหลืออายุราชการอีก 6 

เดือนข้างหน้าจะเกษียณราชการได้ยศและตำาแหน่งสูงข้ึน 

ตอบแทนการรับราชการตำารวจมาท้ังชีวิต

โดยเปิดไว้ 3 ระดับ “ท่ีปรึกษาพิเศษสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ” ยศ พล.ต.อ. เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. “ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่า ผบช. และ  “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ 

พล.ต.ต. เทียบเท่า ผบก.

จากการตรวจสอบบัญชีอาวุโสท่ีประกาศออกมา แปะชื่อ 

พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. จองเก้าอ้ี ท่ีปรึกษา

พิเศษ ตร. เอาไว้ 1 ราย ส่วนเก้าอ้ี ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. น่าจะ

มีชื่อ พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์  รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พร

ชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.ชนะชัย ล้ิมประเสริฐ รอง 

ผบช.กมค., พล.ต.ต.จรัล  จิตเจือจุน รอง ผบช.ภ.2 และ พล.ต.ต.ธีร

ศักด์ิ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค. เป็นต้น

ส่วนเก้าอ้ี ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. แปะชื่อ พ.ต.อ.สุทัศน์  มณ

สวัสด์ิ รอง ผบ.ภ.จว.พิษณุโลก, พ.ต.อ.หญิง ณัชย์ นันทโชคพานิช 

รอง ผบก.สก., พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ลำาปาง, 

พ.ต.อ.วราพงษ์ ประเศรษโฐ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4, พ.ต.อ.หญิง 

ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9, พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง 

ผบก.ภ.จว.ตาก, พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.

สมุทรสงคราม  และ พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว. 

เป็นต้น

แต่ไฮไลต์ท่ีถูกจับตาในวาระเดือนเมษา ช่วงปีหลังๆ จะมี

การสอดไส้แต่งต้ังแทนตำาแหน่งท่ีว่างเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับการขอ

ยกเว้นหลักเกณฑ์สำาหรับผู้ท่ีอาวุโสไม่ครบ แม้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี

อาวุโสก็มีการขอ ก.ตร.ยกเว้นหลักเกณฑ์

คร้ังน้ีจะมี ดาวเด่น ดาวดัง ดาวโรจน์ มีชื่ออยู่ในโผน้ีมาก

น้อยแค่ไหน

ต้องจับตาๆ.

แต่งตั้ง ‘สีกากี’ กลางปี

ไ

โซเชียลแซงก์ชันฆ่ารัฐประหาร

ศานติธรรม ‘ไทย-มุสลิม’

ภิปราย ๒ วัน ๒ คืน ของฝ่ายค้าน มีเนื้อหาสาระคู่ควร

แก่การติดตามรับชม-รับฟังหรือไม่?

การ “นั่งหลับ” อ้าปากหวอคาเก้าอี้ของชลน่าน ศรีแก้ว 

“ผู้นำาฝ่ายค้าน” ในห้องประชุม 

นั่นคือคำาตอบ!

ฉะนั้่น เมื่อวาน (๑๘ ก.พ.๖๕) ผมจึงแค่เปิดจอ แต่ปิดเสียง 

เลือกดู-เลือกฟัง “เฉพาะราย” ที่หน้าตามีสาระเท่านั้น 

เอาเวลาไปทำาอย่างอื่น เกิดประโยชน์กว่า ดูหมาในคอก

แม้วกระชากโซ่ เลียส้นนาย

ตั้งหัวข้อซะเวอร์

“แพงทั้งแผ่นดิน, จนทั้งแผ่นดิน, พังทั้งแผ่นดิน”

แต่ที่โชว์กันมา ๒ วัน 

“เพี้ยนทั้งพรรค, เพ้อทั้งพรรค, พล่ามทั้่งพรรค” ทั้งตัวผู้-

ตัวเมีย!

เห็นรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล” ชี้แจง เปิดเสียงฟัง

หน่อย ต้องบอกว่า กระทอกกลับนายวาโยอะไรนั่น “เสียหมอ” 

ไปเลย

เรื่่องสาธารณสุข เรื่องวัคซีนโควิด 

ถ้าจะอภิปรายแบบสาดใส่ไร้ข้อเท็จ-ข้อจริง ใครก็อย่าไป

สะเปรอะกับหมอหนูเชียว เพราะนับวัน หมอหนูภูมิแน่น

“โชว์สด” ได้สะแด่วแห้วกว่าแก๊งสำาส่อนธรรมศาสตร์

ซะอีก!

สรุป วันนี้ ขอบายที่จะคุยการเมืองเรื่องเพ้อ-พล่ามของ

หมาในฟาร์มแม้ว เพราะวันนี้ มีเรื่องที่อยากนำามาบันทึกไว้เป็น 

“เหตุบ้าน-การประเทศ” ที่สำาคัญยิ่ง

ถ้าอ่านเอามัน, เอาสนุก แนะให้ผ่านเลย แต่ถ้าจะ “เอา

สาระ” ควรอ่านครับ

คงจำากันได้ เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ นายกฯ ประยุทธ์ เดินทาง

ไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ตามคำาเชิญของ “เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุล

อะซีซ อัลซะอูด” มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหม แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

นอกจากสัมพันธภาพ “ไทย-ซาอุฯ” ที่จืดจางไปนานกว่า 

๓๐ ปี ได้รับฟื้นฟูคืนกลับระดับ “เอกอัครราชทูต” ต่อกันแล้ว

ในโอกาสที่รัฐมนตรีต่างประเทศ “นายดอน ปรมัตถ์วินัย” 

ไปตอบข้อซักถามวุฒิสมาชิกที่วุฒิสภา 

นายดอนบอกว่า ๑ ในหลายหัวข้อที่ตกลงร่วมมือกัน คือ 

ในปัญหาชายแดนใต้ ๓ จังหวัด

รัฐบาลซาอุฯ ยินดีสนับสนุน “องค์การความร่วมมือ

อิสลาม” หรือ OIC ช่วยประสานสร้างศานติสุข ให้พี่น้อง “ไทย-

แม้ในอดีต ชุมชนใกล้เคียงกับวัดราชบพิธ ก็มีชาวมุสลิมอาศัย

ร่วมอยู่ด้วย การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนต่างศาสนาในสังคมไทย 

จึงดำาเนินไปโดยสงบสุขเป็นปรกติ

ทรงเล่าประทานว่า....

คนไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาอิสลามมา

นานแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ซึ่งมีชาวมุสลิมจากตะวันออกกลางเข้ามาค้าขายหรือรับ

ราชการในเมืองไทย มีผู้สืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นสกุลใหญ่ 

เป็นที่รู้จักกว้างขวาง 

ในส่วนพระองค์ เคยเสด็จไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี

ประชากรคนไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจำานวนมาก ทรง

สังเกตเห็นว่า ทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิม ต่างใช้ชีวิตร่วมกันอย่าง

สงบสันติตามหลักศาสนา 

ยามที่ชาวมุสลิมมีการงานประเพณีใด ชาวพุทธก็นำาสิ่งของ

ไปช่วยงาน ในขณะที่ ถ้าชาวพุทธมีการงานประเพณีใด  ชาวมุสลิม

ก็นำาสิ่งของมาช่วยงานเช่นเดียวกัน 

ทรงสามารถยืนยันได้ เพราะได้เคยทอดพระเนตรเห็น

ประจักษ์มาด้วยพระองค์เอง 

ทั้งนี้ “พระมหากษัตริย์ ไทย” ทุกพระองค์ มีพระบรมราช

ปณิธานที่จะพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำารุงทุกศาสนา 

พระบรมราโชบายเช่นนี้ จึงทำาให้เมืองไทย มีความสงบ

ร่มเย็นด้วยสามัคคีธรรมเสมอมา

“เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก” กราบทูลแสดง

ความปีติยินดีและสนองพระดำารัสว่า 

“รับทราบเรื่องราวดังกล่าวด้วยความซาบซึ้ง รู้สึกยินดียิ่งที่

สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสันติ” 

ทั้งขอชื่นชมบทบาทของผู้นำาศาสนา ที่ธำารงไว้ซึ่งความกลม

เกลียวใกล้ชิดกันอย่างนี้เสมอ 

บรรยากาศที่ได้มาเฝ้าในวันนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วม

กันและการทำางานร่วมกัน ถ้าตราบใด เมืองไทยยังมีบุคคลอย่าง

เช่น “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นแบบอย่าง  ตราบนั้นย่อมจะ

มีแต่ความสงบสุข 

นอกจากนี้ ยังกราบทูลถวายคำายืนยันว่า

“บุคคลใดผู้ยุยงให้ผู้คนในสังคมรู้สึกแตกแยกบาดหมางกัน 

โดยอ้างความแตกต่างกันทางศาสนา บุคคลนั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็น

มุสลิมที่แท้จริง 

หากทุกคนยังยึดมั่นในหลักศาสนา ประเทศไทยจะสามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในที่สุด 

เพราะการก่อให้เกิดความร้าวฉานนั้น เป็นความชั่วร้ายที่ไม่

อาจกล่าวได้ว่า เป็นตัวแทนของศาสนาใดๆ ในโลก ผู้ที่กระทำาการ

เช่นนั้น ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาของเขาเอง” 

เลขาธิการฯ กราบทูลต่อไป ว่า 

“ได้ทราบว่า ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานใน

งานเมาลิดกลางอยู่เสมอ 

แสดงถึงน้ำาพระราชหฤทัยอันประเสริฐต่อทุกศาสนิกชน  

เป็นที่ชื่นชมของมุสลิมทั่วโลก 

ครั้นได้มาเฝ้าและรับฟังพระดำารัสอันเปี่ยมด้วยปรัชญา

แห่งความดีจากสมเด็จพระสังฆราช ยิ่งทำาให้รู้สึกปีติ 

จะขอนำาเรื่องราวที่ ได้พบเห็นเหล่านี้ ไปแจ้งแก่ทุกภาค

ส่วนให้ได้ทราบ เพื่อผดุงสันติภาพ และสร้างสรรค์ความเข้าใจ

ซึ่งกันและกันต่อไป”

ครั้นสมควรแก่เวลา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช  

โปรดประทานเหรียญพระรูปและหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธ

ศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ 

เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ถวายของท่ีระลึก

เป็นกาน้ำาทองเหลือง พร้อมกราบทูลว่า

“เป็นสัญลักษณ์ของความเยือกเย็นเช่นสายน้ำา สมกับ

พระจริยวัตรอัธยาศัยอันเป่ียมด้วยเมตตาธรรมของเจ้าพระคุณ 

สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งสามารถสัมผัสได้ โดยซาบซึ้งยิ่งในวันนี้”

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานของ

ที่ระลึกแก่คณะผู้ติดตามเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

 พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอาหรับ, อธิบดีกรม

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่าง

ประเทศ และผู้ตรวจราชการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติ ที่มาร่วมเฝ้าด้วย

#ศาสนาพุทธ

#สันนิบาตมุสลิมโลก

CR:เพจ สำานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

.................................

ก็จะเห็นว่า โลกตะวันออกกลาง เมื่อคบหาต่อกันแล้ว มี

ความจริงใจ กระตือรือร้นใน “มิตรภาพสัญญา” ทุกอย่างเดิน

หน้า หนักแน่น-มั่นคง-รวดเร็ว 

เลขาฯ OIC เดินทางมาแล้ว “ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” โดย

เฉพาะใน ๓ จังหวัดใต้ ปัญหาทุกอย่างสว่างไสวในทางคลี่คลาย

สู่ “อยู่ร่วมศานติสุข”

ฉะนั้น “หมาในคอก” แม้ว จงหยุดพล่าม แล้วไปเป็น “หมา

ส่องกระจก” จะได้รู้

ที่ “พังทั้งแผ่นดิน”

ยุคทักษิณโน่น...ทำาพังไว้!

มุสลิม” ได้อยู่ร่วมกัน “สงบยั่งยืน”

วาระนั้น นอกจากท่านนายกฯ ได้ทูลเชิญ “องค์มกุฎราช

กุมาร” เสด็จฯ มาเยือนไทยและทรงตอบรับแล้ว

ได้เชิญ “เลขาธิการ OIC” มาเยือนไทยและพี่น้องไทย-มุสลิม

ในเมืองไทย รวมถึงที่ชายแดนสามจังหวัดใต้ด้วย

ด้วยเหตุดังปรารภนั้น........

เมื่อวาน “Sawan Kanchana” ได้นำาภาพและข้อความบันทึก 

“สำานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” โพสต์เฟซ น่าสนใจดังนี้

.................................

วันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ “สมเด็จพระอริย 

วงศาคตญาณ” สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ

ลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาส

ให้ “ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม  อัลอีซา” เลขาธิการองค์การ

สันนิบาตมุสลิมโลก เฝ้า 

ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่  ๑๓ ถึง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในฐานะแขกของ “กระทรวงการต่าง

ประเทศ” 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำารัส สรุป

ความว่า 

“การพบปะกันครั้งนี้ ขอให้ถือว่า เป็นการพบกันของเพื่อน 

ซึ่งล้วนควรมีความปรารถนาดีต่อกัน อันจะยังให้เกิดสันติสุขในหมู่

มวลมนุษยชาติ” 

พร้อมทั้งมีรับสั่งเล่าประทาน ว่า 

ภายในบริเวณวัดราชบพิธ เคยเป็นท่ีต้ัง “โรงเรียนวัด

ราชบพิธ” ซึ่งมีนักเรียนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ทุกศาสนา มาใช้เล่า

เรียนและพำานัก 

ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม หรือศาสนา

คริสต์ ต่างได้มาศึกษาร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกัน 

อ

แม่ร้องลูกชาย

ดับในเรือนจำา

คดีดองมา5ปี! 

กรุงเทพฯ • แม่สุดทน ร้อง 

ผบ.ทบ.ลงมาดูคดีลูกชายดับใน

เรือนจำาปี 60 หลังดองในศาล

ทหารมา 5 ปี เผย จนท.บางราย

ได้ดิบได้ดีแถมไม่ถูกพักราชการ 

เมื่อวันศุกร์  ท่ีกองบัญชาการ

กองทัพบก นางเรณู หมดราคี อายุ 

46 ปี มารดาของพลทหารยุทธ

กินันท์ บุญเนียม ที่เสียชีวิตใน

เรือนจำาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น

ข่าวดังเมื่อปี 2560 เดินทางมาขอ

ความเป็นธรรมในคดีที่บุตรชาย

ถูกทำาร้ายร่างกายจนเสียชีวิตไม่มี

ความคืบหน้า โดยนายเรณูมองว่า

อาจต้องการประวิงเวลาในการขึ้น

ศาลทหารของจำาเลย 11  คน ที่มี

ส่วนร่วมในการกระทำาผิดจนทำาให้

บุตรชายเสียชีวิต ขณะนี้เรื่องยัง

อยู่ในชั้นของศาลทหาร มณฑล

ทหารบกที่ 45 ซึ่งเวลาล่วงเลยมา 

5 ปีแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้า ทั้งที่

ตำารวจได้สรุปการชันสูตรพลิกศพ

ที่ระบุว่าถูกทำาร้ายจนเสียชีวิต  

โดยจำาเลยเองก็ได้รับสารภาพไป

แล้ว อย่างไรก็ตามวันนี้ยังไม่ได้

มีการรับเรื่อง เนื่องจากทหารเวร

แจ้งให้ตนกลับไปรวบรวมเอกสาร

และเขียนยื่นคำาร้องเป็นทางการ

มาอีกครั้ง  

นางเรณูกล่าวทั้งน้ำาตาด้วย

ว่า ต้องการขอความเป็นธรรม

จาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 

ผบ.ทบ.ลงมาดูเรื่องนี้ด้วย เพราะ

คดีไม่มีอะไรซับซ้อนเลย จำาเลย

ก็รับสารภาพแล้ว แต่ศาลนัดมา

แล้วก็มาไม่ครบ ทำาให้ต้องเลื่อน

ออกไป  แถมรอง ผบ.เรือนจำาใน

ขณะนั้นบางคนยังได้ดิบได้ดี ไม่

ถูกพักราชการเหมือนจำาเลยคน

อื่น จริงๆ แล้วบุตรชายของตนรัก

ทหารบกมาก ตนให้ไปสมัครเหล่า

ทัพอื่นก็ไม่ไป จะมาสมัครทหารบก

ให้ได้ โดยอีกไม่กี่เดือนก็จะปลด

ประจำาการแล้ว แต่ต้องมาจบชีวิต

ก่อน ซึ่งผู้บังคับบัญชาช่วงนั้นก็

บอกเราว่าจับผู้กระทำาผิดได้แล้ว 

แต่คดีก็ยังไม่คืบ ซ่ึงตนก็จะเดิน

ทางมายื่นหนังสืออีกครั้ง.

‘กมธ.พัฒนาการเมอืง’เบรกกม.คมุNGO
เกียกกาย • เมื่อวันศุกร์ เวลา 

11.10 น. ท่ีรัฐสภา น.ส.สุทธ

วรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 

ส.ส.ก้าวไกล แถลงผลการ

ประชุมประจำาสัปดาห์ของท่ี

ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

การพัฒนาการเมือง การสื่อสาร

มวลชน และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ได้มีการพิจารณา

ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) การดำาเนินกิจกรรมของ

องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร  พ.ศ. 

... ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการกฤษฎีกา  (คณะท่ี 2) 

เมื่อวันท่ี  18 ก.พ.

น.ส.สุทธวรรณกล่าวว่า 

ท้ังน้ีร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่

ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น

ของภาคประชาสังคมต่างๆ  โดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์  (พม.) 

ซ่ึงจะนำาความเห็นข้อกังวลและ

ข้อห่วงใยของทุกภาคส่วนมา

วิเคราะห์ เพื่อเสนอความเห็น

ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการ

ปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความ

สมบูรณ์

น.ส.สุทธวรรณกล่าว

ว่า โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม

จากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง

ดังน้ี 1.ผู้แทนกระทรวง พม.ให้

ความเห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับ

ดังกล่าวน้ีมีหลักการสำาคัญใน

การส่งเสริมและสนับสนุนภาค

ประชาสังคมในองค์กรต่างๆ ให้

มีความเข้มแข็ง ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การปรับปรุงแก้ไข 2.ผู้แทน 

กระทรวงการต่างประเทศให้

ความเห็นเก่ียวกับร่าง พ.ร.บ.การ

ดำาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่

แสวงหากำาไร พ.ศ. ... โดยได้ให้

ส่งความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ซ่ึง

เป็นข้อมูลท่ีผู้แทนจากประเทศ

ต่างๆ ได้เสนอข้อห่วงใยและข้อ

กังวลเพื่อประกอบการพิจารณา

นอกจากน้ี 3.ผู้แทนสำานัก 

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ให้ความเห็นในการพิจารณา

ปรับปรุงการจัดทำาร่างกฎหมาย  

โดยได้นำาความเห็นของคณะ

กรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มา

ประกอบการพิจารณาเก่ียว

กับการติดตามตรวจสอบการ

ฟอกเงินขององค์การระหว่าง

ประเทศกับองค์กรภาคประชา

สังคมภายในประเทศ เป็นเรื่อง

เก่ียวกับความม่ันคง จึงทำาให้

ร่างกฎหมายฉบับน้ีมีการเพ่ิม

กระบวนการติดตามตรวจสอบ

การดำาเนินงานขององค์กรภาค

ประชาสังคม 4.ผู้แทนองค์กร 

ภาคประชาสังคมอยู่ระหว่างการ

รวบรวมความคิดและประเด็น

สำาคัญเพื่อเสนอต่อ  พม. โดย

ในภาพรวมมีความกังวลว่ายัง

ไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องออก

กฎหมายมากำากับดูแลและ

ควบคุมองค์กรภาคประชา

สังคม เนื่องจากมีกฎหมายอื่น

ใช้ควบคุมดูแลอยู่แล้ว 

น.ส.สุทธวรรณ กล่าวอีก

ว่า  ในส่วนของความเห็นของ 

กมธ.มีความเห็นว่า การจัดทำา

ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวน้ีควรจะต้อง

มีการรับฟังข้อมูลท่ีรอบด้าน ดัง

น้ัน กมธ.จะได้มอบหมายให้คณะ

ทำางานศึกษาแนวนโยบายและ

กฎหมายภาครัฐ ท่ีเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำาเนิน

การรวบรวมข้อมูล จัดทำาความ

เห็นเสนอ กมธ.เพื่อเป็นข้อมูล

ในการพิจารณาศึกษาข้อดีและ

ข้อเสียต่างๆ หากรัฐบาลเสนอ

ร่างกฎหมายดังกล่าวน้ีเข้าสู่

สภาในข้ันรับหลักการ เพื่อจะใช้

เป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย

คัดค้านหรือให้ข้อเสนอแนะต่อ

ร่างพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดย

เฉพาะมาตรา 77 ความจำาเป็น

ในการให้มีกฎหมายและกติกา

สากลระหว่างประเทศในการ

ออกกฎหมายให้เป็นท่ียอมรับ

ต่อไป.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (รมว.พม.) 

ดำาเนินการให้เจ้าหน้าท่ี พม.จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าไปเย่ียมครอบครัว

ของไรเดอร์สาวแม่เล้ียงเด่ียว พร้อมท้ังมอบนมและผ้าอ้อมสำาเร็จรูปสำาหรับเด็กเพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนในเบ้ืองต้น 

เม่ือวันศุกร์ ดร.พิชาย 

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตร

การเ มืองและยุทธศาสตร์

การพัฒนา สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) /อดีต

ประธานคณะกรรมการรณรงค์

เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) /

กรรมการร่วมจัดงาน 30 ปี

พฤษภาประชาธรรม กล่าวถึง

การจัดงานรำาลึก 30 ปีพฤษภา

ประชาธรรมในปีน้ีว่า ส่ิงสำาคัญ

อย่างหน่ึงท่ีควรจะตอกย้ำาให้

เห็นชัดเจนคือ การรัฐประหาร

เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะดำารง

อยู่ในสังคมประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยอีกต่อไป ความเชื่อ

ท่ีว่าการรัฐประหารจะช่วยขจัด

การคอร์รัปชันก็ไม่เป็นความจริง 

และความเป็นจริงท่ีเราเห็นอยู่คือ 

เครือข่ายของคณะรัฐประหาร

ก็เข้าไปน่ังอยู่ในตำาแหน่งท้ัง

ในรัฐวิสาหกิจหรือรัฐจำานวน

มาก ได้ท้ังตำาแหน่งอำานาจและ

ผลประโยชน์  และนำาไปสู่การ

ทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงอาจจะมาก

พอกับรัฐบาลพลเรือนหรืออาจ

จะมากกว่า เพราะฉะน้ันความ

เชื่อท่ีว่าการทำารัฐประหารจะช่วย

ขจัดคอร์รัปชันเป็นมายาคติ เป็น

เรื่องท่ีไม่จริง 

นายพิชายกล่าวว่า เนื่อง                                                             

จากเหตุการณ์พฤษภาคม  2535 

เป็นเหตุการณ์ท่ีประชาชน

สามารถเอาชนะการสืบทอด

อำานาจของคณะรัฐประหาร

ได้ แสดงให้เห็นถึงพลังของ

ประชาชนท่ีมีความแข็งแกร่ง

และทรงพลัง ดังน้ันในการครบ

รอบ 30 ปีน้ีคงจะเป็นจุดเร่ิมต้น ท่ี

ประชาชนทุกฝ่ายจะต้องมาร่วม

กันในการยุติการรัฐประหารให้

ได้ เพื่อท่ีจะทำาให้ประชาธิปไตย

มีความม่ันคงย่ังยืนต่อไป

ส่วนทางออกของประเทศ 

ไทยท่ีจะไม่วนกลับไปสู่การ

รัฐประหารอีกน้ัน นายพิชาย

กล่าวว่า เราก็ต้องทำาลายมายา

คติ ให้รัฐประหารเป็นเป็นส่ิง

ต้องห้ามในสังคมไทย ทำาให้คน

ท่ีทำารัฐประหารรู้สึกละอายจน

ไม่กล้าท่ีจะออกมาเดินในสังคม  

หมายความว่าสังคมต้องอาศัย

กลไกทางโซเชียลแซงก์ชัน  หรือ

การลงโทษทางสังคมต่อคณะ

รัฐบาลทหารและเครือข่ายของ

รัฐประหาร และแสดงความไม่

ยอมรับคนเหล่าน้ีอย่างชัดเจน ไม่

ว่าในทางการเมืองหรือทางสังคม 

จนทำาให้คนท่ีทำารัฐประหารก็ต้อง

คิดหนักว่าถ้าทำาแล้วเขาก็ต้อง

เผชิญกับมาตรการทางสังคมท่ี

ประชาชนร่วมมือกันตอบโต้ ไม่

เช่นน้ันจะทำาให้รัฐประหารกลาย

เป็นส่ิงท่ีเราเรียกว่า Stigmata  

(ตราบาป) สำาหรับคนทำา

ด้านนายเมธา มาสขาว 

เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์

เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าว

ว่า คณะกรรมการจัดงาน 30 

ปีพฤษภาประชาธรรม จะจัด

เวทีแรกในโอกาสครบรอบการ

รัฐประหาร รสช.ในวันท่ี 23 ก.พ.น้ี 

ท่ี มศว ประสานมิตร ในหัวข้อ 

“ประสานมิตร : ถอดบทเรียน

การรัฐประหาร  23 กุมภาพันธ์ 

จาก รสช. ถึงเหตุการณ์ 17 

พฤษภาคม 35  บทบาททหารกับ

การเมืองไทย” โดยให้เหตุการณ์

พฤษภา  35 เป็นบทเรียนสำาคัญ

ของการเมืองไทยและการเมือง

โลก  เป็นอนุสติและอุทาหรณ์

คร้ังสุดท้าย โดยจะมีการหยิบยก

บทเรียนจากกวางจู เกาหลีใต้ 

ซ่ึงเป็นการลุกข้ึนสู้ของประชาชน

เพื่อประท้วงเรียกร้องประชาธิป

ไดยจากกองทัพ สุดท้ายรัฐบาล

ต้องกล่าวขอโทษประชาชนอย่าง

เป็นทางการและสร้างอนุสาวรีย์

ให้แก่วีรชน 

“ไม่อยากให้ความหลงใน

อำานาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จบ

ลงเหมือนกับเหตุการณ์เดือน

พฤษภา 35 ท่ี พล.อ.สุจินดายอม

เสียสัตย์เพื่อชาติกลายเป็นโมฆ

บุรุษ แต่เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์

คงไปไม่ถึงฝ่ังฝันว่าจะเป็นนายกฯ 

เกิน 8 ปี เพราะจะแพ้ภัยตนเอง

ท่ีไม่รู้จักพอ เหมือน พล.อ.เปรม 

ติณสูลานนท์ท่ีบอกว่าผมพอแล้ว 

หลังจากอยู่ในอำานาจครบ 8 ปี 

ซ่ึงทำาให้รัฐประหารไม่เกิดข้ึน 

พล.อ.ประยุทธ์อยากอยู่ต่อเพราะ

มีความฝันจะเป็นประธานการ

ประชุมเอเปกในปลายปีน้ี แต่

ความฝันคงสลายเพราะคำาว่าไม่รู้

จักพอ” นายเมธาระบุ.

กรุงเทพฯ • โหมรำาลึก 30 ปีพฤษภาทมิฬ ปลุกต้านรัฐประหาร ช้ี

สังคมไทยต้องช่วยกันให้เป็นส่ิงต้องห้าม  หนุนใช้พลังเครือข่ายโซ

เชียลแซงก์ชันให้บทลงโทษคนก่อการให้เป็นตราบาป ขณะท่ีเลขาฯ 

ครป.ซัดบ๊ิกตู่ไม่รู้จักพอ  
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4 บทความ

เ

ระวังไมสบาย

ชวงน้ีบรรยากาศอึมครึมท่ัวไทย ฟาฝนไมเปนใจต้ังแตตน                                                               

สัปดาห รวมถึงท่ีทําเนียบรัฐบาล สถานท่ีทํางานของ “ลุงตู”-                                                  

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม ที่มีฝนโปรยปรายทุกวัน เลยได

เห็นนายกฯ ลุงตูกางรมเดินขามตึกไป

ประชุมกันบาง 

ครั้น “ลุงตู” เดินผานกลุมนัก                                 

ขาวที่ดักรอสัมภาษณ ทามกลางบรรยา                          

กาศมืดคร้ึมท่ีทางเช� อมตึกภักดีบดินทร ทํา

เนียบฯ ซึ่งไมมีที่กันแดดกันฝน เลย

บอกนักขาว “บรรยากาศคอนขางมีฝน                                              

ระมัดระวังหน�อย ระวังเปนไขหวัด”         

พรอมกับเรงใหทุกคน “รีบไป  เดี๋ยวไม

สบาย ฝนจะตกแลว” 

สวนเจาตัวเองก็รีบใหสัมภาษณเขาเร� อง ทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจ ปากทอง แบบสั้นๆ แตครบถวนประเด็นอยู เพ� อนัก

ขาวจะไดรีบกลับ ไมเปยกฝน กอนที่นายกฯ ลุงตูก็รีบขึ้นหอง

ทํางานในทันทีเชนกัน 

แหม..สงสัยจะอดเปนหวงกันไมได ฮาๆๆ 

พิเภก 

การเมืองไทยคลายเปนการสวมหัวโขน กระทั่งกลายเปน

เร� อง รามเกียรติ์ หลัง “บิ๊กตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี เปรียบการทําหนาที่ในสภาในการอภิปรายทั่วไป 

ตามมาตรา 152 วาฝายคานเปน ทศ

กัณฐ   สวนนายกฯ เปน  พระราม พรอม

ระบุวา “อยาใหพระรามแผลงศรบอย” 

ขณะที่ “เสี่ยหนู”-อนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกฯ และสาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย พรอมรับ

บทเปน นางสีดา

ซ่ึงตัวละครดังกลาวจะสมบทบาท

หรือไม คงตองติดตามกันตอไป แตผูที่

เหมาะสมสุดอีกคนหนึ่งหนีไมพน นายวิษณุ เครืองาม รองนา

ยกฯ หลังถูกถามวา “อาจารยเหมาะสมเปนอะไร”  อ.วิษณุ จึง

บอกวา “ผมเหรอ พิเภกมั้ง”  

เม� อถามวา แตพิเภกเคยอยูกับทศกัณฐมากอน อ.วิษณุ 

ตอบกลับทันทีวา สุดทายตอนหลังพิเภกก็มาอยูกับพระราม กอนจะขอ

แกตัววา “ผมพูดเลน ไมไดเปนหรอกพิเภก ผมเปนพระวิษณุ!@” 

แหะๆ แตหลายคนฟนธงวา พิเภก สมบทบาทที่สุด อิอิ

เอฟซีปาวัน

ควันหลงฝายคานอภิปรายทั่วไปเพ� อซักถาม เสนอแนะ

รัฐบาล โดยเฉพาะเม� อวันศุกร ตกบายๆ สมาชิกหลายคนกําลัง

ตาปรืองวนอน พรรคเพ� อไทยจัดคิวให วัน อยูบํารุง ส.ส.กทม.

ข้ึนอภิปราย ทําเพ� อน ส.ส.ตาสวาง เพราะดวยบุคลิกและนํ้าเสียง

อันแสนยียวนของเจาตัว ชวนใหติดตาม ซึ่งก็ไมทําใหผิดหวัง 

หลายคนบอกวาดู ส.ส.วัน อภิ 

ปราย ก็เหมือนดู เฉลิม อยูบํารุง บิดา

ของเขาอภิปราย เพราะท้ังจังหวะลีลา                                                          

คําอุทาน ทวงทํานอง สําเนาถูกตอง  

จวงรัฐบาลสไตลดุดันสลับกวนโอย สราง

เสียงหัวเราะใหแกผูฟง

ปาวัน พูดถึงปญหายาเสพติดที่

ตอนนี้มีอยูเกล� อนไปหมด แถมราคายัง

ถูกอีกตางหาก จึงฝากใหนายกฯ ดูแล

แกไข และยังกลาวถึง พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรรณ รองนายกฯ 

วา “ขอพูดถึงลุงปอม เวลาขึ้นเวทีปราศรัยชอบบอกวาใจถึงพึ่ง

ได บังเอิญสโลแกนเหมือนที่ผมใชพอดี เอฟซีผมจึงฝากมาถาม

วา ลุงปอมเปนเอฟซีปาวันตั้งแตเม� อไหร!@” 

ตบทาย วัน ยังกอปปนํ้าเสียง ลุงปอม และบอกวา “ถาอยาก

เขากลุมเอฟซี สมัครไดเลย ไมมีคาสมัคร แตก็ไมทราบวาเอฟซี

จะยอมรับหรือไม ผมก็ไมรู ไมรู ไมรู ผมจะไปรูไดไง!@” 555

อืม...ลุงปอม วาไง เจาของสโลแกนมาแสดงตนแลว อิอิ 

   

ฮือฮาแน� 

ปดฉากศึกอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลแบบไมลงมติไป

แลว ฝายคาน ฝายรัฐบาล ใครทําผล

งาน ชี้แจงใหขอมูลไดเขาเปากวา คงได

เห็นกันไปแลว 

แตกอนวันอภิปรายจะมาถึง ขุน                                                         

พลนักพูดเพ� อไทยอยาง เดอะยุ-นาย

จิรายุ หวงทรัพย ส.ส.กทม.เพ� อไทย                                                        

ออกมาฉายหนังตัวอยางกอนวันอภิปราย 

จิรายุ แยมบอกจะแฉแหลกถึง                                    

ความไมชอบมาพากลถึง 3 กระทรวง 

บางหน�วยงานเกี่ยวพันไปถึงหลังบานดวย พรอมกับบอกทีเลน  

ทีจริงอยางอารมณดี ชวนใหติดตามส่ิงท่ีจะอภิปราย ‘เร� องอะไร 

ที่จิรายุพูด ฮือฮาแน�นอน!@’   

แหะๆ สวนจะสมราคาคุยหรือเปลา แฟนๆ คอการเมือง

ที่ติดตาม คงมีคําตอบในใจ (อิอิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

วัน อยูบํารุง 

วิษณุ เครืองาม

จิรายุ หวงทรัพย 

ม� อวันที่ 4 ก.พ. อันเปนวันเปดมหกรรมกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว

ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีของประชาคมโลก ณ กรุง

ปกกิ่ง ขณะที่ซีกโลกตะวันตก ทางยุโรป สหรัฐฯ กับพวกใน

ฝายตะวันตกก็กําลังเรงกระพือโหมเพลิงสงครามที่จะระเบิดอยู

รอมรอนั้น จีนกับรัสเซีย หุนสวนยุทธศาสตรที่อยูเหนือล้ําพันธมิตร

ทางทหารและทางการเมืองใดๆ ในยุคสงครามเย็น ก็ไดประกาศจับ

มือกระชับแน�น หลังชนหลัง สูยิบตากับอํานาจทมิฬของลัทธิครอง

ความเปนเจาอยางหนักแน�น

แถลงการณรวมที่ออกหลังการพบหารือกันของประธานาธิบดี 

สี จิ้นผิง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน กับประธานาธิบดี วลาดิมีร 

ปูติน แหงสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งนี้ เปนการประกาศความรวมมือ

ของทั้งสองชาติที่หนักแน�นที่สุด ครอบคลุมขอบขายที่กวางขวางที่สุด

เทาที่เคยมีมา โดยทั้งสองฝายประกาศความเปนหุนสวนยุทธศาสตร

ที่มีความเหนือล้ํายิ่งกวาพันธมิตรทางทหารและทางการเมืองใดๆ ใน

ยุคสงครามเย็น มิตรสัมพันธของสองชาติไมมีขีดจํากัด ความรวม

มือไมมีเขตหวงหาม ดังที่ เลอ ยวี่เฉิง (Le yu cheng) รัฐมนตรีชวย

ตางประเทศจีนไดกลาวไววา  ความสัมพันธของขบวนรถดวนจีน-

รัสเซียขบวนนี้ จะวิ่งบนรางอยูตลอดเวลา ไมมีสถานีปลายทาง มีแต

สถานีเติมเชื้อเพลิง หมายความวา ไมมีการชะลอ มีแตเรงฝจักรให

เร็วขึ้น

สําหรับความรวมมือนั้น มีขอบขายกวางมาก นับตั้งแต 

การคา การลงทุน การเมือง การตางประเทศ เศรษฐกิจ การเงิน 

เทคโนโลยีระดับสูง เอไอ ดานอวกาศ ไปจนถึงดานการทหาร ฯลฯ 

ตอจากนี้ การกอการทาทายใดๆ ตอจีนหรือตอรัสเซีย ยอมจะตอง

กระทบถึง 2 ชาติรวมกัน ริเริ่มการจัดระเบียบโลกในยุคใหม การสง                                                                           

เสริมความสัมพันธและความรวมมือรูปแบบใหมของชาติใหญ ท่ีเคารพ

ซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติ และไดผลประโยชน Win-Win 

แถลงการณรวมชี้ใหเห็นวา ปจจุบันโลกกําลังผาน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง สังคมมนุษยกําลังเขาสูยุค

แหงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ มีการพัฒนาทั่วดานอยางยั่งยืน 

ประเทศตางๆ ที่ตองสัมพันธและพึ่งพาอาศัยกันในเชิงลึกมีมากขึ้น 

พลังระหวางประเทศที่กระจายอยูกําลังจัดและรวมตัวกันใหม เสียง

เรียกรองสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนดังมากขึ้นทุกที แตอิทธิพล

จํานวนนอยยังคงดื้อรั้นดําเนินลัทธิเอกนิยม ใชการเมืองที่บังคับ

ดวยกําลัง แทรกแซงกิจการภายในชาติอ� น ทําลายผลประโยชนอัน

ชอบธรรมของชาติอ� น สรางความขัดแยง แปลกแยก เปนปฏิปกษ 

ขัดขวางการพัฒนากาวหนาของประชาคมมนุษยชาติ นี่เปนสิ่งที่

ประชาคมระหวางประเทศรับไมไดเปนอันขาด

แถลงการณรวมยังไดเรียกรองใหประเทศตางๆ เสริมการ                                                                       

พบปะหารือ เสริมความเช� อมั่นตอกัน รวมศูนยฉันทามติพิทักษ                                                                    

สันติภาพ การพัฒนา ความเที่ยงธรรม ความเปนธรรม ประชาธิป 

ไตย และเสรีภาพอันเปนคานิยมรวมของมวลมนุษยชาติ ผลักดัน

ความสัมพันธระหวางประเทศเชิงประชาธิปไตย บรรลุการให โลกใบน้ี

เปนโลกแหงประชาธิปไตย มีความมั่นคง และพัฒนาการอยางยั่งยืน

นอกจากนี้ แถลงการณรวมยังไดประกาศคัดคาน การปฏิวัติ

สี การกอการรายทุกรูปแบบ คัดคานอันธพาลระหวางประเทศที่ย� น

มือยาวๆ เที่ยวขมเหงรังแกชาติที่ออนแอกวาโดยฝายเดียว คัดคาน

การกอตั้งระบบพันธมิตรปดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก อยาง AUKUS 

คัดคานการแพรขยายนิวเคลียร โดยไมเคารพ สนธิสัญญาหามแพร

ขยายนิวเคลียร  เชนการขายเรือดําน้ํานิวเคลียรแกออสเตรเลีย 

เปนตน ทั้งสองฝายยังประกาศคัดคานแผนยุทธศาสตรอินโด-

แปซิฟก ที่สงผลคุกคามสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค คัดคาน

การรุกคืบไปทางตะวันออกของนาโต

ขณะเดียวกันแถลงการณยังไดสนับสนุนกิจการตางๆ ระหวาง

ประเทศที่มีองคการสหประชาชาติเปนแกนกลาง  ยืนหยัดพิทักษ

ระเบียบโลกที่ยึดถือตามวัตถุประสงคและหลักการของ “กฎบัตร

สหประชาชาติ” และกฎหมายระหวางประเทศ ผลักดันให โลกเชิง

โดย ไกร เชี่ยวปรีชา

พาดหัวหนังสือพิมพ และในส� อออนไลน

“สภาลมครั้งที่ 17    นั่งในหองประชุม  

แตไมยอมแสดงตน อัปยศสภาไทย”

ผูชวยรัฐมนตรีคนหนึ่งออกมาเปดโปงวา

“ผมอยูรับใชหัวหนาโจรมา 20 ป  จึงรูวาเขาเปนคน

ปลนชาติปลนประชาชน แลวยังดึงเอาญาติพี่นองเขามาทํามา

หากินดวย”

หัวหนาโจรที่วา หมายถึงหัวหนาพรรคการเมืองที่ไดรับ

เลือกตั้งดวยเสียงขางมากถึงสองสมัย ตอเน� องมาดวยการมี

นายกรัฐมนตรีนอมินีและอีก 2 นายกฯ เปนเครือญาติใกลชิด

มาจากการเลือกตั้ง ที่สรางตราบาปใหแผนดินไวมากมาย

ในวันนี้ มีพรรคการเมืองเกาและพรรคเหลาเกาใน

ขวดใหมเกิดข้ึนอีกหลายพรรค แตละพรรคการเมืองตองเตรียม                                                        

คนและกระสุนดินดําไวเต็มอัตราศึก แมตามกฎหมายจะ

กําหนดใหผูสมัคร ส.ส.ใชเงินหาเสียงไดเพียงคนละหนึ่งลาน

บาท แตรับรูกันดีวาผูสมัครระดับคาดหวังตองเตรียมเงินไว 

คนละ 20-40 ลานบาท อัตรานี้ใชในทุกภูมิภาคไมเวนแมแตใน

กรุงเทพมหานครรอบนอก

ถาพรรคสงผูสมัครครบ 400 เขต 400 คน คูณ 20  

แปลวาตองใชเงิน 8,000 ลานบาท สําหรับการเลือกตั้งที่จะเกิด

ขึ้น นี่สําหรับพรรคการเมืองพรรคเดียว ในขณะที่ ส.ส. มีเงิน

เดือน 113,000 บาท ถาอยูครบ 4 ป จะมีรายไดจากเงินเดือน 

5.42 ลานบาท จะมี ส.ส.คนไหนที่ใจประเสริฐเสียสละ ทํางาน

เพ� อชาติบานเมืองโดยตองขาดทุนราว 15 ลานบาท

แน�ละ ผูสมัคร ส.ส.จํานวนมากไมไดควักกระเปาตนเอง 

เพราะมีเจาของพรรคจายให แตก็ตองตอบแทนดวยการเขา

คอกที่เตรียมไวสําหรับการสั่งซายหันขวาหัน ดังที่หัวหนาโจร

สารภาพเองผานคลับเฮาสวันกอนวาเขา “เลี้ยงหมาไว 50 ตัว”

ระบบเลือกตั้งไทยจึงไมใชการแสวงหาฉันทามติ เพ� อ

เลือกตัวแทนที่ดีที่สุดจากประชาชน แตเปนระบบที่ตีตราความ

ชอบธรรมใหแกทุนและระบบอุปถัมภ

จึงไมตองประหลาดใจที่ไดเห็นปรากฏการณแยงชิงเปน

เจากระทรวงใหญ เพราะมีงบมหาศาลมากกวา ไดเห็นการรวม

กลุมแยกกกเพ� อสรางอํานาจตอรองผลประโยชน ไดเห็นการเขา

ประชุมสภา แตไมยอมแสดงตน แลวเขายังดานหนายอมรับเองวา 

ที่ทําเชนนั้น เพ� อใหฝายตรงขามพินาศไปโดยเร็ว ไดเห็นเกมตอรอง

ในโครงการสาธารณะขนาดใหญที่มีจํานวนเงินทอนกอนใหญ มี

เปอรเซ็นตเปนไปตามขนาดโครงการ

ใชหรือไมวา

1.การเมืองไทยวันนี้ จะเวียนวายตายเกิดอยูในวังวนของ

การถอนทุนคืนและคากําไรเกินควร นักการเมืองตอรองอํานาจเพ� อ

ครองตําแหน�งที่เปดชองทํามาหากินดวยสารพัดวิธีโดยซอนรูปให

พนผิด การมุงมั่นทําภารกิจใหเกิดผลตามหนาที่เปนอันสิ้นหวัง การ

ใสใจกับการแบงสันปนสวนใหไดประโยชนสวนตัวและประโยชน

พวกพองเปนเร� องเฉพาะหนาที่สําคัญเปนลําดับแรก  

2.การเมืองไทย ทําใหอํานาจรัฐกับอํานาจทุนเปนกลุมกอน

ผลประโยชนเดียวกันที่กฎหมายไมสามารถสกัดได พ.ร.บ.แขงขัน

ทางการคา ที่ควรมีผลในการเอื้อพื้นที่พื้นทางใหแกคนเล็กคนนอย

ผูคารายยอย กลายเปนกฎหมายเปดงอยที่ทุนใหญเบียดขับทุน

ยอยใหสิ้นทางทํามาหากิน การควบรวมระหวาง ทรู กับ ดีแทค ที่

กําลังดําเนินไปจะทําใหสองคายนี้ควบคุมสวนแบงการตลาดดาน

โทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในระดับผูกขาดถึง 52%  

3.การปฏิรูปโครงสรางที่สําคัญลาชาและลมเหลว ซ้ําซาก ทั้ง

เร� องปฏิรูปตํารวจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการกระจายอํานาจ ซึ่ง

เปนหัวใจที่ประชาชนมุงหวัง ยังมองไมเห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงค  

4.รองจากรัสเซียและอินเดีย ไทยเปนลําดับสามของโลกที่มี

ปญหาความเหล� อมล้ําสูงที่สุด ไมเพียงแตดานเศรษฐกิจเทานั้น แต

ยังรวมถึงการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การใชประโยชนจากดิน

น้ํา ปา และทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาที่เปนธรรม และอ� นๆ

นอกจากแกปญหาไมไดแลว หลังปญหาโควิดระบาด ไทยจะ

กลายเปนประเทศที่มีคนยากจนเพิ่มจํานวนขึ้นถึง  20%

แตถึงอยางไรการเมืองไทยก็ยังตองใชการเลือกตั้งเปนวิถี

ปฏิบัติ ซึ่งสะสมปญหาตางๆ ไวมากมาย ประเทศตะวันตก อยาง

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ที่ใชการเลือกตั้งเปนสรณะ กําลัง

ถูกชําแหละวา ประชาธิปไตยระบบตัวแทนของเขา กอหายนะ

รายแรงทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสุมเสี่ยงตอการกอสงคราม 

มากกวาจะสรางสรรคความอยูดีกินดีใหกับคนในชาติ ในขณะที่

โลกจับตามองไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งใชวิธีการคัดเลือก

ผูนําแบบประชาธิปไตยรวมศูนย  โดยกลั่นกรองจากทองถิ่นขนาด

เล็กที่สุด ตามลําดับขึ้นมา ที่เราเรียกกันวาระบบคอมมิวนิสต กลับ

สามารถพลิกฟนชีวิตคนจน 700 ลานคนใหหายยากหายจนได 

ภายในป 2565  และกําลังกลายเปนผูนําโลกในหลายมิติ

สังคมไทยควรทบทวนหรือไม ที่กําลังจอมจมอยูในระบบ

ประชาธิปไตยตัวแทน (Representative  Democracy) ที่

มีแตเพียงการเลือกตั้งสี่ปตอครั้ง หรือควรออกแบบระบบให

สามารถมีพลังเปลี่ยนแปลงที่เปนจริงได

ไมมีหนทางใดอ� น คําตอบอยูที่หมูบาน รัฐบาลจะตอง

ตระหนักคาของพลังชุมชนในทองถิ่น ผูซึ่งเปนเจาของดิน น้ํา 

ปา อากาศ แรธาตุ ภูเขา พลังงาน ตัวจริงเสียงจริงคือชาวบาน 

ที่ตองสงเสริมใหเขามาเปนพลังในการแกปญหาทองถิ่นทั่วแผน

ดินดวยพลังของชาวบานเอง โดยไมตองรอ พ.ร.บ.ปาชุมชน 

ชาวบานปกากะญอ  21 หลังคาเรือน ที่ บานหวยหินลาดใน 

อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย ไดรวมกันดูแลรักษาปาราว 12,000 

ไรไว อยางเขียวชอุม มั่นคง และยั่งยืน โรงเรียนมีชัยพัฒนา 

อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย โดยไมตองรอ พ.ร.บ.ปฏิรูปการศึกษา 

แตนักเรียนมัธยมที่นั่น  จํานวน 146 คน ระเบิดจากภายใน

ดวยการปฏิรูปการเรียนรูใหคิดเปนทําเปนและมีหัวใจแบงปน 

ดําเนินมา 14 ปแลว  เทศบาลนครยะลา โดย คุณพงษศักดิ์ ยิ่ง

ชนมเจริญ  นายกเทศมนตรี ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากประชาชนตาม

ระบบตัวแทน แตไดตอนรับเอา ระบบประชาธิปไตยทางตรง 

(Direct Democracy) มาเปนวิถีปฏิบัติรวมกัน นอมรับพลังรวม

ของชาวบาน โดยเปดพื้นที่ประชาธิปไตยใหตัวแทน 42 ชุมชน

มาประชุมกันทุกเดือน และเปดเวทีใหญ 2,500 คน ใหชาวบาน

ทุกป เพ� อระดมพลังปญญาสรางสรรคเมืองยะลา สามารถสราง

ผลงานการศึกษา กีฬา ดนตรี  แกปญหาโควิดระบาด เปนแบบ

อยางความสําเร็จที่ประวัติศาสตรจะตองจดจาร

ประเทศชาติเกิดวิกฤตในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และโรคระบาดโควิด

จะแกไข รธน. เร� องที่มาและอํานาจของ ส.ว. ก็แกไขไป 

จะเปลี่ยนเปนบัตรเลือกตั้ง ส.ส.สองใบก็ทําไป อยากเลนเกมชวง

ชิงและตอรองผลประโยชน ใครก็ไปหามไมได

แตระบบประชาธิปไตยตัวแทน (Representative  

Democracy) ผานการหยอนบัตรเลือกตั้ง 4 วินาที  ตอ 4 ป

หนึ่งครั้งนั้น ออนแอ ฉอฉล และมีพลังไมพอที่จะรับมือกับวิกฤต

ทั่วดาน

คานงัดในการเปลี่ยนแปลงประเทศที่แทจริง คือการ

สรางพลเมืองใหเกิดพลังที่เปนจริงขึ้นมาทุกหยอมหญา เต็ม

แผนดินเปนประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) 

ความจริงชาวบานไดแสดงศักยภาพเชิงสรางสรรคที่เปนรูป

ธรรมขึ้นมามากมายมหาศาล ภาคการเมืองนั้นเองที่มีดวงตา

แตไรแววที่จะมองเห็น จึงไดแตลดทอนคุณคาของตนเอง จน

ความชอบธรรมละลายหายไปเร� อยๆ กับสายลมรายรายวัน.

สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน, สารชวยกระจาย เปนสาร

ที่นํามาใชในกระบวนการขจัดคราบน้ํามัน โดยทําใหน้ํามัน

เกิดการแตกตัว หรือรวมตัวกันจมลงใตทองน้ํา สารดังกลาว

จะมีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น การใชจําเปน

จะตองคํานึงสภาพแวดลอมและลักษณะท่ัวไปเปนเฉพาะท่ี

ไป ปจจุบันถูกนํามาใชในกรณีน้ํามันรั่วไหล ในพื้นที่จังหวัด

ระยอง.

สาร dispersant

หลายขั้ว และความสัมพันธระหวางประเทศที่เปนประชาธิปไตย 

รวมกันสรางโลกที่มีความรุงเรืองไพบูลย มั่นคง เที่ยงธรรมและยุติ

ธรรมยิ่งๆ ขึ้น จับมือกันรวมสรางความสัมพันธรูปแบบใหมระหวาง

ประเทศ

ฝายจีนย้ํายืนยันวา สนับสนุนขอเรียกรองของรัสเซียที่เสนอ

ตอสหรัฐฯ และนาโตคือ ไมรุกคืบไปทางตะวันออกเขาประชิดรัสเซีย 

ไมรับยูเครนเขาเปนสมาชิกนาโต และไมประจําการอาวุธเชิงรุกใน

ยุโรปตะวันออก

ขณะที่รัสเซียก็ย้ํายืนยันสนับสนุนวามีเพียงจีนเดียว  ไตหวัน

เปนดินแดนสวนหนึ่งของจีนที่ไมอาจแยกตัวเปนเอกราชได

การประชุมจีน-รัสเซียครั้งนี้ ไดทําขอตกลงความรวมมือ

ทั้งหมด 15 ฉบับ ครอบคลุมขอบเขตอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ

ความรวมมือดานพลังงาน มีมูลคารวมถึง 117,500 ลานดอลลาร 

แยกเปนน้ํามัน 100 ลานตัน ในระยะ 10 ป โดยสงผานทอสงจาก

คาซัคสถาน ซึ่งเปนราว 7% ของน้ํามันที่จีนใชในแตละป และกาซ

ธรรมชาติราว 48,000 ลานลูกบาศกเมตร จากตะวันออกไกลโดย

ผานมองโกเลีย ซึ่งขอตกลงดานพลังงานนี้ มีความหมายอยางใหญ

หลวงไมเพียงในดานเศรษฐกิจและการเมืองเทานั้น หากยังมีความ

สําคัญอยางยิ่งในดานยุทธศาสตรความมั่นคงการทหารอีกดวย

สรุปแลว หลังแถลงการณรวมจีน-รัสเซีย เม� อวันที่ 4 ก.พ. 

และการทําขอตกลง 15 ฉบับแลว โครงสรางทางยุทธศาสตรของโลก

ก็ไดปรากฏภาพที่ชัดยิ่งขึ้น พลังของโลกอาจแบงออกไดเปน 4 ฝาย 

คือ จีน รัสเซีย สหรัฐฯ และอียู 

 ที่แลวมา สหรัฐฯ ไดวางตัวเปนเจาโลก ขมเหงรังแกอีก 3 

พลัง ในระดับตางๆ กัน โดยถือผลประโยชนของสหรัฐฯ มาเปนอันดับ

หนึ่ง กับชาติในอียู ดานหนึ่งสหรัฐฯ ประกาศวาเปนพันธมิตร แต

ถือเปนคนละชั้น สหรัฐฯ คบพวกเขาก็หวังจะเอาเปนพวก เพ� อรวม

กันปกปองฐานะสหรัฐฯ ที่เปนอันดับหนึ่งของโลก ขณะเดียวกันก็ถือ

ชาติในอียูเหลานี้อยูใตปกคุมครองของพญาอินทรียที่จะตองขึ้นตอ

สหรัฐฯ ขณะที่ประเทศในยุโรปตะวันตกตางพะอืดพะอมจําใจตองขึ้น

ตออยางอดทน  เพราะตองพึ่งกําลังคุมครองจากพญาอินทรีย  

เวลาผานไปยิ่งนานวัน ประเทศที่ตองการสลัดบวงคลองคอ

ของพญาอินทรียก็มีมากขึ้นและรอนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเทศ

ในยุโรปตะวันตกซึ่งเปนชาติพันธมิตรเกาแกของสหรัฐฯ ที่คอยๆ รู

เชนเห็นชาติสหรัฐฯ โดยเฉพาะฝรั่งเศสกับเยอรมนี ซึ่งถือเปนหัวรถ

จักรของยุโรป กระทั่งเรียกรองความเปนอิสระจากสหรัฐฯ จะกอตั้ง

กองทัพยุโรปที่เปนอิสระจากนาโตที่สหรัฐฯ ควบคุมอยู แตชาติยุโรป

ตะวันออกสวนที่แตกตัวออกจากอดีตสหภาพโซเวียตและสนธิสัญญา

วอรซอ กลับเรียกรองตองการความคุมครองจากสหรัฐฯ ดวยเหตุที่

ไมสามารถยืนอยูบนขาของตนเองไดอยางเปนอิสระ

วิกฤตยูเครนครั้งนี้จะเห็นชัดเจนถึงความสัมพันธของพวกเขา                                                               

มีทั้งขัดแยงและรวมมือ สหรัฐฯ เรงกระพือโหมสงครามโดยปน

ขาววารัสเซียจะบุกยูเครน เพ� อโดดเดี่ยวรัสเซียจากยุโรปใหมากยิ่ง

ขึ้น และเพ� อใหชาติยุโรปตองมาขึ้นตอสหรัฐฯ มากขึ้นโดยไมมีขอตอ

รอง แตสุดทายประชาคมโลกก็ประจักษชัดถึงกลอุบายอันชั่วชาของ

สหรัฐฯ เม� อปนจนสุดฝมือแลวยังไมประสบผล ไบเดน ผูนําสหรัฐฯ 

ถึงกับออกมาสรางขาวเท็จเองวารัสเซียจะบุกยูเครนในวันที่ 16 ก.พ. 

ระบุวันชัดเจนดวย มันถึงคราวหมาจนตรอกจริงๆ! ผูนําฝรั่งเศสและ

เยอรมนีกลับเดินสวนทางกับไบเดน เคล� อนไหวดําเนินการแกปญหา

ยูเครนทางการทูต กลับไปสูการเจรจาตามขอตกลงกรุงมินสกดวย 

การประชุมนอรมังดี ฟอรแมต  แสดงวาอียูไมเห็นดวยกับสหรัฐฯ 

เพราะไมมีใครตองการทําสงครามอันจะนําความวิบัติฉิบหายมาสู

ยุโรป โดยสหรัฐฯ จะไดประโยชนกอนโตไป

สวนจีนกับรัสเซีย 2 พลัง ที่ไดรวมกันตอสูกับการกดดัน

คุกคามของสหรัฐฯ มาอยางใกลชิด นับตั้งแตปูตินขึ้นเปนผูนําของ

รัสเซีย ที่ผานมา ทั้งจีนและรัสเซียไดพยายามคบกับสหรัฐฯ และ

ยุโรปดวยดีมาตลอด แตสหรัฐฯ ไมถือจีนและรัสเซียเปนมิตร กลับ

ถือเปนคูแขง คูตอสู กระทั่งคูปรปกษที่จะตองโคนใหได เพราะขวาง

ทางเจริญเติบโตความเปนเจาโลกของสหรัฐฯ สหรัฐฯ ดึงพรรคพวก

เทาที่สามารถดึงได เพ� อรวมพลังมาตอตานจีนและรัสเซีย ใชนา

โตเปนเคร� องมือทางทหารในยุโรป รุกคืบบีบคั้นรัสเซียจนปูตินตอง

ตะโกนออกมาดังๆ วา “รุกจนเราไมมีทางถอยอีกแลว” 

สวนในเอเชีย สหรัฐฯ ระดมกําลังกวา 60% รวมท้ังถอน

กําลังจากตะวันออกกลาง กําหนดแผนยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก ดึง

ประเทศตางๆ ท่ียอมกมหัวใหกับตนมาเปนพวก เพ� อตอตานจีน ละเมิด

ขอตกลงสหรัฐฯ-จีนเก่ียวกับการสรางความสัมพันธทางการทูต เขา

แทรกแซงไตหวันอันเปนดินแดนสวนหน่ึงท่ีไมอาจแยกออกจากกันได

ของจีน ย่ัวยุจีน ดึงญ่ีปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย มารวมกันตอตาน

จีน หวังจะกอสงครามสรางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

การบีบคั้นของสหรัฐฯ ถึงขั้นที่ตองตะโกนดังๆ วา มันเปน

ภาวะที่สุดแสนจะทนทานไดอีกตอไปแลว การเอาหลังชนกันสู

สหรัฐฯ เปนผลจากการบีบคั้นของสหรัฐฯ จากนี้ ไป ก็อยางที่ใน

แถลงการณรวมระบุไววา “โลกกําลังปรับตัวและจัดกําลังกันใหม จะ

ตองมีการจัดระเบียบโลกใหม จะปลอยใหเหมือนอดีตที่ผานมาไมได

อีก ความรวมมือของ 2 ชาติ จีน-รัสเซีย จะไมมีขีดจํากัด ไรขอบเขต 

ไรพื้นที่ตองหาม

ประเทศตางๆ ที่ถูกสหรัฐฯ รังแก จะคอยๆ มารวมตัว

กันเปนกลุมกอน เพ� อสูสหรัฐฯ เชน อิหราน ในตะวันออกกลาง 

ปากีสถาน องคการสนธิสัญญาความมั่นคงรวม (CSTO) ในเอเชีย

กลาง ซึ่งเปนองคการทางทหารที่มีรัสเซียเปนหัวหนา องคการความ

รวมมือแหงเซี่ยงไฮ (SCO) ที่กอตั้งขึ้นเพ� อตอตานการกอการราย 

โดยมีจีนเปนผูนํา

คราวน้ีสหรัฐฯ อาจหาญถึงกับเปดฉากทาทายพรอมกันท้ังจีนท่ี

ไตหวันและรัสเซียในยูเครน เตรียมเปดศึกพรอมกันท้ัง 2 ดานท่ีอยูหาง

ไกลกัน การสูกันตัวตอตัวระหวางสหรัฐฯ กับจีน หรือสหรัฐฯ กับรัสเซีย

น้ัน สหรัฐฯ ก็คงตองสูกันจนหืดข้ึนคออยูแลว แตน่ีจีนจับมือกับรัสเซีย

ซ่ึงกลายเปนพยัคฆติดปก สหรัฐฯ จะตองพบชะตากรรมอยางไร ก็พอท่ี

จะคาดเดาได พวกนักวิเคราะหชาวอเมริกันช้ีวา สหรัฐฯ คงไมเส่ียงท่ี

จะเขาแทรกแซงท้ังไตหวันและยูเครนพรอมกัน เพราะกลัววาจะกลาย

เปนฉากทัศนท่ีเปน “ฝนรายสําหรับคณะบริหารไบเดน”

สําหรับจีนซึ่งมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับยุโรปดีมาก 

การคาจีนกับยุโรปเปนอันดับหนึ่งเหนือสหรัฐฯ ดวยซ้ํา  ทั้งจีนและ

รัสเซียก็คงจะตองดําเนินยุทธวิธีแยกอียูออกจากนาโต เพราะนา

โตนอกจากมีชาติอียูเปนสมาชิกแลว ยังมี สหรัฐฯ แคนาดา และ

อังกฤษ ทั้งควบคุมโดยสหรัฐฯ อาศัยปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่เปน

ผลประโยชนพื้นฐานของชาติอียู มาสลายปฏิบัติการทางทหารของ

สหรัฐฯ และนาโต โดยเฉพาะปญหาพลังงาน โครงการทอกาซนอรด

สตรีม 2   นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ยืนยันกับไบเดนวาจะไมลมมัน  

เพราะนี่เปนผลประโยชนของชาวยุโรป ซึ่งสหรัฐฯ กีดกันรัสเซียเพ� อ

จะเอากาซของตนที่แพงกวามาขายเอาผลประโยชนในยุโรป

ตอจากนี้โลกคงตองติดตามดูอยางใกลชิดวา สหรัฐฯ กับพวก

เพียงหยิบมือเดียวจะทํายังไงกันตอไป.

วิกฤตประเทศไทยกับประชาธิปไตยระบบตัวแทน



สัดส่วน 50% ของรายได้รวมบริษัท เท่ากับว่าในปีนั้นมาม่าจะสร้าง

ยอดขายรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

การลงทุนเพิ่มจะขยายสำานักงานและเพิ่มผู้จัดจำาหน่าย โดย

สามารถแบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรกในประเทศฮังการี อินเดีย 

มาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนเฟสที่สองจะ

จัดตั้งในสหรัฐ ตะวันออกกลาง และทวีป

แอฟริกา เพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่ง

การตั้งโรงงานในต่างประเทศยังจะทำาให้

ผลิตภัณฑ์ที่ทำาตลาดนั้นมีความสดมากกว่าที่

ส่งออกข้ามทวีป ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา

ที่นาน ทำาให้อาหารไม่สดใหม่

แม้ว่าจะไม่มีข้อจำากัดในรูปแบบการ

ลงทุนในต่างประเทศ แต่ส่ิงสำาคัญคือการ

หา “พาร์ตเนอร์” ท่ีต้องมีเคมีเข้ากันได้ดีจึงจะ

สามารถนำาพาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จไปได้ 

การมีเพื่อนรู้ใจท่ีดียังทำาให้มาม่าสามารถเข้าใจ

ตลาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึงข้อกฎหมาย

ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องหา

พาร์ตเนอร์ท่ีลงตัวเข้ามาทำาธุรกิจร่วมกัน

DNA คนมาม่ากับการพัฒนาสินค้า

แน่นอนว่า DNA ของคนมาม่ามีนวัตกรรมอยู่ข้างในอยู่ตลอด

อยู่เสมอ ที่ผ่านมามีการพัฒนารสชาติที่หลากหลาย ในช่วง 50 ปีที่

ผ่านมาไม่เคยหยุดนิ่งเฉย และใช้งบ R&D อยู่ที่ประมาณ 0.5% ซึ่ง

ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคชาวไทยมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วมาก 

ในฐานะผู้ผลิตและทำาการตลาดก็ต้องทำาให้เร็วกว่าหรือตามทัน 

แม้ว่าอะไรหลายอย่างจะปรับเปลี่ยนไป แต่ช่องทางการขายหลักที่

สำาคัญยังคงเป็นเทรดิชันนอลเทรด และโมเดิร์นเทรด แต่เป้าหมาย

ปตท.โวทำ�กำ�ไรทะลุแสนล.

5ทศวรรษ‘มาม่า’นัมเบอร์วันตลาดไทย

พร้อมรุกคืบไกลลุยขยายครองตลาดโลก

GULFอวดรายได้64สูงสุดเป็นประวัติการณ์
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6 เศรษฐกิจ

ปี64ส่งเงินเข้ารัฐกระฉูด/TOPไฟเขียวเพิ่มทุน2.75พันล้าน

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ไทยโพสต์ • ปตท.อวดผลงานปี 64 มีกำาไรทะลุ 1.08 แสน ล. คิด

เป็น 5% ของยอดขาย ด้านบอร์ด ปตท. อนุมัติเงินปันผลประจำา

ปี โชว์รวมเงินส่งรัฐกว่า 82,500 ล้านบาท ด้านบอร์ดไทยออยล์

ไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียน 2.75 พันล้านบาท ลุยจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

ลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจใน 5 ทศวรรษที่ผ่านมา 

แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตต้มยำากุ้ง

ในปี 2540 รวมไปถึงการระบาดของโควิด-19 แต่บริษัท 

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) หรือน่าจะคุ้นเคยกันดีว่าเป็น

ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “มาม่า” ก็ยังคงสามารถ

ก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ เป็นผลมาจากการอยู่ในธุรกิจอาหาร

ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและมีความยั่งยืน สิ่งที่สำาคัญคือ การมี

พันธมิตรที่ดีอย่างบริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้

แทนจำาหน่ายในประเทศที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงแผนการลงทุนของ

บริษัทที่มั่นคง ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์

เทรนด์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ธุรกิจของบริษัทสามารถ

เติบโตได้อย่างยั่งยืน

กุญแจสำาคัญของ 50 ปีกับการผ่านวิกฤต

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า การมีพาร์ตเนอร์ที่ดี การลงทุนแบบไม่เกิน

ตัว และนวัตกรรมของสินค้า นับเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้บริษัทยังคง

เติบโตมาท่ามกลางวิกฤตต่างๆ อย่างราบรื่น “สมัยก่อนเทคโนโลยี

การผลิตไม่เหมือนกับสมัยนี้ ในตอนนั้นมีบริษัทต่างชาติมาช่วยเรา 

มาดูเรื่องของค่าใช้จ่าย ตั้งแต่กระบวนการผลิตว่ามีอะไรสูญเสีย

หรือเป็นต้นทุน เราไม่ได้จ่ายเงิน แต่จ่าย 30% ที่สามารถลดต้นทุน

ได้ จนปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก และ    

แบรนด์มาม่าเองก็พัฒสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง”

จะเห็นได้ว่า ในช่วงนี้หลายธุรกิจต้องประสบปัญหาเรื่อง

การบริหารต้นทุน เนื่องจากหลายปัจจัยที่ทำาให้ต้องมีการปรับราคา

สินค้าเพิ่มสูงขึ้น อย่างในส่วนของบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ต้นทุนด้าน

วัตถุดิบก็คิดเป็น 70% แล้ว โดยเฉพาะแป้งสาลีและน้ำามันปาล์ม 

สำาหรับในส่วนของมาม่าเองนั้นมีการขึ้นราคาจาก 2 บาท ปัจจุบัน

  

มา 6 บาท หรือตลอด 50 ปีมานี้มีการขึ้นราคาสินค้ามา 3 เท่า 

และยังไม่มีแนวโน้มจะขึ้นราคาในช่วงนี้แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

เคลื่อนทัพพร้อมบุกตลาดโลก

ในปี 2564 ไทย

เพรซิเดนท์ฟูดส์

สามารถทำายอดขายได้

ประมาณ 14,000 ล้าน

บาท แบ่งเป็นการขาย

ในประเทศ 10,000 ล้าน

บาท และต่าง

ประเทศ 4,000 ล้าน

บาท แน่นอนว่าคงความ

เป็นเจ้าตลาดด้วยส่วน

แบ่งมากถึง 50% แต่

จะเห็นได้ว่าอัตราการ

บริโภคบะหม่ีก่ึงสำาเร็จ                                  

รูปของคนไทยอยู่ที่ 

53.2 ซองต่อคนต่อปี 

เป็นอันดับ 5 ของโลก 

ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประชากรโลกที่บริโภคจะอยู่ที ่15 ซองต่อคน

ต่อปี

Next Step มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ ต่อยอดแนวคิดของการ

พัฒนาสินค้าที่ต้องอร่อย ปลอดภัย สะดวกเก็บได้นาน ประหยัด 

จากปัจจุบันมาม่าส่งออกอยู่แล้ว 68 ประเทศทั่วโลก โดยมีทั้งส่ง

ออกจากโรงงานในไทย 5 แห่ง และโรงงานต่างประเทศ 4 แห่ง 

ที่เมียนมา กัมพูชา บังกลาเทศ และฮังการี ตั้งเป้าทำารายได้ต่าง

ประเทศเพิ่มเป็น 15,000 ล้านบาทในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมี

คือมาม่าต้องมีขายทุกที่ จึง

ต้องเติมเต็มช่องทางด้วย

การขยายไปสู่แพลตฟอร์ม

ออนไลน์ต่างๆ เพื่อตอบ

สนองความต้องการผู้

บริโภค

อย่างไรก็ดี การ

ดำาเนินธุรกิจจากนี้จะ

เดินหน้าภายใต้การนำา

ทัพของกลุ่มผู้บริหารยุค

ใหม่ พร้อมขับเคลื่อนที

เอฟสู่การดำาเนินธุรกิจ

ในรูปแบบใหม ่New 

Business Model เน้น                          

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

และตอบโจทย์การใช้ชีวิต

ของผู้บริโภคที่นิยมสินค้าเพื่อ                                 

สุขภาพ และเทรนด์การใช้                                     

ชีวิตที่ต้องการความง่ายและ                                    

สะดวก มุ่งขยายธุรกิจทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลาก                                                                   

หลาย จับมือกับพันธมิตร

ต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มากกว่าอาหารกึ่งสำาเร็จรูป โดยมีการ

ทำาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยของทีเอฟ และการจับมือ

กับสถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนของ                           

ทีเอฟอินโนเวชันทีม (TFIT) เพื่อนำาพาทีเอฟเดินหน้าสู่ Future Food  

และขยายตลาดในการรองรับผู้บริโภคในกลุ่มสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน.

 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า ผลการดำาเนินงาน ปตท.

และบริษัทย่อยปี 2564 ซึ่งเป็น

ผลการดำาเนินงานที่รวมจาก

บริษัทในเครือทั้งในและต่าง

ประเทศกว่า 400 แห่ง (ถือ

หุ้นทางตรง 34 แห่ง และถือ

หุ้นทางอ้อม 404 แห่ง) มีกำาไร

สุทธิจำานวน 108,363 ล้านบาท                                

หรือคิดเป็น 5% ของยอดขาย                                     

โดยหลักจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ธุ รกิจสำ ารวจและผลิตปิ โตร 

เลียม และธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลั่น จากความต้องการที่

ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก รวมถึง

การขยายการลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ

ขณะที่ สัดส่วนกำาไร 31%                                               

มาจากการดำาเนินธุรกิจของ 

ปตท. และ 69% มาจากผลตอบ 

แทนการลงทุนในบริษัทกลุ่ม 

ปตท. โดยหากแบ่งตามประเภท

ธุรกิจ มีสัดส่วนมาจากธุรกิจก๊าซ                               

ธรรมชาติและธุ รกิ จการค้ า

ระหว่างประเทศของ ปตท. 31%                                                  

ธุ รกิจสำ ารวจและผลิตปิ โตร 

เลียม 24% ธุรกิจปิโตรเคมีและ                                        

การกลั่น 21% ธุรกิจใหม่และ

โครงสร้างพื้นฐาน และบริษัท

ย่อยอื่นๆ 16% สำาหรับกลุ่ม

ธุรกิจน้ำามันและค้าปลีกมีสัด 

ส่วนเพียง 8% โดยกลุ่มธุรกิจ

น้ำามันมีกำาไรจากการดำาเนิน

งานต่อยอดขายน้ำามันเพียง 2%

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรม 

การ ปตท. อนุมัติการจ่ายเงิน   

ปันผลประจำาปี 2564 เป็นจำานวน 

2.0 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น  57,126 ล้านบาท และ

จากผลประกอบการที่ปรับตัว

เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีฟ้ืนตัว                                

รวมถึงความสามารถในการ

รักษาความต่อเนื่องในการดำา 

เนินธุรกิจและการลงทุน ส่ง

ผลให้ในปี 2564 กลุ่ม ปตท.

ส่งเงินเข้ารัฐกว่า 82,500 ล้าน

บาท นอกเหนือจากงบประมาณ

กิจการเพื่อสังคมในปีที่ผ่านมา

อีกกว่า 1,646 ล้านบาท

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการ

เงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ 

จำากัด (มหาชน) หรือ TOP เปิด

เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ (บอร์ด) เมื่อวันที่ 17 

ก.พ.2565 มีมติเห็นชอบการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จำานวน 2,751,200,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำา 

นวน 20,400,278,730 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 

23,151,478,730 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่

เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ท่ีตราไว้ (Par) หุ้นละ 10 บาท

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่ม

ทุนดังกล่าวจะแบ่งเป็น ส่วนท่ี 1                                                       

การเสนอขายให้แก่ประชาชน

ท่ัวไป จำานวนไม่เกิน 239,235,000 

หุ้น ซึ่งรวมการเสนอขายหุ้นให้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ใน

สัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% โดย

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น                                       

ส่วนที่ 2 บริษัทอาจมีการ

พิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 

จำานวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 15% ซึ่ง

จะดำาเนินการไปพร้อมกันกับ

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

เป็นการทั่วไป.

ผุดเลี่ยงเมือง

อำานาจเจริญ

เชื่อมลุ่มน้ำาโขง

ถกเอเปกป้องลิขสิทธิ์ดิจิทัลคอนเทนต์

ต

พญาไท • นายสราวุธ ทรงศิวิไล                              

อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิด                                 

เผยว่า สำานักสำารวจและออกแบบ

ได้ดำาเนินการออกแบบโครงการ

ทางเลี่ ยง เมืองอำ านาจเจริญ 

(ด้านทิศตะวันตก) ระยะทาง 25                                     

กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 2,400 

ล้านบาทแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่                                      

ระหว่างเตรียมการออก พ.ร.ฎ. 

เวนคืนที่ดิน และเสนอของบประ                                     

มาณปี 2566 ในการจัดกรรม 

สิทธิ์ที่ดิน จากนั้นคาดว่าเสนอ

ของบประมาณก่อสร้างในปีงบ  

ประมาณ 2567 เปิดบริการในปี 

2570 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

สำาหรับ โครงการทางหลวง 

แนวใหม่เล่ียงเมืองอำานาจเจริญ

ด้านทิศตะวันตก ช่วยเพ่ิมประ 

สิทธิภาพการจราจรและยกระดับ

ความปลอดภัยการคมนาคม

ขนส่งในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และยังเป็นเส้นทางเชื่อม

ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

แห่งท่ี 6 อุบลราชธานี-สาละวัน 

สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศ

เพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว และ

ประเทศเวียดนาม ตลอดจนช่วย                                                 

กระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวให้กับประชา 

ชนในพ้ืนท่ี สอดรับกับแนวทาง

ความ ร่วม มือทาง เศรษฐ กิจ

อาเซียนในการพัฒนาภาคตะวัน

ออก เ ฉียง เห นือ สู่ ศูน ย์กลาง

เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้ว

เสร็จจะช่วยแก้ ไขปัญหาการ

จราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม และ

เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

แนวใหม่เพ่ือรองรับการเดินทาง 

และภาคขนส่งในพ้ืนท่ีภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือไปยังประเทศเพื่อน

บ้านตามแนวทางความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นฟัน

เฟืองสำาคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว การค้าชาย 

แดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภูมิภาคและประเทศ

ให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็น

ไปตามนโยบายของนายศักด์ิสยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม.

ไทยโพสต์ • ไทยประชุม

เอเปก ผลักดันการป้องกัน

การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์

ด้วยการเจาะระบบสตรีมมิง

เพื่อลักลอบเข้าถึงคอนเทนต์ 

เพื่อช่วยหนุนนโยบายซอฟต์

เพาเวอร์ของรัฐบาล และ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมคอน

เทนต์ไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระ

พันธ์ุ อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง 

ปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้

เข้าร่วมการประชุมเอเปก                                    

ว่า ด้วยเ ร่ืองทรัพย์สินทาง

ปัญญาคร้ังท่ี 54 และมีสมาชิก

เอเปก 21 เขตเศรษฐกิจเข้า                                            

ร่วม โดยไทยได้ร่วมกับสมาชิก

เอเปกผลักดันการแก้ ไข

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

ออนไลน์ ด้วยวิธีเจาะระบบ

การสตรีมมิงเพื่อลักลอบเข้า

ไทยโพสต์ • GULF เผยกำาไร

จากการดำาเนินงานปี 2564 เท่า                                                     

กับ 8,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

97% เทียบกับปีก่อน หลังโรง

ไฟฟ้า IPP ใหม่เปิดดำาเนินการ 

และผลตอบแทนจากการลงทุน

ใน INTUCH

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี                                               

ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF 

เปิดเผยว่า ในปี 2564 GULF 

วัตต์ ที่ประเทศเยอรมนี และ

รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจาก PTT 

NGD เต็มปีอีกด้วย

สำาหรับรายได้รวมของ

ปี 2565 คาดว่าจะเติบโตประ 

มาณ 60% จากปี 2564 เนื่อง

มาจากการเปิดดำาเนินการเชิง

พาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า 

GSRC หน่วยที่ 3 และ 4 ซึ่ง

มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ ง

รวม 1,325 เมกะวัตต์ โดย

จะเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าในเดือน

มีนาคมและตุลาคม 2565 และ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ในทะเลที่ประเทศเวียดนาม 

(Mekong Wind) ซึ่งคาดว่า

จะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

ครบ 128 เมกะวัตต์ ภายใน

ไตรมาส 2/2565 ประกอบกับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 

Rooftop) ของกลุ่ม GULF1 

ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดดำาเนินการ

อีกประมาณ 100 เมกะวัตต์

ภายในปี 2565 ซึ่งทั้งหมดนี้จะ

ทำาให้ GULF มีกำาลังการผลิต

ไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มขึ้นจาก 7,875 

เมกะวัตต์ ในปี 2564 เป็น 

9,422 เมกะวัตต์ในปี 2565.

ถึงคอนเทนต์ รวมถึงแนวทาง

ป้องกันการผลิตและจำาหน่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการละเมิด

ทั้งนี้ การปกป้องผลงาน                    

ลิขสิทธ์ิดังกล่าว เนื่องจากอุตสาห 

กรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย

เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มี

มูลค่าประมาณ 200,000 ล้าน                                                 

บาท และการสตรีมมิงเป็นอีก                                                

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน                                                

ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของ

ไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพ                                                

ยนตร์ และซีรีส์ของไทย เนื่อง 

จากสะดวก รวดเร็ว และตอบ

โจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน จึงทำา 

ให้การเผยแพร่ผ่านการสตรีม

มิงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ใน

ขณะเดียวกันก็เกิดการละเมิด

ผลงานลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรม

คอนเทนต์ที่เผยแพร่ผ่านช่อง

ทางสตรีมมิงตามมาด้วย

“การที่กรมฯ ได้ร่วม

ผลักดันประเด็นดังกล่าวใน

การประชุมเอเปก เป็นการ

ยืนยันว่าไทยพร้อมพัฒนา

ระบบทรัพย์สินทางปัญญา

ของประเทศให้เท่าทันการ

ค้าและเทคโนโลยี ในยุค

ปัจจุบัน และตอบโจทย์ผู้

ประกอบการในทุกรูปแบบ 

พร้อมสนับสนุนนโยบาย

ซอฟต์เพาเวอร์ของรัฐบาล 

และส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย 

โดยหลังจากนี้ กรมฯ จะ

เร่งส่งเสริมให้มีกิจกรรม

สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการ            

เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง

ปัญญาผ่านระบบสตรีมมิง                       

และอินเทอร์เน็ตให้กับประ 

ชาชนในวงกว้างต่อไป” 

นายวุฒิไกรกล่าว.

เปิดแดชบอร์ด 6 สินค้าเกษตร

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้เผยแพร่

ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า หรือ TIS                                                                               

ในส่วนของระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือ Agriculture 

Policy Dashboard ใน 6 สินค้าเกษตร ได้แก่ มันสำาปะหลัง 

ทุเรียน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ปาล์มน้ำามัน และยางพารา บน

เว็บไซต์ คิดค้า.com เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำาให้ตรวจสอบข้อมูล

การผลิต ราคา การส่งออก เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออก อย่างไรก็                                                                              

ตามม่ันใจจะช่วยวางแผนการผลิตและการทำาตลาด และเตรียม 

ขยายไปยังกลุ่มปศุสัตว์-ประมงเข้าในระบบต่อไป  

เอสซีจี เคมิคอลส์ จ่อขายหุ้นกู้

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการ

เงิน บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เปิดเผยว่า บริษัท

เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 

อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี เพื่อนำามาชำาระคืนเงินกู้จาก 

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัด

อันดับความน่าเชื่อที่ระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจจาก

การเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย

และในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำาตลาดในภูมิภาค 

อาเซียนที่ดำาเนินงานอย่างยั่งยืน

ดีเดย์ มี.ค.65 เปิดใช้ถนนสายบ้านคูระ จ.ปัตตานี

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)                                                                                           

เปิดเผยว่า ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 418-บ้านคูระ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รวม

ระยะทาง 6.375 กม. งบประมาณ 90 ล้านบาท ปัจจุบันมีความ

คืบหน้ากว่า 70% อยู่ระหว่างดำาเนินการด้านงานผิวจราจร งาน

ติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร 

คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้ประชาชนใช้สัญจรในเดือน มี.ค.

65 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับเส้นทางสนับสนุนการ

คมนาคมขนส่งและการเดินทางภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด 

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ีชายแดน

ภาคใต้ สนับสนุนการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย

IND ตั้งเป้าปั๊มผลงานปีนี้ โต 20-25% 

นางสาวพรลภัส ณ ลำาพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND เปิดเผยว่า 

ได้ลงนามกับกรมทางหลวง จำานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการงานวิศวกรที่ปรึกษา สำารวจและออกแบบทางหลวง 

4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 จังหวัดเชียงใหม่-

ลำาพูน และบนทางหลวงหมายเลข 106 จังหวัดลำาปาง-ลำาพูน 

จากกรมทางหลวง มูลค่ารวม 34.90 ล้านบาท ส่งผลให้งานใน

มือขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมระบุเดินหน้าลุยยื่นประมูลโปรเจ็กต์

ใหม่จากภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ช่วยเสริมศักยภาพการ

แข่งขัน และสนับสนุนรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าปั๊มผลงานปี

นี้โตไม่ต่ำากว่า 20-25%

‘สรรพากร’ สั่งยืดชำาระอากรแสตมป์ถึงสิ้นปี

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ

จัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร 

เปิดเผยว่า กรมสรรพากรขยายกำาหนดเวลาในการชำาระอากร

แสตมป์เป็นตัวเงินสำาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ และตราสาร

กระดาษ โดยตราสารอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 5 ลักษณะ ที่ได้

จัดทำาขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 สามารถ

ยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินที่สำานักงานสรรพากรพื้นที่

สาขา ด้วยแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตราสารอิเล็ก 

ทรอนิกส์ จำานวน 18 ลักษณะ ที่ได้จัดทำาขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.

2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 สามารถยื่นขอเสียอากรแสตมป์

เป็นตัวเงิน ที่สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยแบบขอเสีย

อากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.

95,680.10

18/2/65

1,713.20
+1.62

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,824.55 8,106.57 -1,282.01
 9,291.09 8,425.13 865.96
 40,772.44 42,549.91 -1,777.47
 38,792.02 36,598.49 2,193.52

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 31.74 32.46
ยูโร 35.99 36.97
ปอนดสเตอรลิง 42.89 44.07
เยน (100 เยน) 27.32 28.13
หยวนจีน 4.77 5.17
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,650 28,750
ทองรูปพรรณ 28,136 29,250
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

มีรายได้รวม 52,870 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 48% จากปี 2563 และ

มี Core Profit เท่ากับ 8,812 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97% จาก 

4,478 ล้านบาทในปีก่อน โดย

ปัจจัยหลักมาจากเงินปันผลรับ

จาก INTUCH จำานวน 2,349 

ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่ง

กำาไรจาก INTUCH จำานวน 

1,093 ล้านบาท โดย GULF 

เปล่ียนวิธีบันทึกบัญชีสำาหรับเงิน

ลงทุนใน INTUCH มาเป็นวิธี

ส่วนได้เสีย (Equity Method) ต้ัง 

แต่ไตรมาส 4/2564 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ Core Profit 

ยังเพิ่มขึ้นจากโครงการโรง

ไฟฟ้าใหม่ที่เปิดดำาเนินการเชิง

พาณิชย์ระหว่างปี 2564 ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ GSRC 

หน่วยที่ 1 และ 2 และโรงไฟ                                                 

ฟ้าก๊าซธรรมชาติ DIPWP ระยะ

ที่ 1 ขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้า

ติดตั้ง 40 เมกะวัตต์ ที่ประเทศ

โอมาน ซึ่งเปิดดำาเนินการใน

เดือนธันวาคม 2564 อีกทั้งยัง

รับรู้ผลการดำาเนินงานทั้งปีของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ในทะเล BKR2 ขนาดกำาลัง

การผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 465 เมกะ

แน่นอนว่า DNA ของคนมาม่ามีนวัตกรรม

อยู่ข้างในอยู่ตลอดอยู่เสมอ ที่ผ่านมามีการพัฒนา

รสชาติที่หลากหลาย ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาไม่เคย

หยุดนิ่งเฉย และใช้งบ R&D อยู่ที่ประมาณ 0.5%                      

ซึ่งต้องยอมรับว่าผู้บริโภคชาวไทยมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยน

มาเร็วมาก ในฐานะผู้ผลิตและทำาการตลาดก็ต้องทำาให้

เร็วกว่าหรือตามทัน แม้ว่าอะไรหลายอย่างจะปรับ

เปล่ียนไปแต่ช่องทางการขายหลักท่ีสำาคัญยังเป็นเทรดิชัน                                                                  

นอลเทรด และโมเดิร์นเทรด แต่เป้าหมายคือมาม่า

ต้องมีขายทุกที่ จึงต้องเติมเต็มช่องทางด้วยการขยาย

ไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการผู้บริโภค      

‘‘

‘‘



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

นปัจจุบันผู้คนคงเริ่มคุ้นเคยกับคำ�ว�่ “ดัชนีมวลก�ย” 

หรือ BMI (Body Mass Index) คือ ค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัด

ความสมดุลของน้ำาหนักตัว (กิโลกรัม) และส่วนสูง 

(เซนติเมตร) ที่แสดงถึงโครงสร้างเบื้องต้นของร่างกาย

แต่ละคน ว่าอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป และทุกคนสามารถ

ตรวจวัดด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน นั่นคือ การนำาน้ำาหนักตัว 

(กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกกำาลังสอง ก็จะได้ค่า

ดัชนีมวลกายออกมา เพื่อให้เรารู้เกณฑ์ที่จะรักษาน้ำาหนักให้

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ยของ BMI ของหญิงไทย

คือ 24.4 และของชายไทยคือ 23.1 (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การโฟกัสที่น้ำาหนักเพียง

อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำาตอบที่ถูกต้องสำาหรับคนที่ต้องการ

จะลดความอ้วนเสมอไป แต่การรู้ “เปอร์เซ็นต์ไขมันใน

ร่างกาย” (Body Fat Percentage) ต่างหากที่มีความสำาคัญ

อย่างมาก เนื่องจากคนที่รูปร่างผอมเพรียว แต่อาจมีไขมัน

ซ่อนอยู่ในส่วนอื่นๆ หรือในหน้าท้องส่วนล่าง จงรู้ว่านั่น

คือ ไขมันสะสมในร่างกาย กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียกว่า Skinny 

Fat ที่ดูภายนอกผอมแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงเสมอไป เนื่องจาก

มีกล้ามเนื้อน้อยแต่มีระดับไขมันไม่น้อยตาม ในทางกลับกัน 

บางคนที่ดูเหมือนตัวใหญ่หรือมีน้ำาหนักตัวมากกว่าคนอื่น 

เมื่อเช็กค่าในร่างกายแล้ว พบว่ามีมวลกล้ามเนื้อมาก มวล

ไขมันไม่สูง จึงมีความแข็งแรงและมีการเผาผลาญที่ดีกว่า   

ดังนั้น การรู้ค่าไขมันในร่างกาย จะช่วยให้ทุกคนสามารถ

เลือกออกกำาลังกาย เลือกวิธีลดความอ้วนได้ตรงจุดและได้

ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำาให้รู้ว่ามีความเสี่ยงโรคต่างๆ ทั้ง

โรคอ้วน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 

และโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ตามมาหรือไม่ จะได้รีบแก้ไข

ให้ไวก่อนสายเกินแก้ 

ดังนั้น หากอยากรู้ค่าต่างๆ ในร่างกายแบบครบทุก

มิติ ทุกคนสามารถเข้าไปทดลองเล่นฟรี พร้อมรับบริการ

ตรวจร่างกายกับ Boditrax ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีเฉพาะที่

คลับฟิตเนส เฟิรส์ท (Fitness First) เท่านั้น คุณจะได้ตรวจ

เช็กร่างกายของคุณแบบองค์รวม ทั้งมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน 

น้ำา และกระดูก พร้อมด้วยค่า BMI, BMR, Metabolic Age 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2118-6665.

ใ

แฟชั่นแบบหมุนเวียนจากCOS 

เดนิมดี ไซน์ด้วยเส้นใยรี ไซเคิล
‘ปัญหาไขมัน’ไม่เกี่ยวกับรูปร่าง

พร้อมลุย

กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำากัด (มหาชน) 

หรือ ASW จัดงานแถลงข่าวเปิดแผนรุกธุรกิจ ประจำาปี 2565 พร้อมเดินหน้า New Business 

ด้วยยุทธศาสตร์ “WIND OF CHANCE” กางใบเรือรับสายลมแห่งโอกาส เพื่อการเติบโตอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน โดยมี ฐณณ ธนกรประภา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ท แอปเปิ้ล 

จำากัด นพ.อนุช� พ�น้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ด๊อกเตอร์ เอทูแซด จำากัด และ 

นิตย� ชไนศวรรย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส จำากัด ร่วม

งาน ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Foot Run TU-CU ครั้งแรก 

ช�ญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ        

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน E-Sports แถลง

ข่าวการจัดงาน “Foot Run TU-CU” ภายใต้แนวคิด “Run a mile, share a smile ให้

ทุกก้าวของคุณ ปันรอยยิ้มไปด้วยกัน” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชิญชวนศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วม Virtual Run สานสัมพันธ์ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ Foot Run TU-CU ครั้งแรก                                                                                            

รายได้ส่วนหนึ่งจะนำาไปบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สมาคมธรรมศาสตร์ฯ                    

ซอยงามดูพลี

‘ถิรไทย’ บุกตล�ดธุรกิจแบตเตอรี่  

สัมพันธ์ วงษ์ป�น กรรมการผู้จัดการ ของกลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 

TRT พร้อมด้วย อมฤต สุวรรณเศวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บียอนด์ กรีน จำากัด 

ร่วมลงนามในคำาสั่งซื้อ “แบตเตอรี่ลิเทียม” ขนาด 48V 75Ah พร้อมอุปกรณ์ จำานวน 2.88 

MWh เพื่อใช้สำาหรับในรถอเนกประสงค์ (รถกอล์ฟ) ด้วยคุณภาพสินค้ารับประกันแบตเตอรี่

นานถึง 4 ปีเต็ม ที่บริษัท บียอนด์ กรีน จำากัด เมื่อเร็วๆ นี้

ผู้นำ�ด้�นพลังง�นไฟฟ้�ก�๊ซชีวภ�พ

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำากับกิจการพลังงาน พร้อมด้วย ณรินณ์ทิพ วิริยะ

บัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำากัด และ รศ.ดร.ชัยศรี 

ธ�ร�สวัสดิ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาร่วมแถลงปิด “โครงการผู้นำาความคิดเพื่อความตระหนักรู้ด้าน

พลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ” พร้อมมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวด

บทความพร้อมภาพถ่ายและการประกวดผลิตคลิปสั้น ซึ่งโครงการนี้มีส่วนสำาคัญในการส่งเสริม

นักศึกษา 1,000 คน ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยงานจัดขึ้น 

ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ที่ผ่านมา

อพท.รับร�งวัลส่งเสริมอ�รยสถ�ปัตย์

น�ว�อ�ก�ศเอกอธิคุณ คงม ีผู้อำานวยการ อพท. รับมอบรางวัล Friendly Design 

Awards 2022 ประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ปี 2565” จาก พิพัฒน์ รัชกิจ

ประก�ร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ประธาน เปิดงานและเป็นผู้นำาพิธีโบกธง คิกออฟ 

20 จังหวัดนำาร่อง ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สโลแกน “เที่ยวเมือง

ไทย เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ที่งาน THAILAND FRIENDLY 

DESIGN EXPO 2022 ณ ไบเทค บางนา

เชิญชวนร่วมบริจ�คโลหิต

“ศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่” จัดขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนและ

ลูกค้าทั่วไป ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ประกอบ

กับในปัจจุบันเกิดวิกฤตภาวะการขาดแคลนโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจาก

ยอดผู้บริจาคลดลง ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ศูนย์บริการโลหิตแห่ง

ชาติ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย

เดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และ

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้เล็ง

เห็นความสำาคัญ จึงจัดตั้งโครงการ

บริจาคโลหิตเป็นประจำาต่อเนื่องทุก

ปี เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลน

โลหิต เชิญชวนให้คนไทยผู้มีสุขภาพ

แข็งแรง ร่วมกันบริจาคโลหิต โดย

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต 

ต้องมีน้ำาหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป และเตรียมร่างกายให้พร้อม โดยนอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอ มากกว่า 6 ชั่วโมง สตรีต้องไม่อยู่ในภาวะเป็นประจำาเดือน หรือระหว่างตั้ง

ครรภ์ สำาหรับผู้ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ต้องงดก่อนให้บริจาคอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิตได้ทุกวันศุกร์

แรกของเดือน, วันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ตลอดปี 2565 ณ บริเวณ Campus 

Park ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ม่ใช่เรื่องของไสยศ�สตร์ หรือโหร�ศ�สตร์ แต่เป็น..

ศิลปศาสตร์ล้วนๆ เลยทีเดียว สำาหรับมุมมองของการเรียน

รู้จักใช้สมาร์ทโฟนในวันนี้ 

เรื่องของเรื่อง เพราะว่าเมื่อวานนี้ มีโอกาสไปเดินเล่นอยู่

หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อันเนื่องจากมีนัดกับเพื่อนฝูง

ไปหาอะไรๆ อร่อยๆ รับประทาน ตามประสามนุษย์ป้าที่คิดถึง

บรรยากาศย้อนยุคบนถนนเส้นราชดำาเนิน 

ใช้สม�ร์ทโฟน..ต้องดูลม

เดินไปเที่ยวไป ก็หยิบมือถือออกมาแชะๆๆ เป็นที่ระลึกกันอย่าง

สนุกสนาน ด้วยอากาศกรุงเทพมหานครร่มรื่นชื่นใจหลังฝนตก แต่

ปรากฏว่า..เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมา!!! นั่นคือ พ่อค้าขายข้าวโพดปิ้ง

ข้างถนน ไม่รู้ว่าอารมณ์บูดจากที่ไหน ตะโกนโหวกเหวกไม่พอใจอย่าง

มาก ที่มีนางหนึ่งไปถ่ายรูปของเขา 

อ๊ะๆๆ ไม่ใช่กลุ่มมนุษย์ป้านะจ๊ะ ..แต่เสียงดังของพ่อค้า ทำาให้

พวกเรากระเจิงกันเลยทีเดียว 

ไม่ใช่ส�เหตุท่ีทำ�ให้เกิดเรื่องไม่ค�ดฝัน แต่ภ�พท่ีเห็นและเสียงท่ี

ได้ยิน นับเป็นประสบก�รณ์และเป็นบทเรียนเตือนสติให้รู้ได้อย่�งดีว่� 

อย่�นึกว่�มีมือถือหยิบม�แชะๆ แล้วจะทำ�อะไรต�มอำ�เภอใจ โดยไม่

ระมัดระวังว่� อ�จจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใครคนใดคนหน่ึงเข้� 

ถึงแม้จะมีความหวังดี หรือรู้สึกว่าอยากจะบันทึกชีวิตน่ารักๆ 

ตลอดจนอยากจะบรรยายสีสันข้างทางให้เพื่อนๆ ได้รู้เห็น โดยไม่ได้

คิดจะใช้รูปที่ถ่ายไว้เพื่อประโยชน์ทางการค้า  แต่เราไม่มีทางรู้เลย

ว่า อารมณ์ของคนที่เราบังเอิญมองว่าน่ารัก น่าสนใจนั้น เป็นอย่างไร 

เขากำาลังทุกข์หรือมีความสุข ฉะนั้น การคิดที่จะทำาในสิ่งที่ตัวเองคิด

ว่าดี และไม่ได้ทำาอะไรผิดนั้น อาจจะผิดขึ้นมาได้ และถ้าโชคร้ายก็

อาจจะเจ็บตัวได้เหมือนกันนะ

กรณีที่่เกิดขึ้นนี้ ทำาให้นึกได้ว่า วัฒนธรรมของทางตะวัน

ตก เกี่ยวกับการรู้จักเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของทุกผู้ทุกนาม 

ท่ามกลางชีวิตบนถนนนั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมไทยพึงต้อง

ใส่ใจและหัดระมัดระวังแล้วล่ะ โดยเฉพาะการถ่ายรูปเด็กน่ารักๆ 

ฝรั่งเขาจะถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียว หากเราไปถ่าย

รูปลูกหลานของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต เฉกเช่นเดียวกัน การถ่าย

รูปตามโชว์รูมต่างๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยว หากไปติดภาพของเขา

เข้า และเขาท้วงติงล่ะก็ เราก็ต้องลบภาพทิ้งกันเลยทีเเดียว

รู้ไว้ใช่ว่านะคะ ..ต่อไป!! ที่คิดจะถ่ายภาพอะไรก็ตามบน

ถนนบนหนทางหรือสถานที่สาธารณะ อย่าลืมมองซ้ายมองขวา 

ดูลมบนลมล่างสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของเรานะคะ ..มิเช่นนั้นเจอแบบพ่อค้าขายข้าวโพดปิ้งหน้าศาลา

ว่าการ กทม.ล่ะก็ ..หนีไม่ทันหัวอาจจะแบะได้จ๊ะ.

	 	 	 “ป้าเอง”	

ไ

OS ส�นต่อคว�มมุ่งมั่นด้�นแฟชั่นแบบ

หมุนเวียนด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้า

สุดพิเศษที่ประกอบไปด้วยดีไซน์คลาสสิกเหนือ

กาลเวลา นำาเสนอในรูปแบบของผ้าเดนิม 

คอลเลกชันเดนิมคร้ังน้ีออกแบบมาเพื่อสนับสนุน

เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยทุกช้ินได้รับการออกแบบและ

ผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยเส้นใยฝ้ายออร์แกนิก 100% 

หรือเส้นใยรีไซเคิลเพื่อนำาของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 

นอกจากน้ีเพื่อให้สินค้าในคอลเลกชันน้ีสามารถนำาไป

รีไซเคิลได้ท้ังหมด ทุกช้ินยังปราศจากหมุด และใช้

โลหะรีไซเคิลแทนบางส่วนหรือท้ังหมดอีกด้วย

COS มองหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตและ

การออกแบบอยู่เสมอ 

รวมถึงใส่ใจที่มาของ

วัสดุและเส้นใยรวมถึง

การขนส่ง ด้วยกระบวนการพัฒนา

ของ COS ทำาให้คอลเลกชันเดนิม

ใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับยีนส์หลาก

หลายสไตล์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมน้อยลง โดยใช้พลังงาน

น้อยลง 43% ประหยัดน้ำาถึง 80% 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ได้ถึง 36%

คอลเลกชันนี้โดดเด่นด้วย

ดีไซน์ทันสมัยและรูปทรงที่หลวม 

ไม่ว่าจะเป็นเชิ้ตเดรสทรงคลาสสิก 

c

กางเกงยีนส์ขากว้างสไตล์ดีคอนสตรักต์ และแจ็กเกต

ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดทำางาน ทุกชิ้นออกแบบมา

เพื่อให้ใส่ได้นานหลายปี ส่วนผ้าถักที่ทำาจากแคชเมียร์

และผ้าวูลเมอริโนสามารถนำาไปใส่คู่กับชิ้นอื่นที่ทำาจาก

เส้นใยแบบยั่งยืนได้เช่นกัน โดยผ้าสองแบบดังกล่าว

ผ่านการผลิตตามมาตรฐาน The Good Cashmere 

Standard โดย AbTF และมาตรฐาน Responsible Wool 

เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสามารถนำาเส้นใยแบบยั่งยืนและผ้า

เดนิมมาใช้ได้หลากหลาย ทุกชิ้นมีให้เลือกหลายเฉดสี ทั้ง

สีเข้มคลาสสิก สีกลาง สีน้ำาเงินวินเทจ ไปจนถึงสีเปลือกไข่

แบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการย้อมสี.
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8 ท่องเที่ยว

พักผ่อน แนะนำ� CAMP MORE camp&café ม�พักผ่อนสัมผัส

ธรรมช�ติ ชมวิวพระอ�ทิตย์ตกสวยๆ ลับขอบฟ�้ลงหลังทิวเข� ที่

นี่ส�ม�รถพ�ยเรือค�ยัก เล่นซับบอร์ด ฟรี หรือจะตกปล�ก็ได้ จ่�ย

แค่ค่�ก�งเต็นท์ ถ้�ยังไม่มีเต็นท์ก็มีบริก�รเช่�เต็นท์ให้ด้วย แล้วยัง

มีบ้�นไร่แคมป์ปิ้ง บ�้นต�หรั่ง โอบล้อมด้วยส�ยน้ำ�และภูเข�

กลับม�ที่บ�้นสวนขวัญ เย็นวันนั้นได้ช�ร์จแบตร่�งก�ยกับ

บรรย�ก�ศสบ�ยๆ แบบใกล้ชิดธรรมช�ติ ทั้งส�ยน้ำ� ภูเข� ตก

กล�งคืนอ�ก�ศเย็นสบ�ย ก่อกองไฟ นอนดูด�วนับล้�นดวง พร้อม

กิจกรรมม�กม�ยของง�น ฟังก�รขับกล่อมดนตรีอันไพเร�ะจ�ก

ศิลปินดัง วง “นั่งเล่น” อ�ทิ เพลงขอคนใจ๋ดีเป็นเพื่อนปี้สักคน, 

เพลงส�ยลมกับดอกไม้ในที่ลับต� และเพลงแนวคัฟเวอร์จ�กวง 

“NUNA” ได้เปิดประสบก�รณ์นอนดูหนังใต้แสงจันทร์ที่จัดฉ�ยให้

รับชม ดึกแล้วออกม�นั่งดูด�วก็สวยจับใจ นักเที่ยวส�ยแคมป์ได้

แฮปปี้เต็มที่

เช้�วันใหม่อิ่มเอมกับธรรมช�ติแล้ว เก็บสัมภ�ระออกเดิน

ท�งขึ้นไปเที่ยว เขื่อนกระเสียว ใช้เวล�ไม่ถึงชั่วโมง บริเวณสัน

เขื่อนกระเสียว เร�ได้ชมธรรมช�ติ ทิวทัศน์งดง�ม และเฝ�้มอง

วิถีชีวิตของช�วบ�้นที่พึ่งพ�อ่�งเก็บน้ำ�ของเขื่อนทำ�ประมง สร้�ง

ง�น สร้�งร�ยได้เลี้ยงครอบครัว แล้วยังมีกิจกรรมปั่นจักรย�นชม

วิวทิวทัศน์รับลมเย็นๆ ถ�่ยภ�พเก็บไว้เป็นคว�มทรงจำ� ปิดท�้ยด้วย

ก�รแวะ วัดเขาทำาเทียม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สักก�ระพระพุทธปุษย

คีรีศรีสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปแกะสลักหน้�ผ�ที่สร้�งขึ้นจ�กพลัง

ศรัทธ�จนสำ�เร็จ เป็นอีกวัดที่โด่งดังม�ก

เป็นทริปเที่ยวที่เต็มไปด้วยคว�มสุข เมืองสุพรรณฯ มีสถ�นที่

ท่องเที่ยวที่น�่สนใจอีกม�กม�ย ใครอย�กหนีคว�มวุ่นว�ยเมืองกรุง

ม�แคมปิ้ง แพ็กกระเป๋�จัดทริปต�มได้เลย.

ททท.ชวนหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน Isan In Love

น�ยสมช�ย ชมภูน้อย ผอ.ภูมิภ�คภ�คตะวันออกเฉียง

เหนือ ททท. นำ�เสนอ “โครงก�รเมืองรองต้องไป @ภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือ” 

สร้�งก�รรับ

รู้สัมผัสอัต

ลักษณ์เมือง

รอง นำ�เสนอ

ที่พัก สินค้�

และบริก�ร

ม�ตรฐ�น 

SHA เส้นท�ง

ขับรถเที่ยว 

สินค้� GI แหล่งท่องเที่ยวเชิงศ�สน�คว�มเชื่อวัฒนธรรม แหล่ง

ท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series 

และชุมชนท่องเที่ยวภ�ยใต้แนวคิด 

เที่ยวใกล้ เที่ยวง�่ย คล�ยเครียดผ่�น

แหล่งท่องเที่ยว 25 แห่ง 5 ภูมิภ�ค

ทั่วไทยในภ�คอีส�น ประกอบด้วย 5 

แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ โรงไฟฟ�้ลำ�ตะ

คองชลภ�วัฒน� (เมืองใต้พิภพและ

เมืองลอยฟ้�) จ.นครร�ชสีม�, เมือง

พญ�น�ค 3 พิภพ จ.มุกด�ห�ร, ภู

พระ (ภูเข�แห่งแรงศรัทธ�) จ.เลย, 

หอโหวด 101 จ.ร้อยเอ็ด, โลกของ

ช้�ง จ.สุรินทร์ และเตรียมจัดกิจกรรม 

Let’s Go อีส�น In Love ร่วมมือกับ Shopee ข�ยคูปองในร�ค�

เพียง 1 บ�ท รับส่วนลดห้องพักโรงแรม มูลค�่ 300 บ�ท สนใจดูได้ที่ 

Facebook: เที่ยวอีส�น.com

เทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่สวนลุมฯ

ททท.ปลุกกระแสก�รเดินท�ง จัดเทศก�ลเที่ยวเมืองไทยครั้ง

ที่ 40 ประจำ�ปี 2565 ระหว�่งวันที่ 18-22 ก.พ.นี้ ณ สวนลุมพินี 

กรุงเทพฯ ภ�ยใต้แนวคิด พลิกโฉมก�รท่องเที่ยวไทย สไตล์ New 

Normal ทั้งนี้มีบริก�รตรวจ ATK ร�ค� 35 บ�ท ในบริเวณง�น โดย

ติดตั้งแอป Dr.AnyWhere เมื่อตรวจ

ผ่�นแล้วจะได้รับสติกเกอร์ ส�ม�รถ

เข้�ชมโซนอื่นๆ โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ� 

ภ�ยในง�นออกแบบประสบก�รณ์

ก�รท่องเที่ยวมุมมองใหม่ พ�สัมผัส

เอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภ�คทั่วประเทศ 

ทั้งด้�นประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ภูมิปัญญ�และแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ผ่�น 9 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 โฉม

ใหม่ท่องเที่ยวไทย AMAZING NEW 

CHAPTERS โซนที่ 2 หมู่บ้�นภ�ค

ตะวันออก โซนที่ 3 หมู่บ้�นภ�คกล�ง โซนที่ 4 หมู่บ้�นภ�คเหนือ 

โซนที่ 5 หมู่บ้�นภ�คใต้ โซนที่ 6 หมู่บ�้นภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

โซนที่ 7 STREET FOOD กทม. โซนที่ 8 เวทีกล�ง โซนที่ 9 เที่ยว

ไทยแบบใหม่ STYLE NEW NORMAL

สัมผัสมนต์เสน่ห์ศิลปะชาติพันธุ์น่าน

สำ�นักง�นพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับกองทุนพัฒน�ศักยภ�พเครือ

ข่�ยเย�วชนจังหวัดน�่น จัดกิจกรรม Nan Creative Space ตอน 

Colorful Ethnic “ศิลปะช�ติพันธุ์ สีสันของคว�มหล�กหล�ย” ชวน

สุพรรณบุรีเที่ยวได้ทุกฤดู จะสายบุญไหว้พระวัดดัง สาย 

มู ส�ยธรรมช�ติ ส�ยค�เฟ่ หรือส�ยแคมปิ้ง ที่นี่มีครบ

ถ้วน แถมอยู่ใกล้กรุงอีกด้วย โดยเฉพ�ะเทรนด์แคมปิ้งที่

สุพรรณบุรีฮอตไม่แพ้ที่อื่น ช�วแคมป์แวะเวียนม�เช็กอินล�นก�ง

เต็นท์ท่�มกล�งธรรมช�ติ ทั้งวันธรรมด�และวันหยุดไม่ต้องพูดถึง

บรรย�ก�ศคึกคัก

กระแสแรงไม่มีตกขน�ดนี้ ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ภูมิภ�คภ�คกล�ง ผุดโปรเจ็กต์ “CAMP OF LOVE รัก

นะแคมป์” ตอบรับแนวโน้มก�รท่องเที่ยวด้วยผลเสิร์ชเอนจิน พบ

ก�รค้นห�เกี่ยวกับล�นก�งเต็นท์มีม�กขึ้นอย�่งต่อเนื่อง บวกกับ

พฤติกรรมนักเดินท�งในยุค social distancing มองห�ก�รเดิน

ท�งในระยะสั้นและต้องก�รพื้นที่พักผ่อนไม่ไกลนัก แต่สร้�งคว�ม

สุขได้ง่�ยๆ ใกล้ตัว ซึ่งแคมปิ้งถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆ ของนักเดิน

ท�ง นำ�ร่องจัดกิจกรรมนี้ช่วงเทศก�ลว�เลนไทน์ที่ผ่�นม� ณ บ�้น

สวนขวัญ ริมเขื่อนกระเสียว อ.ด�่นช้�ง จ.สุพรรณบุรี ภ�ยใต้

โครงก�ร “Thailand Festival Experience @ภาคกลาง” เป�้หม�ย

ฟื้นฟูและส่งเสริมก�รท่องเที่ยวสุพรรณบุรี หนึ่งในจังหวัดเมือง

รองสำ�คัญ อีกทั้งช่วยเสริมสภ�พคล่องแก่ผู้ประกอบก�รในท้องถิ่น 

สร้�งร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�และบริก�รก�รท่องเที่ยว ตลอด

จนสร้�งคว�มคุ้นเคยให้แก่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับก�รเดินท�งวิถี

นิวนอร์มอล

ก่อนจะไปชิลสไตล์ช�วแคมป์ริมเขื่อนกระเสียว มีสถ�นที่

ท่องเที่ยวให้แวะไปด้วยกันเลย ล้อหมุนจ�กกรุงเทพฯ มุ่งหน�้สู่ 

พิพิธภัณฑ์ลูกหลายพันธุ์มังกร หรือ อุทยานมังกรสวรรค์ บริเวณ

ศ�ลเจ้�พ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ใช้เวล�ไม่ถึง 2 ชั่วโมง อ�ค�ร

ออกแบบเป็นมังกรต�มลักษณะคว�มเชื่อ ได้เดินเที่ยวชม ถ�่ยภ�พ 

สักก�ระศ�ลหลักเมืองเสริมมงคล เจริญรุ่งเรือง พิพิธภัณฑ์แบ่ง

เป็น 29 ห้อง ใช้สื่อจัดแสดงทันสมัย เสนอเรื่องร�วคว�มเป็นม�

ของช�วจีนในประเทศไทย ตลอดจนประวัติศ�สตร์และอ�รยธรรม

จีน เพื่อเป็นอนุสรณ์สัมพันธ์ท�งก�รทูตไทย-จีนครบ 20 ปีใน พ.ศ.

2539 เป็นหนึ่งในสถ�นที่มหัศจรรย์เมืองไทยในโครงก�ร 12 เดือน 

7 ด�ว 9 ตะวัน ของ ททท.

จ�กนั้นไปไหว้พระ รับพร เสริมโชคชะต�ที่ วัดป่าเลไลยก์

วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี ช�วบ�้นเรียก “วัดป�่” วัดนี้เก�่แก่

อ�ยุกว่� 1,200 ปี หน้�บันของวิห�รวัดป่�เลไลยก์มีเครื่องหม�ย

พระมห�มกุฎอยู่ระหว�่งฉัตรคู่ สมัยพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�

เจ้�อยู่หัวทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์ม�พบวัดนี้ เมื่อขึ้นครองร�ชย์ทรง

ม�ปฏิสังขรณ์วัดให้สวยง�มสมบูรณ์ ด�้นหลังอุโบสถที่ประดิษฐ�น

หลวงพ่อโต มีศ�ล�เล็กๆ ประดิษฐ�นหลวงพ่อดำ�ศักดิ์สิทธิ์ เป็น

ที่เค�รพนับถือของช�วบ้�น วัดยังมีภ�พเขียนเรื่องร�วขุนช�้ง-

ขุนแผน และเรือนขุนช้�งเอ�ไว้ให้เดินชม

จ.

ฟังดนตรีในสวน ชมง�นศิลป์พื้นบ�้น หัตถกรรมพื้นถิ่น ของกิน

พื้นเมืองน่�น workshop กิจกรรมกว่� 25 บูธ ชมนิทรรศก�ร 

“ศิลปะช�ติพันธุ์ สีสันของคว�มหล�กหล�ย” และก�รแสดงศิลป

วัฒนธรรม ช�ติพันธุ์ท้องถิ่น จ.น่�น ก�รแสดงน�ฏศิลป์น่�น

สร้�งสรรค์ ประกวดออกแบบเครื่องแต่งก�ยแรงบันด�ลใจจ�ก

หัตถกรรมศิลปะช�ติพันธุ์น�่น ณ ล�นกิจกรรมสำ�นักง�นพื้นที่

พิเศษ 6 (ข�้งร้�นก�แฟเฮือนฮังต่อ) วันที่ 19-20 ก.พ. ตั้งแต่เวล� 

10.00-18.00 น.

กางเต็นท์ ดูดาว สุพรรณบุรี ชิลๆ ใกล้กรุง

ก่อนไปสนุกต่อแนะนำ�ที่กิน ร้านเสบียงนา ใกล้วัดป่� เป็น

ทั้งร้�นอ�ห�รและค�เฟ่ บรรย�ก�ศดีกล�งทุ่งน� เย็นสบ�ย มีมุม

ให้นั่งเล่นและถ่�ยรูปหล�ยแบบ แล้วยังมีโซนตกแต่งบรรย�ก�ศ

แคมปิ้งให้เช็กอินเก๋ๆ มีที่นั่งซุ้มไม้ไผ่แยกเป็นส่วนตัวด้วย อ�ห�ร

เป็นเมนูไทยๆ ที่นิยมกัน เมนูห้�มพล�ด ปล�กะพงทอดน้ำ�ปล� กุ้ง

ผัดซอสมะข�ม ปล�คังผัดฉ�่ ฯลฯ เหม�ะม�ชิลๆ กับเพื่อนฝูง ม�

กินข้�วกับครอบครัวได้ทั้งกล�งวันและเย็น โซนค�เฟ่ก็แต่งชิกๆ 

บริก�รเครื่องดื่มครบทุกเมนู ก�แฟ น้ำ�ผลไม้ โซด� สมูทตี้เติมคว�ม

สดชื่น

จุดหม�ยต่อไปมุ่งหน�้สู่ บ้านสวนขวัญ ต.ด�่นช�้ง 

อ.ด�่นช�้ง ใช้เวล�ร�ว 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็ถึงสถ�นที่จัดง�น “CAMP 

OF LOVE รักนะแคมป์” เป็นทั้งที่พัก ล�นก�งเต็นท์ และร้�น

อ�ห�รค�เฟ่สวยๆ ตั้งอยู่ริมเขื่อนกระเสียว สำ�หรับที่พักมีหล�ยรูป

แบบ ทั้งบ�้นพัก กระโจม เต็นท์ และรถบ�้นเก๋ๆ ถ�้นำ�เต็นท์ม�เอง

มีล�นก�งเต็นท์บริก�ร ซึ่งเปิดให้เข�้พักและก�งเต็นท์ได้ทุกวัน มี

ห้องน้ำ� จุดล�้งจ�น จุดประกอบอ�ห�รไว้บริก�รนักท่องเที่ยว 

จุดก�งเต็นท์ริมอ่�งเก็บน้ำ�ยอดฮิต อ.ด�่นช�้ง นอกจ�กอ่�ง

เก็บน้ำ�เขื่อนกระเสียว ยังมีโซนอ�่งเก็บน้ำ�ลำ�ตะเพิน เหม�ะแก่ก�ร

ชาวแคมปิ้งนำาคาร์แคมป์ร่วมพักผ่อนชิลๆ ที่สุพรรณบุรี 

แนะนำาเสบียงนา ร้านอาหารและคาเฟ่ชิกๆ

บ้านสวนขวัญ ที่พักอิงแอบธรรมชาติ เงียบสงบ

สัมผัสธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำาลำาตะเพิน เพจ: CAMP MORE

บรรยากาศยามค่ำาคืนงาน CAMP OF LOVE

ลานกางเต็นท์ CAMP MORE ริมน้ำา กิจกรรมฉายหนังใน “CAMP OF LOVE รักนะแคมป์”
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9กีฬา

‘เพชรดารินทร์’ แชมป์ไทม์ ไทรอัลที่มุกดาหาร

มุกดาหาร • การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และการแข่งขันจักรยานประเภท

เสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2565 สนามที่ 1 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ ที่ จ.มุกดาหาร การแข่งขัน

วันแรกในประเภทไทม์ ไทรอัล มีผลรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ รุ่นทั่วไปหญิง 

ระยะทาง 20 กม. สิบตรีหญิงเพชรดารินทร์ สมราช นักปั่นสาวทีม

ชาติไทย ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม สังกัดทีมสำานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยเวลา 27.44.732 

นาที, ที่ 2 น.ส.ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร (ทีมคิตเชน ควีนส์) 

27.49.331 นาที, ที่ 3 น.ส.กมลนรดา ขาวปลอด นักปั่นทีมชาติไทย

ชุดซีเกมส์ (A-Bike Design) เวลา 28.13.049 นาที ส่วนผลรายการ 

อื่นๆ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ระยะ 20 กม. ที่ 1 น.ส.กมลนรดา 

ขาวปลอด (ทีม A-Bike Design) 28.13.049 นาที/ รุ่นเยาวชนหญิง 

ระยะ 10 กม. “น้องใบตอง” น.ส.อภิชยา หันทยุง (ทีมคิตเชน ควีนส์)                                                                                  

ซึ่งเป็นนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย ชุดเตรียมแข่งขันจักรยานทางไกล

สตรี “บีวาเซ คัพ” ที่เวียดนาม คว้าแชมป์ด้วยเวลา 15.33.448 

นาที/ รุ่นทั่วไปชาย ระยะทาง 30 กม. ที่ 1 พันจ่าอากาศตรีพีระพล 

ชาวเชียงขวาง (สโมสรทหารอากาศ) เวลา 36.24.884 นาที 

พีพีทีวียิงสดปืนใหญ่ทวงแค้นผึ้งพิฆาต

กรุงเทพฯ • ความมันส์บนหน้าจอพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 สัปดาห์นี้ 

เริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. เวลา 22.00 น. เมื่อ 

“ปืนใหญ่” อาร์เซนอล จะเปิดบ้านทวงแค้น “ผึ้งพิฆาต” เบรนต์ฟอร์ด 

โดยสถานการณ์ล่าสุด ทัพปืนใหญ่กำาลังขับเคี่ยวอย่างหนักเพื่ออันดับ

ท็อปโฟร์ และดูเหมือนว่าทุกอย่างกำาลังเข้าล็อก ตอนนี้อยู่อันดับที่ 6 

ตามหลัง แมนฯ ยูไนเต็ด อันดับ 4 เพียง 4 คะแนน และตามหลัง

เวสต์แฮม อันดับ 5 แค่แต้มเดียว ทั้งที่ลงเล่นน้อยกว่าทั้งคู่ถึง 3 นัด 

โดยจากการที่ทีมปืนใหญ่ตกรอบหมดแล้วในทุกถ้วย อันดับในลีกจึง

เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำาให้ชื่อของอาร์เซนอลได้กลับไปอยู่ในโถ

จับฉลากถ้วยยุโรปอีกครั้ง พวกเขาจำาเป็นต้องเน้นทุกแมตช์ ประกอบ

กับความแค้นคาใจที่บุกไปพ่ายเบรนต์ฟอร์ดในแมตช์แรกของฤดูกาล 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฟอร์มอันย่ำาแย่ ที่ทำาให้พวกเขาต้องลงไปดองที่

ก้นตารางในช่วงนั้น เชื่อได้ว่าแมตช์นี้แข้งอาร์เซนอลจะเค้นทุกอย่าง

ที่มีเพื่อทวงคืนทั้งแค้น และ 3 แต้มสำาคัญให้ได้แน่นอน ดูกันต่อที่

ฝั่งบุนเดสลีกา เยอรมัน กลับมามีสีสันขึ้นบ้าง หลังจากที่จ่าฝูง “เสือ

ใต้” บาเยิร์น มิวนิก พลาดท่าสัปดาห์ก่อน ทำาให้ “เสือเหลือง” ดอร์ต 

มุนด์ รองจ่าฝูง ขยับแต้มเข้าไปใกล้ แต่ก็ยังห่างกันกึง 6 คะแนน ซึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ.นี้ เวลา 21.30 น. บาเยิร์น มิวนิก จะเปิดบ้านรับ

ทีมบ๊วย กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ในขณะที่ เวลา 23.30 น. ดอร์ตมุนด์งาน

หนักกว่า เปิดบ้านชน “สิงห์หนุ่ม” มึนเชนกลัดบัค 

‘โตโยต้า’ จัดอบรมรถโกคาร์ทปีที่ 21 แล้ว

กรุงเทพฯ • โครงการฝึกอบรมรถคาร์ทสำาหรับเยาวชนอายุ 8-11 ปี 

โครงการ “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2022” ที่ปีนี้

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 แล้ว เป็นความร่วมมือของ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ทรูวิชั่นส์ 

จำากัด (มหาชน) ที่มุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน

ที่หาไม่ได้จากที่อื่นๆ การรู้จักเคารพกติกาและกฎจราจร และได้สนุก

กับการขับรถโกคาร์ท ในคอนเซ็ปต์ “สนุก และปลอดภัย” แม้ในปีนี้

การดำาเนินการด้านกิจกรรมจะต้องรักษามาตรการทางภาครัฐอย่าง

เคร่งครัด โดยทางโครงการจะเปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 26 และวัน

อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ณ บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า SHOW 

DC พระราม 9  โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เยาวชน

ได้เริ่มต้นมีทักษะในการขับขี่ยานพาหนะ ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้อง

เคารพต่อกติกาต่างๆ เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรพื้นฐาน และการ

ปลูกฝังให้มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีใน

เรื่องเครื่องหมายและกฎจราจร ที่เยาวชนได้เห็นในชีวิตประจำาวัน

ตามสถานที่ต่างๆ และภาคปฏิบัติในการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ 

ของรถโกคาร์ท การขึ้น-ลงรถโกคาร์ทที่ถูกวิธี การเรียนรู้เบรกและ

คันเร่ง จนถึงการทดสอบการขับขี่รถโกคาร์ทจริงอย่างถูกวิธี โดย

ผลผลิตจากโครงการนี้สร้างนักกีฬารถคาร์ทเยาวชนตัวจิ๋วกว่า 365 

คนแล้ว ส่วนเยาวชนรุ่นแรกๆ ก็พัฒนาขึ้นตามลำาดับ สร้างชื่อเสียง

เป็นแชมป์ระดับประเทศและระดับเอเชีย โดยสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ 0-8517-4880 หรือ LINE ID : 2W19.

กรุงเทพฯ • ‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม

ชาติไทย พอใจผลจับสลากแบ่งสาย ชิงแชมป์เอเชีย 2022 

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย หลังช้างศึกอยู่ในกลุ่ม

ซี ร่วมกับเกาหลีใต้, เวียดนาม และมาเลเซีย แต่ยืนยันไม่

ประมาทและต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนทัวร์นาเมนต์นี้

หลังจากที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี 

จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่บุนยอดกอร์ 

สเตเดี้ยม ประเทศอุซเบกิสถาน ก่อนที่จะแข่งขันกันระหว่าง

วันที่ 1-19 มิถุนายน 2565 ประเทศอุซเบกิสถาน โดยผลการ

จับสลาก มีดังนี้

กลุ่ม A - อุซเบกิสถาน, อิหร่าน, กาตาร์, เติร์กเมนิ

สถาน

กลุ่ม B - ออสเตรเลีย, จอร์แดน, อิรัก, คูเวต

กลุ่ม C - เกาหลีใต้, ไทย, เวียดนาม, มาเลเซีย

กลุ่ม D - ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเอ

อี), ญี่ปุ่น, ทาจิกิสถาน

สำาหรับนักเตะช้างศึก ทีมชาติไทย U23 อยู่ในโถ 2 

ก่อนจับสลากมาอยู่ร่วมกับเกาหลีใต้ แชมป์เก่าครั้งล่าสุด ซึ่ง

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ รวมถึง 2 ทีมจากอาเซียน อย่าง

เวียดนามที่เคยไปไกลถึงรองแชมป์เมื่อปี 2018 และมาเลเซีย

ที่เพิ่งเจอกันในรอบคัดเลือกที่มองโกเลีย

‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย 

กล่าวถึงความเห็นหลังผลจับสลาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่

ผ่านมาว่า “ถ้าเทียบกับอีก 3 กลุ่ม ก็ต้องบอกว่าผลจับสลาก

ของเราออกมาค่อนข้างน่าพอใจ แต่ถามว่าง่ายเหมือนที่หลาย

คนคิดหรือไม่ ต้องบอกว่าไม่ เพราะปัจจุบันหลายทีมในอาเซียน 

โดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซียก็พัฒนาขึ้นทั้งในทีมระดับ

นี้และชุดใหญ่ ซึ่งทุกครั้งที่เจอกันก็ไม่ใช่เกมที่ง่าย อีกทั้งยังมี

เกาหลีใต้ที่เป็นทีมเต็งและแชมป์เก่าอยู่ในสายอีกทีมด้วย”

“คิดว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสไปที่ตัวเองก่อน ต้องพยายาม

เตรียมทีมให้พร้อมที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาโค้ชโย่ง (วรวุธ ศรีมะฆะ) 

และโค้ชโชค (โชคทวี พรหมรัตน์) ได้เข้ามาพูดคุยและทำางาน

ร่วมกันอยู่ตลอด ทั้งในเรื่องปัจจัยนอกสนามและในสนาม ที่

โค้ชทั้ง 2 คนก็เดินทางไปสเกาท์นักเตะตั้งแต่ไทยลีก 1 ไป

จนถึงไทยลีก 3 รวมถึงติดตามดูฟอร์มนักเตะต่างประเทศ

ด้วย”

“ทั้งนี้ ยืนยันว่าเราจะพยายามทำางานหนัก 

และเตรียมทีมชุดนี้ให้พร้อมที่สุด เหนือสิ่งอื่นใดแป้ง

อยากฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำาลังใจให้น้องๆ ชุด

นี้ด้วย เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่จะก้าวไปเป็นกำาลังหลัก

ของชุดใหญ่ในอนาคต” มาดามแป้งปิดท้าย

สำาหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

รอบสุดท้าย จะจัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 1-19 

มิถุนายน 2565 โดยแม้ว่าครั้งนี้จะไม่มีโควตาไปโอลิมปิก แต่จะ

เป็นการจัดอันดับในการจับสลากแบ่งสายครั้งต่อไป ในปี 2024 

ซึ่งจะมีการคัดทีมจากทวีปเอเชียไปลุยศึกโอลิมปิกจำานวน 3 ทีม

สำาหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มี

ดังนี้

วันที่ 2 มิถุนายน พบ เวียดนาม เวลา 22.00 น. (เวลา

ไทย) สนามบุนยอดกอร์ สเตเดี้ยม

วันท่ี 5 มิถุนายน 

พบ มาเลเซีย เวลา 22.00 น. 

(เวลาไทย) สนามบุนยอด 

กอร์ สเตเดี้ยม

วันที่ 8 มิถุนายน 

พบ เกาหลีใต้ เวลา 

20.00 น. (เวลาไทย) 

สนามปั คห์ ต ากอร์              

สเตเดี้ยม.

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจัด‘วิ่งที่ ไหนก็ได้’

กรุงเทพฯ • นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการองค์การ

สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นาย

อรรถพร ศรีเหรัญ ผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วม

แถลงข่าว “VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้” พร้อม

กันทั่วประเทศ ภายใต้แนวความคิด วิ่งสนุก สุขภาพดี ร่วมแบ่งปัน 

9,229 ชีวิต เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2565 ณ สวนสัตว์ Mini Zoo ธัญบุรี 

ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 ปทุมธานี 

นายชวลิต ชูขจร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 

ปี การจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม 

“VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้ พร้อมกันทั่ว

ประเทศ” ภายใต้แนวความคิด “วิ่งสนุก สุขภาพดี ร่วมแบ่ง

ปัน 9,229 ชีวิต” ขึ้น ถือเป็นงานวิ่งครั้งแรกในปีนี้ขององค์การ

สวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ได้รับการ

สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากบริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด 

และเครือเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มอบห้องพัก 6 ห้อง 

6 บรรยากาศ โดยการจัดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมสนับสนุนด้านอาหารและดูแลสุขภาพสัตว์ป่า จำานวน 9,229 

ชีวิต ขององค์การสวนสัตว์ฯ ที่กระจายอยู่ในสวนสัตว์ 6 แห่ง 

และโครงการ 2 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์

เชียงใหม่, สวนสัตว์นครราชสีมา, สวนสัตว์ขอนแก่น, สวนสัตว์

สงขลา, สวนสัตว์อุบลราชธานี, โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ 

และโครงการมินิซู ธัญบุรี รังสิตคลอง 6 ปทุมธานี โดยค่าสมัคร

ของทุกเลขหมายคือเงินบริจาคเป็นค่าอาหาร ค่าดูแลสุขภาพ และ

ช่วยเหลือสัตว์ทุกชีวิต

รูปแบบการรับสมัครวิ่ง “VIRTUAL RUN FOR THE ZOO” 

เป็นการวิ่งที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ และวิ่งสะสมระยะทาง 68 กม. 

(วิ่งสะสมระยะขั้นต่ำา 68 กม.) ภายในวันเวลาที่กำาหนด รูปแบบ

การสมัครมี 2 แบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบออนไซต์

เปิดรับสมัครแบบออนไลน์ (On-Line) วันที่ 15 ก.พ. - 15 

เม.ย.2565  สมัครผ่านแอพ APPKEELAA (แอพกีฬา) และสมัคร

แบบออนไซต์ (On-Site) วันที่ 1 มี.ค. - 15 เม.ย.2565 ณ จุด

รับสมัครของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และโครงการ 2 แห่ง โดยระยะ

เวลาในการส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค.2565 โดยผู้สมัคร 

ออนไซต์จะได้รับเสื้อ T-Shirt แมสผ้า ณ จุดที่รับสมัคร ส่วนท่าน

ที่สมัครผ่านออนไลน์จะจัดส่งอุปกรณ์ของที่ระลึกให้ตั้งแต่วันที่ 17 

เม.ย. - 1 มิ.ย.2565 ผู้ที่สนใจสอบถามที่ โทร.09-9425-0222, 09-

9430-0055 หรือ WWW.APPKEELAA.COM หรือ FB : WEB.

APPKEELAA  

อุปกรณ์ที่ผู้สมัครจะได้รับ ประกอบด้วย เสื้อวิ่ง T-Shirt, 

แมสผ้า, E-BIB, เหรียญที่ระลึก ค่าสมัคร 550 บาท และผู้สมัคร

แบบ VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท จะได้รับอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ 

ถ้วยรางวัลพิเศษสลักชื่อผู้สมัคร, สบู่กระดาษ POP LINE SOAP 

PAPER 1 กล่อง มูลค่า 295 บาท, บัตร VIRTUAL RUN FOR THE 

ZOO เข้าชมสวนสัตว์ที่ไหนก็ได้ 4 คน พร้อมรถ 1 คัน มูลค่า 500 

บาท และกระเป๋าสะพายยิมเทรนนิ่ง 1 ใบ และเนื่องจากปีนี้เป็นปี

เสือทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี เสื้อวิ่ง, แมสผ้า จึงได้

รับการออกแบบลาย “พญาเสือ”.

‘มาดามแป้ง’

พอใจผลจับสลากช้างศึกU23

มาสด้า เอฟซี ณ ทรู สเตเดียม (ททบ.5 และ AIS PLAY)/ 18.00 น.                               

โปลิศ เทโร เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ณ สนามบุณยะ

จินดา (GMM 25 และ AIS PLAY)/ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 18.00 น. สุพรรณบุรี เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี ณ 

สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี (GMM 25 และ AIS PLAY)/ 

18.00 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด ณ สนาม

องค์การบริหารส่วน จ.ขอนแก่น (AIS PLAY)/ 19.00 น. ลีโอ 

เชียงราย ยูไนเต็ด พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี ณ ลีโอ เชียงราย                                                                   

สเตเดียม (AIS PLAY)/ 19.30 น. สมุทรปราการ ซิตี้ พบ                         

พีที ประจวบ เอฟซี ณ สมุทรปราการ สเตเดียม (PPTV HD 36 

และ AIS PLAY).

‘โค้ชอู๊ด’กระตุ้นแข้งท่าเรือ

บุกบ้านบุรีรัมย์ต้องมั่นใจ

ยอโควิชพร้อมกลับมาแกร่งกว่าเดิม
เบลเกรด • โนวัก ยอโควิช ออกมาเผยว่าพร้อมที่กลับมาเล่นให้ดีกว่า

ที่ผ่านมาในการเตรียมที่จะคืนสนามอีกครั้งหลังโดนเนรเทศออกจาก

ออสเตรเลีย เนื่องจากกรณีวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา

โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสวัย 34 ปี จากเซอร์เบีย ยอมรับว่า

ความล้มเหลวที่ผ่านมาอาจจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ แต่ตอนนี้เขาตั้งเป้า

หมายที่จะกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง

“ผมไม่สามารถพูดได้ว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมเมื่อผมกลับมา

ลงสนามแข่งขันอีกครั้ง แต่มีเหตุผลเพิ่มเติมให้ผมต้องเล่นได้ดีกว่าที่

เคย” ยอโควิชกล่าวกับอาร์

ทีเอสสถานี โทรทัศน์ของ     

เซอร์เบีย

นั ก เทนนิสหมาย 

เลข 1 ของโลกตั้งเป้าที่จะ

กลับมาเล่นรายการใหญ่ 

แต่ยอมรับว่าการมีส่วน

ร่วมของเขานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่

กับเขาเพียงคนเดียว “มัน

ขึ้นอยู่กับว่ารายการนั้นจัด

ขึ้นที่ประเทศไหน แต่ผม

พร้อมที่จะดำาเนินอาชีพ

ของผมต่อไป”

มือ 1 ของโลกจาก

เซอร์ เบียยอมรับว่าเขา

เล็งที่จะร่วมการแข่งขัน

โอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสจะ

เป็นเจ้าภาพในปี 2024 

รวมถึงเป้าหมายในรายการใหญ่ที่เขายังทำาไม่สำาเร็จ “ผมต้องการและ

เตรียมตัวให้ดีที่สุด ที่สำาคัญผมวางแผนจะเป็นผู้เล่นในโอลิมปิกเกมส์

และเป็นตัวแทนของเซอร์เบีย”

ความปรารถนาของยอโควิชอาจขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ต่างๆ 

เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องโควิด-19 อีกครั้ง เนื่องจาก

ประเทศส่วนใหญ่กำาหนดให้นักกีฬาต้องฉีดวัคซีน แต่จุดยืนในการรับ

วัคซีนของมือ 1 โลกชาวเซอร์เบียในขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง

“ในฐานะนักกีฬาอาชีพ ผมต้องตรวจสอบทุกสิ่งที่จะเข้าไปสู่                                                                

ร่างกายของผมอย่างถี่ถ้วน และมันจะส่งผลต่อผมอย่างไรบ้าง ถ้ามี

บางสิ่งเปลี่ยนแปลงสักเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์ผมก็สามารถรู้สึกได้” ยอ

โควิชกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยอโควิชออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาการต่อต้าน                                                                      

วัคซีน “ผมพยายามเปิดใจ ทุกสิ่งเป็นไปได้ในชีวิต เราจะดูว่าสถาน 

การณ์จะพัฒนาไปอย่างไร 

แต่ตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะไม่

รับวัคซีน”

ยอโควิชกล่าวว่าเขา

ได้รับข้อความสนับสนุนจาก 

ดานิล เมดเวเดฟ เพียง 45 

นาที หลังจากที่นักเทนนิส

จากรัสเซียแพ้ ราฟาเอล นา

ดาล จากสเปน ในแมตช์

ชิงชนะเลิศออสเตรเลียน 

โอเพ่น เมื่อเดือนที่ผ่านมา

นักเทนนิสชาวเซอร์  

เบียยังบอกด้วยว่า เขาได้                                  

รับการสนับสนุนจากผู้เล่น

หลายคนระหว่างที่ เขาถูก

กักตัวที่ออสเตรเลีย แม้กระ                                     

ทั่งคนที่ ไม่เคยจะญาติดีกัน                                         

อย่าง นิก คีร์จิออส นัก

เทนนิสออสเตรเลียน

“คีร์จิออสทำาให้ผมประหลาดใจที่สุด เพราะที่ผ่านมาความคิด

เห็นเราไม่เคยเข้ากันได้เลย” ยอโควิชกล่าว “ผมขอบคุณเขาและผู้เล่น

คนอื่นๆ ที่ยืนเคียงผม เมดเวเดฟ, (อเล็กซานเดอร์) ซเวเรฟ และผู้เล่น

หญิงอีกหลายคน รวมถึง อลิเซ คอร์เนต์”.

หัวหมาก • ความพร้อม

ก่อนการแข่งขันฟุตบอล

รีโว ไทยลีก นัดที่ 22 คู่

ระหว่าง “ปราสาทสาย 

ฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีม

จ่าฝูง จะเปิดช้าง อารีนา 

รับมือ “สิงห์เจ้าท่า” การ

ท่าเรือ เอฟซี ทีมอันดับ 

7 ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสด

ทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

บุรีรัมย์ทำาผลงานได้สวยหรูในเกมนัดกลางสัปดาห์ หลังชนะ 

หนองบัว พิชญ เอฟซี พร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ช้าง เอฟเอ 

คัพ ส่วนท่าเรือไม่ได้เล่นบอลถ้วยแล้ว ได้พักมาเต็มสัปดาห์

โดย “โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ ตรีพันธ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน การ

ท่าเรือ เอฟซี กล่าวว่า “สภาพความพร้อมของการท่าเรือ เอฟซี ณ 

ตอนนี้ถือว่ามีนักเตะพร้อมทุกคน จะขาดเพียงแค่ ดาบิด โรเชลา 

เพียงคนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บ”

“ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เรามีการพูดคุยกันตลอดว่าเรา

จะต้องสู้เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้อีกครั้ง แน่นอนว่าการเจอ

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พวกเขามีจุดแข็งมากมาย เราต้องพยายามปิดจุด

แข็งของพวกเขาให้ได้ และต้องพยายามเจาะจุดอ่อนของพวกเขา”

“ตอนนี้สิ่งสำาคัญคือ เรื่องของความมั่นใจที่เราต้องพยายาม

เรียกกลับมาให้ได้ และต้องเรียกศรัทธา สู้เต็มร้อยทุกวินาที”

“สุดท้ายก็ขอฝากแฟนบอลท่าเรือให้ช่วยกันเชียร์น้องๆ 

ให้กำาลังใจนักเตะทุกคน แน่นอนว่าทุกคนในทีมต่างมีเป้าหมาย

เดียวกัน ขอให้ช่วยกันเชียร์พวกเราต่อไปด้วยครับ”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันรีโว ไทยลีก 2021/22 แมตช์

เดย์ที่ 20 มีดังนี้ วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 17.30 น. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบกับ ราชบุรี มิตร

ผล เอฟซี ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีถ่ายทอดสดทาง 

AIS PLAY/18.00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ นครราชสีมา 

ขุนพลการท่าเรือ เอฟซี

‘มาดามแป้ง’

นวลพรรณ ล่ำาซำา

ผู้จัดการทีมชาติไทย

ไทยเร่งแก้ข้อผิดพลาดก่อนบู๊เวียดนาม

กัมพูชา • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. ณ สนาม

ฟุตบอลสถาบันพลศึกษาและการกีฬาแห่งชาติ พนมเปญ ฟุตบอล

ชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลง

ทำาการฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับเกมต่อไปที่จะพบกับ

เวียดนาม การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดย

เน้นที่การแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่พบกับสิงคโปร์

ก่อนการฝึกซ้อม นิพิฐพนธ์ วงศ์ปัญญา กองหน้าทีมชาติไทย 

U23 กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ได้ทำาประตูแรกกับทีมชาติไทย U23 ได้ 

ขอบคุณโค้ชที่วางใจ และขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่น”

“เกมกับเวียดนามต้องเก็บ 3 แต้ม เอาชนะให้ได้ พวกเราต้อง

ช่วยกันเล่นให้มากกว่านี้ และทำางานหนักเพื่อคว้าชัยชนะ”

“เรื่องอายุที่เป็นรอง ผมมองว่าอายุไม่เกี่ยว มันเป็นแค่ตัวเลข 

เราวัดกันที่ใจ ผลจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่การสู้กับคนที่อายุมากกว่า ใจ

มันต้องมาก่อน”

“ฝากแฟนบอลทุกคนว่า ขอบคุณทุกคนที่ให้กำาลังใจพวกเรา 

พวกผมจะทำาเต็มที่และเก็บ 3 แต้มจากเวียดนามให้ได้ครับ”

สำาหรับทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

จะลงสนามนัดต่อไปพบกับทีมชาติเวียดนาม ที่ปรินซ์ สเตเดียม ในวัน

ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True4U.



0

6

3

9

1

7

4

10

2

8

5

11

10 บันเทิงเท

ช่วงโควิด-19 ยังระบาดนี้ ผมเชื่ อว่านักชิมหลายๆ ท่าน 

ต่างก็คงพยายามที่จะทำาให้สุขภาพของตัวเองแข็งแรงเพื่ อต่อสู้กับ

โรคนี้ให้ได้

ผมมีอาหารเพื่ อสุขภาพที่ครบโภชนาการมากที่สุดมาแนะนำา

ให้ได้ทราบ ชื่ อร้านนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่ น คือ ร้าน ้าวยำา น้านิตย ที่โด่ง

ดังเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในหมู่นักชิมอาหารเพื่ อสุขภาพ

เจ้าของร้านคือ น้านิตย ค นิตยดา ลาย ล ซึ่งเป็นชาว

หาดใหญ่โดยกำาเนิดได้นำาสูตรข้าวยำาของคุณ

ยายน้านิตย์มาทำาขายด้วยฝีไม้ลายมือในการทำา

ข้าวยำาที่ไม่เหมือนใคร จึงเป็นที่ติดอกติดใจของ

ชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และยังเป็นเจ้า

แรกๆ ที่ริเริ่มทำาตำารับข้าวยำาสมุนไพร 3 สี ซึ่ง

เป็นสีจากสมุนไพรพื้นบ้านแท้ๆ โดยสีฟาได้จาก

ดอกอัญชัน สีเหลืองได้จากหัวขมิ้น สีเขียวได้

จากใบยอ ที่นอกจากจะสวยงามยังได้กลิ่นหอม

น่ากินอีกต่างหาก

ต่อมาได้ขยับขยายเข้ามา

ขายโชว์ฝีมืออาหารเพื่ อสุขภาพใน

กรุงเทพฯ แรกเร่ิมขายท่ีกระทรวง

สาธารณสุข ข้าราชการในกระทรวง

ท่ีต้องเก่ียวข้องกับสุขภาพโดยเฉพาะ

รู้จักกันเป็นอย่างดี แล้วได้ขยับขยาย

ออกมาขายท่ี emon arm สาขา

แจ้งวั นะ และได้ต่อยอดออกมา

ขายท่ีภายในศูนย์อาหารของร้าน

โกลเด้นเพลส พระราม 9 สถานท่ีท่ี

ผู้คนท่ีอยู่ในแวดวงอาหารต่างทราบ

กันดีว่าร้านอาหารท่ีจะเข้ามาขายใน

ท่ีน่ีได้น้ัน จะต้องผ่านการคัดเลือก

อย่างเข้มงวดกวดขัน

กว่าจะมาเป็นข้าวยำาที่มี

รสชาติอร่อยถูกปากนั้นต้องมี

วิธีการทำาที่ยุ่งยากมากครับ เริ่ม

ตั้งแต่น้ำาบด ซึ่งเป็นหัวใจของข้าวยำา น้านิตย์จะคัดเลือก

น้ำาบูดูดิบจากเจ้าประจำาที่ซื้อกันมานานจาก อ.ยะหริ่ง 

จ.ปัตตานี เป็นน้ำาบูดูดิบที่ทำาสะอาดมาก โดยใช้เวลา

หมักนานถึง 2 ปี มีการกางมุ้งกันแมลงทุกชนิด ตัว

ของน้านิตย์เองจะไปตรวจสอบคุณภาพถึงที่ผลิตเป็น

ประจำา และนำาน้ำาบูดูที่หมักนานถึง 2 ปี นี่แหละมาเคี่ยว

ให้สุกด้วยตัวเอง ใส่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ลูกมะกรูด 

หอมแดง น้ำาตาลปีบ โดยต้องเคี่ยวนานถึง 3 ชั่วโมงแล้ว เอามา  

กรองสมุนไพรต่างๆ ออก เหลือแต่น้ำาบูดูท่ีสะอาดหอมหวานชวนกิน

มาก ความอร่อยของน้ำาบูดูของน้านิตย์ถูกลูกค้ารบเร้าจนต้องทำาใส่

ขวดขาย โดยวางขายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างโกลเด้นเพลส

ข้าวยำาจะอร่อยเคี้ยวสนุกต้องอยู่ที่ผัก น้านิตย์จะใส่ผักที่มี

ประโยชน์แก่ร่างกายถึง 9 ชนิด ผักก็ต้องเลือกอย่างดีนำามาล้าง

ทำาความสะอาดด้วย Baking Soda แล้วล้างด้วยน้ำาเกลืออีกครั้ง

หนึ่ง เพราะตัวของน้านิตย์เองก็เป็นคนที่รักความสะอาดอย่างเป็น

ชีวิตจิตใจ

นอกจากผักสมุนไพรทั้ง 9 ชนิด คือ ชะพลู บัวบก ดาหลา 

กระพังโหม ถั่วฝักยาว แพว ใบมะกรูดอ่อน ถั่วพู ตะไคร้ ทุกอย่าง

ซอยละเอียด ยังมีเครื่ องเคียง คือ มะม่วงซอย มะนาว พริกป่น 

และที่สำาคัญขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด คือ มะ ร้าวคั่ว ที่น้านิตย์

ต้องสั่งมะพร้าวขูดขาวจากตลาดมาคั่วด้วย

เครื่ องคั่ว ใช้ไฟอ่อนๆ จนเหลืองหอมกลิ่น

มะพร้าวคั่ว ส่วนปลาปน ที่ใส่ ก็จะใช้ปลา

ทูและปลาน้ำาดอกไม้มานึ่งกับข่า ตะไคร้ 

ใบมะกรูด นึ่งแล้วเอามาแกะเนื้อปลานำาไป

ปันกับหัวหอม ตะไคร้ ปันเสร็จแล้วนำามา

คั่วจนสุกหอม

เวลาที่ลูกค้าสั่งพนักงานก็จะนำาข้าว 

3 สี ใส่ในจานแล้วใส่ผักต่างๆ รวมทั้งปลา

ป่น มะพร้าวคั่ว เคียงข้างด้วยมะนาวลง

ไป ยกออกมาเสิร์ฟพร้อมน้ำาบูดู ข้าวยำา

นั้นนอกจากจะอร่อยลิ้นเคี้ยวสนุกรสชาติ

กลมกล่อมแล้ว ยังเป็นอาหารที่มีกากใย

สูง มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายสะดวกขึ้นให้พลังงานต่ำา อุดมไป

ด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ บำารุงร่างกายให้แข็งแรง ถ้าสั่งกิน

ที่ศูนย์อาหาร ราคาชุดละ 57 บาท ใส่กล่องซื้อกลับบ้านราคาชุด

ละ 62 บาท

นอกจากจะขายข้าวยำาที่โกลเด้นเพลส สาขาพระราม 9 

แล้ว น้านิตย์ยังมีข้าวยำาขายที่โกลเด้นเพลส สาขา สะพานสูง 

อีกแห่ง โดยมีลูกชายคนเก่งของน้านิตย์คือ ค ัยวติ ปาลม  

ลาย ล ที่เรียยจบจากคณะวิทยาศาสตร์การอาหารและ

เทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาช่วย

คุณแม่ดูแลร้านทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิดครับ

ชิมอาหารเพื่อสุขภาพ 

ขาวยํา นานิตย

ช� อราน ขาวยํา นานิตย

เจาของ คุณนิตยดา พลายพล

สถานท่ี ถนนเลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา รานอยูในโกลเดนเพลสพระราม 9 (ใกลๆ  ศูนยแพทยพัฒนา) 

เปดบริการต้ังแตเวลา 07.00-16.00 น. โทรศัพท 09-8426-5997

ไม่คิดว่าจะต้องมีวันนี้ สำาหรับยอดทีมอย่าง

บาร์เซโลนา ในยุคเปลี่ยนผ่าน อาการเดียว

กับบางทีมที่เคยขึ้นสู่จุดสูงสุด ขาลงก็เจ็บจุก

หน่อยเป็นธรรมดา ขณะที่แฟนๆ ทางโซเชียล 

ก็ไวเสมอต้นเสมอปลาย มีทั้งเห็นใจและ

สะใจ หลังได้ยินเพลงประจำายูโรปา ลีก เปิด

ตอกย้ำานักเตะบาร์ซาในถิ่นนูคัมป์ ก่อนเริ่ม

เกมยุโรปนัดกลางสัปดาห์ เมื่อคืนวันพฤหัสฯ

บาร์เซโลนาลงทำาศึกในฟุตบอล ยูโร

ปา ลีก (ชื่อเดิม ยูฟา คัพ) เป็นครั้งแรกใน

รอบ 18 ปี หลังจากกระเด็นตกรอบมาจาก

ศึกยูฟา แชมเปียนส์ลีก ที่เป็นถ้วยรายการ

ใหญ่สุดของฟุตบอลสโมสรยุโรป เมื่อปลาย

ปีที่แล้ว แฟนๆ หลายคนยังไม่อยากจะเชื่อที่

ได้ยินเพลงยูโรปา ลีก ถูกเปิดที่นูคัมป์

ฤดูกาลนี้บาร์ซายังได้เล่นในแชมเปียนส์

ลีกรอบแรก แต่ฤดูกาลหน้าไม่แน่ว่าจะได้

กลับไปทวงศักดิ์ศรีในรายการใหญ่สุดของ

ส เทอน จ เพลงย ร าลีกกอนเกมท่ีนคัม     

ทวีป หรือต้องลุยยูโรปา ลีกแบบเต็มตัว

หรือไม่ เพราะผลงานในลีกยังวางใจไม่ได้ 

รั้งอันดับ 4 ของตารางอยู่ก็จริง แต่ก็มีสิทธิ์

โดน เรอัล โซเซียดัด ท่ีเตะน้อยกว่าแซง

ขึ้นไป ขณะที่ทีมที่รั้งอันดับ 5 คือ แอตเลติ

โก มาดริด มีแต้มเท่ากันกับบาร์ซา ดีที่เตะ

มากกว่าและประตูได้เสียเป็นรอง

บาร์เซโลนาตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟา 

แชมเปียนส์ลีก เมื่อเดือนธันวาคม โดย

ทีมในกลุ่มท่ีทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ไป

ได้คือ บาเยิร์น มิวนิก กับเบนฟิกา ผล

คือทำาให้ยอดทีมลาลีกาต้องหล่นไปเล่น

ในฟุตบอลยุโรปถ้วยรองเป็นครั้งแรก นับ

ตั้งแต่ปี 2004 โดยเปิดบ้านฉะกับนาโปลี

เป็นศึกแรก เมื่อคืนวันพฤหัสฯ

นักเตะบาร์ซาก่อนเกมดูหงอยๆ บาง

คนทำาหน้าบอกบุญไม่รับ ตอนได้ยินเพลง 

ยูโรปา ลีก ขณะที่ปฏิกิริยาทางโซเชียล 

แฟนคนหนึ่งโพสต์บอกว่าเป็นเพลงท่ีหลาย

คนต้องทนฟังพร้อมน้ำาตา ขณะที่อีกคนก็

หัวเราะทับถม บอกไม่อยากจะเชื่อ 10 ปี

ก่อน บาร์เซโลนาคือหนึ่งในทีมที่เก่งกาจที่สุด

ในโลก ส่วนอีกคนบอกว่า การได้ยินเพลงยูโร

ปา ลีก ที่นูคัมป์ เป็นบรรยากาศที่แปลกพิลึก.

มื่อเอ่ยถึงมวยปล้ำาเอเชีย ส่ิงแรกที่หลายคนนึกถึงต้อง

มีมวยปล้ำาญี่ปุ่นติดโผอย่างแน่นอน ซึ่งหลายชื่อยังเป็น

ที่จดจำาและเป็นตำานานมาจนทุกวันนี้ และคร้ังนี้ก็เช่น

เดียวกันที่ชาวญี่ปุ่นจะได้ร้องบันไซอีกคร้ัง เมื่อพวกเขาได้เปิด

หน้าตำานานด้วยการคว้าสุดยอดตำาแหน่งแชมป์โลกจากสมาคม 

WWE มาครองได้สำาเร็จ จากฝีมือการปล้ำาอันจัดจ้านของ “ชินซู

เกะ นากามูระ” (Shinsuke Nakamura) ที่มีสไตล์การปล้ำาที่เน้น

ความหนักหน่วงตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่น มีความรุนแรง สมจริง 

ผสมผสานศิลปะการต่อสู้แบบ MMA

“ชินซูเกะ นากามูระ” (Shinsuke Nakamura) เกิดเมื่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 เคยเป็นอดีตนักต่อสู้แบบผสม

ผสาน (MMA) มีสถิติชนะ 3 แพ้ 1 จากนั้นเข้าสู่วงการมวย

ปล้ำาอาชีพครั้งแรกในสมาคม New Japan Pro Wrestling ของ

ญี่ปุ่นเมื่อ 29 สิงหาคม 2545 และผ่านเวทีกรำาศึกมากมาย

กระทั่งในปี 2559 “วินซ์ แม็กแมน” ประธานกรรมการบริหาร

ของ WWE (เวิลด์เรสต์ลิงเอนเตอร์เทนเมนต์) ก็ได้นำาพาเขา

เข้าสู่เวทีระดับโลกอย่าง WWE โดยเริ่มต้นที่ค่าย NXT ซึ่ง 

สุดยอดนักปล้ำ�!แชมป์ช�วเอเชียคนแรก

‘ชินซูเกะ น�ก�มูระ’ผง�ดบนเวทีWWE

นากามูระก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง คว้าแชมป์ NXT  

Championship มาครอง 2 สมัย และ NXT 

Year-End Award อีก 2 สมัย กระทั่งปี 2560 

เขาจึงได้เปิดตัวขึ้นค่ายหลักในศึก สแมค 

ดาวน์ ไลฟ์ และเป็นผู้ชนะ Men’s Roy-

al Rumble ในปีต่อมา ปัจจุบันเขากลาย

เป็นนักมวยปล้ำาชาวญี่ปุ่นคนแรกที่คว้า

เข็มขัดแชมป์ “ดับเบิลยู ดับเบิลยู อี อินเตอร์

คอนติเนนตัล แชมเปียนชิพ” (WWE  

Intercontinental Championship) จาก

สมาคม WWE สังกัดค่าย Smackdown 

มาครองได้สำาเร็จ (ณ วันที่ 7 ก.พ.2565 

ครองเข็มขัดแชมป์มาแล้ว 177 วัน)  

ผลงานที่น่าจดจำาของเขายังมีมากมาย 

อาทิ ปี 2563 คว้าแชมป์สแมคดาวน์แท็กทีม

ร่วมกับซีซาโร, ปี 2564 รั้งตำาแหน่งคิงหรือ

ราชา จากการเอาชนะแบรอน คอร์บิน ทำาให้

ได้รับสถาปนาเป็นคิง นากามูระ เขายังเคย

สร้างตำานานแชมเปียนที่มีอายุน้อยที่สุดใน

โลกจาก IWGP รุ่น Heavyweight ของสมาคม 

NJPW (New Japan Pro-Wrestling) ด้วยวัย

เพียง 23 ปี ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถ

ทำาลายสถิตินี้ลงได้

ภาพจำาของเขาที่แฟนๆ มวยปล้ำา

คุ้นเคยกันดีคือ การเปิดตัวมาพร้อมกับคู่หู

มาดกวนอย่างริก บูกส์ (Rick Boogs) ที่

ได้ชื่อว่าเป็นมือกีตาร์และอารักขาส่วนตัว 

กับลีลาปล้ำาอันจัดจ้านที่มาพร้อมท่าไม้ตาย 

คินชาสะ (Kinshasa : การวิ่งเข้าไปถีบทั้ง

หน้าแข้งใส่หน้าคู่ต่อสู้) และที่สำาคัญคา

แรกเตอร์ที่ชอบล้อเลียนคู่ต่อสู้ เพื่อสร้าง

สีสันในการขึ้นปล้ำาของเขา เรียกได้ว่านา

กามูระเป็นนักมวยปล้ำาแดนอาทิตย์อุทัยที่

มีสไตล์ และกลเม็ดในการปล้ำาขั้นเทพที่ไม่

ดูไม่ได้แล้ว.

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

พงศ์ อัสสรัตนกุล (บิวกิ้น) นักแสดงในสังกัด โดยหลัง

จากทางบริษัทลงประกาศไปก่อนหน้านี้ ทางคู่กรณีได้

ติดต่อเข้ามา เพื่อชี้แจงว่าเป็นการกระทำาที่ไม่ได้เกิด

จากเจตนาประทุษร้ายแต่อย่างใด จึงได้มีการนัดพบ

กันต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อหาข้อยุติ โดยมีผล

การพูดคุย ดังนี้

1.คู่กรณียอมรับผิด และยืนยันว่าจะไม่กระทำา

การละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินอีก หากเกิด

เหตุการณ์ขึ้นอีกครั้ง ทางคู่กรณียินดีรับโทษสูงสุด

2.คู่กรณีจะไม่สามารถเข้าร่วมงานใดๆ ของ

บริษัท นาดาว 

บางกอก จำากัด 

และบริษัท นา

ดาว มิวสิค 

จำากัด ได้อีก 

ทางนาดาวขอ

ขอบคุณผู้มี

ส่วนร่วมที่ช่วย

เหลือประสาน

งานจนเกิดผล

ในวันนี้ รวมถึง

อยากให้กรณี

นี้เป็นตัวอย่าง 

ให้ทุกคนใน

สังคมปฏิบัติ

ร่วมกัน โดย

เคารพสิทธิซึ่ง

กันและกัน” 

ลังจากที่พระเอกชื่อดัง บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตน

กุล เกิดความกังวลเมื่อถูกคนสะกดรอยตามขณะ

กลับบ้านและออกจากบ้าน หวั่นความปลอดภัยของ

ครอบครัว จึงจำาเป็นต้องแจ้งความและออกมาโพสต์แจ้งต่อแฟน

คลับ ล่าสุดทางนาดาว บางกอก ต้นสังกัดของหนุ่มบิวกิ้น พุฒิ

พงศ์ ก็ได้ออกจดหมายแถลงหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่และคู่กรณีเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

โดย นาดาว บางกอก ได้ออกจดมายแถลงว่า “วันนี้ทีม

กฎหมายและตัวแทนของบริษัท นาดาว บางกอก จำากัด ได้เข้า

พบเจ้าหน้าที่ตำารวจ สน.บางพลัด และคู่กรณีที่ขับรถตามนายพุฒิ

ห

‘นก จริยา’บวงสรวง‘ใต้เงาตะวัน’

จับพระนาง‘หมาก-โบว์’ลงจอ‘ช่อง3’
ละครช่อง 3 เรื่องไหนที่เป็นฝีมือ

ของผู้จัด นก จริยา บอกเลยว่าต่างก็สร้าง

ความตื่นตาตื่นใจให้คนดูเสมอ ล่าสุดเมื่อ

ไม่นานมานี้ก็ได้มีการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ 

ใต้เงาตะวัน ที่สร้างขึ้นจากบทประพันธ์

ยอดฮิตของนักเขียนชื่อดัง ปิยะพร ศักดิ์

เกษม และเขียนบทโดย ดนยา ทรัพย์ยิ่ง 

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานละครที่แฟนๆ 

ต่างรอชม รวมไปถึงจับจ้องการประกบ

คู่กันครั้งแรกของหมาก ปริญ และโบว์ 

เมลดา จนเกิดกระแสฮือฮาไปทั่ว 

ด้วยเหตุนี้ผู้จัด นก จริยา แห่ง

บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำากัด และผู้

กำากับ โอ๊ต วรวุฒิ จึงไม่รอช้าถือฤกษ์ดี 

เวลา 09.30 น. จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้อง

ละคร ใต้เงาตะวัน ณ สถานีโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง 3 (หนองแขม) โดยมี

พระเอกหนุ่ม หมาก ปริญ และนางเอก 

โบว์  เมลดา นำาทีมทัพนักแสดงสุดคับคั่ง   

อาทิ ตู่ ภพธร, เกม ศานติ, บิ๊ก วิศรุต, 

ตุ๊ก ดวงตา, ขวัญฤดี กลมกล่อม, อัน

ดา กุลฑีรา, เจสสิการ์ ภาสะพันธุ์ และ

ออม นรวรรณ เข้าร่วมพิธี ซึ่งบรรยากาศ

ภายในงานเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล

ที่จะหนุนนำาเสริมความปังให้กับละคร

เรื่องนี้ 

ใต้เงาตะวัน เป็นละครโรแมนติก                                            

ดรามาเข้มข้น ที่เล่าถึงชีวิตของ ปา

รีณา (โบว์ เมลดา) สาวเพียบพร้อมที่มี

พ่อเปรียบเสมือนดวงตะวันสำาหรับเธอ 

จนกระทั่งความตายมาพรากพ่อไปจาก

เธอ และเป็นความตายที่แฝงไปด้วยปม

ปริศนาที่เธอไม่อาจยอมรับได้ เธอจึง

พยายามทุกวิถีทางที่จะค้นหาความจริง

เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของพ่อกลับคืนมา ทว่า

ความจริงที่เธอค้นพบนี้กลับทำาให้เธอได้

เรียนรู้ว่า ตัวตนของคนเรานั้นมีหลายแง่หลายมุม 

ไม่ว่าจะเป็นพ่อของเธอเอง หรือกรณ์ (หมาก ปริญ) 

ชายหนุ่มที่ประพฤติตนดุจหนุ่มเสเพลและรักชีวิต

อิสระเหนือสิ่งอื่นใด และกานต์ (ตู่ ภพธร) ชายผู้

ใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มหมาก ปริญ 

และสาวโบว์ เมลดา เตรียมตั้งตารอชมทั้งคู่สาด

เคมีใหม่บนจอช่อง 3 ได้เลยในละคร ใต้เงาตะวัน 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของละครได้ที่ ดูทีวี

กด 33 ดูมือถือกด 3Plus.

เปรียบเสมือนพี่ชายที่แสนดีและสมบูรณ์แบบที่สุด

ในทุกด้าน เหนือสิ่งอื่นใด เธอได้เรียนรู้ที่จะยอมรับ

ความเป็นปุถุชนของมนุษย์ ยอมรับว่าคนเราทำาผิด

พลาดกันได้ และในโลกนี้ ไม่มีใครหรอกที่จะสมบูรณ์

แบบอย่างแท้จริง!

‘นาดาว บางกอก’ออกจดหมายแจ้ง

หลังจัดการบุคคลที่ขับรถตาม‘บิวกิ้น’ 

‘ไทยพีบีเอส’พาย้อนวันวาน

กลับไปยุค80sกับ‘เป้ อารักษ์’

เตรียมพบกับ

ความสนุก ความป่วน 

ที่มาพร้อมกับความ

วุ่นวายและรอยยิ้มของ

เด็กๆ ห้อง ป.3 ก. กับ

ละครเรื่องใหม่ ครู

มะ ห้อง ป.3 ก. ละคร

เรื่องใหม่ที่ไทยพีบีเอส

คัดสรรมาให้ผู้ชมอย่าง

ต่อเนื่อง ละครน้ำาดีดูได้

ทุกวัย พร้อมสอดแทรก

ความบันเทิงเพื่อทุก

คนในครอบครัว ผลงาน

กำากับโดยผู้กำากับมากประสบการณ์อย่าง ซ้ง-ธร

ธร สิริพันธ์วราภรณ์ ถ่ายทอดละครออกมาได้อย่าง

สนุกสนานและอบอุ่นหัวใจ  

ครูมะ ห้อง ป.3 ก. นำาแสดงโดย เป้-อารักษ์ 

อมรศุภศิริ, สไมล์-ภาลฎา     

ฐิตะวชิระ, ฟอร์จูน-กนก 

กาญจน์ จุลทอง, ต๊อก-

ศุภกร กิจสุวรรณ, หนึ่ง-

ภาสวร บวรกีรติ และลูก

ตาล-ทิพยรัตน์ อมาตยกุล 

พร้อมเหล่านักเรียนสุดป่วน

อีกมากมาย เริ่มตอนแรกไป

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

เริ่มต้นเรื่องราวสุดเฟี้ยว

ฟ้าว เมื่อคุณครู วิชัย รับบทโดย เป้ อารักษ์ ครู

หนุ่มหน้าใหม่ไฟแรง เดินทางเข้ามารับตำาแหน่ง

ครูประจำาชั้นห้อง ป.3 ก. ของโรงเรียนสิริอรัญ

วิทยา แต่เขาเป็นครูนอกกรอบในยุค ’80 และมา

พร้อมการแต่งตัวที่แฟชั่นสุดๆ ในสมัยนั้น จนได้

ฉายาว่า ครูมะ คุณครูผู้มาก่อนกาล เน้นการสอนที่

สนุกสนาน หรรษา ไม่ยึด

ติดกับตำาราเรียน ทำาให้

คว้าใจเด็กนักเรียนไป

ครองได้สำาเร็จ 

และถึงแม้ว่าจะ

ชนะใจเด็กๆ ได้ แต่

กลับไม่ชนะใจเหล่า

คุณครูอย่าง ครูลลนา 

รับบทโดย สไมล์  

ภาลฎา, ครูสุมาลี รับบทโดย ฟอร์จูน 

กนกกาญจน์ และครูใหญ่ รับบทโดย ต๊อก ศุภกร 

รวมถึงกลุ่มผู้ปกครอง เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น ครูวิชัย

จะจัดการกับความวุ่นวายเหล่านี้ ไปได้อย่างไร? มา

ร่วมลุ้นเอาใจช่วยให้ครูวิชัยส่งเด็กนักเรียนทุกคนให้

เดินทางไปตามหาความฝันของตนเอง

ได้สำาเร็จ!

ติดตามความแสบของเด็กๆ 

ห้อง ป.3 ก. กับการสอนนอกกรอบ

ของครูวิชัย ครูที่มะ ที่สุดในโรงเรียน 

ความสนุกและความป่วนจึงเกิดขึ้น... 

เรื่องราวของเด็กๆ ห้อง ป.3 ก. ที่จะ

สนุกสุดป่วนขนาดไหน พลาดไม่ได้กับ

ละคร ครูมะ ห้อง ป.3 ก. ทุกวันเสาร์-

อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทางไทยพีบี

เอส ช่องหมายเลข 3. 



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส และ 

กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ทิพยประกันภัย 

วิชชุดา  ไตรธรรม  ที่ปรึกษากรรมการ

ผูจัดการใหญ ผูบริหาร หน�วยหนุมานทิพย

จิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการ

พลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่ 194 เพ� ออุทิศ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

และสืบสานพระพุทธศาสนา เน� องในวัน

มาฆบูชาซ่ึงเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

โดยนิมนตพระสงฆทรงสมณศักดิ์  

พระครูสิทธิสังวร เจาคณะ 5 วัดราชสิทธาราม

ราชวรวิหาร และพระภิกษุสงฆเจริญพระพุทธมนต 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เดอะมอลล กรุป จับมือ ธนาคารไทย

พาณิชย และธนาคารซิตี้แบงก จัดแคมเปญ 

“Happy Go Round Cash Back” แฮปป 

ไมรูจบ ยิ่งชอป ยิ่งได สินคาแบรนดดังลด

สูงสุด 70% เสริมทัพความพิเศษ สําหรับ

สมาชิกบัตร M CARD และ ลูกคาบัตรเครดิต 

SCB M VISA หรือ ลูกคาบัตรเครดิต CITI  

ชอปรับคืน รวมสูงสุด 4,300 บาท ระหวาง 

15 กุมภาพันธ-9 มีนาคม ที่หางสรรพสินคา

เดอะมอลลทุกสาขา, เดอะมอลล ไลฟสโตร 

ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร และ 

พารากอน ดีพารทเมนทสโตร พิเศษสําหรับ

วันที่ 3 - 6 มีนาคม แลกรับ E- Discount 

Coupon สวนลดสูงสุด 15% ผาน M Card 

Application

หยิบจับโปรเจคไหน ก็ปง! สําหรับ

ผูบริหารคนเกง รวิศรา จิราธิวัฒน ลาสุด

เตรียมจัดงาน “Central X theAsianparent 

Baby Fair 2022” งานแฟรสําหรับแมและ

เด็กอีกครั้ง หลังกวาดยอดทะลุเปาไปแลว

เม� อปที่ผานมา พิเศษกับสินคาเพ� อลูกรักกวา

400 แบรนด รวมกวา 30,000 รายการ 

และโปรโมชั่นลดสูงสุด 70% พรอมเปดตัว

สินคาคอลเลกชั่นใหมแกะกลองจากแบรนด

ชั้นนําใหคุณพอคุณแมไดชอปฯ กอนใคร 

ท่ี BCC Hall ช้ัน 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลา

ซา ลาดพราว หรือชอปผาน Central Chat 

& Shop, Central Call & Shop และ LINE 

Official : @MyLittleClub ภายใตมาตรการ

ดานสุขอนามัยใหคุณพอคุณแมเดินชอปฯ 

อยางสบายๆ  ตั้งแตวันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ 

ถือวาเปนคูแทจริงๆ สําหรับคู "ปู 

แบล็คเฮด" และ "นุกซี่ - อัญพัชญ" ที่ดูแล

กันทั้งในยามสุขและยามทุกขของชีวิต ลาสุด

ทั้งคูเตรียมควงแขนออกงานแถลงขาวเปดตัว 

"โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง" เพ� อสงตอแนวทาง

ในการรับมือกับโรคมะเร็งใหกับผูปวยมะเร็ง 

ครอบครัวและผูดูแลใกลชิดเสริมสรางกําลัง

ใจและใหความรู ความเขาใจ รวมถึงแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเมื่อ

ตองเผชิญหนากับโรคมะเร็ง งานแถลงขาว 

“โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” จะจัดขึ้นในวัน

ที่ 21 กุมภาพันธนี้ เวลา 12.30-15.00 น. ณ 

True digital Park (Foyer ชั้น 6)

รพ.พระรามเกา  ขอเชิญชวนทุกทาน

มอบสุขภาพดีแดคนที่คุณรัก ไมวาจะเปน

คูแมลูก-พอลูก หรือคูรัก ใหคุณควงคูเช็ค

สุขภาพได ดวยแพ็กเกจตรวจสุขภาพ "ฉัน

ตองคูกับเธอ" แพ็กฯ ตรวจสุขภาพสําหรับ

ทุกความรักทุกรูปแบบแพ็กเกจแรก Health 

of Sweet ตรวจสุขภาพแบบตรงจุด แบงเปน 

Health of Sweet สําหรับคุณผูหญิง แพ็กเกจ

ละ 12,000 บาทตอทาน พิเศษ ซ้ือ 2 แพ็กเกจ 

ราคาเพียง 11,500 บาทตอทาน และ Health 

of Sweet สําหรับคุณผูชาย แพ็กเกจละ 

ราคา 9,000 บาทตอทาน พิเศษ ซ้ือ 2 แพ็กเกจ 

ราคาเพียง 8,500 บาทตอทาน ปดทายดวย 

แพ็กเกจ Health of Love แพ็กเกจสุขภาพที่

คัดสรรมาเปนพิเศษ สําหรับคุณผูหญิงและ

คุณผูชาย พิเศษแพ็กเกจละ 3,000 บาทตอ

ทาน พิเศษซื้อ 2 แพ็กเกจ ราคาเพียง 2,500 

บาทตอทาน (ราคาดังกลาวรวมคาแพทย

และคาบริการโรงพยาบาลแลว) มอบสุขภาพดี 

แทนคําบอกรักเปนลานคํา ดวยแพ็กเกจ 

"ฉันตองคูกับเธอ" กับโรงพยาบาลพระรามเกา 

ไดแลววันนี้ - 31 มีนาคม ที่ https://

pr9shop.praram9.com/product/health-

checkup-valentine-2022/ หรือสนใจเขา

รับคําปรึกษา พรอมสอบถามเพิ่มเติมและนัด

หมายแพทย ไดที่ โรงพยาบาลพระรามเกา 

Website: www.praram9.com / Line: lin.ee/

vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ ทาง 

Facebook: Praram9 Hospital หรือโทร. 

1270 โรงพยาบาลพระรามเกา HEALTH-

CARE YOU CAN TRUST เร� องสุขภาพ…

ไวใจเรา #Praram9Hospital

ผูแทนคณะกรรมการการจัดงาน “กาวดวยธรรม” รวมลงนามถวายการเย่ียมสมเด็จพระวันรัต 

ศาสตราจารยพิเศษจรัญ ภักดีธนากุล, ลาวัลย กันชาติ, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, สุนทรี 

จรรโลงบุตร, อัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ ผูแทนคณะกรรมการการจัดงาน “กาวดวยธรรม” 

ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ 

เขารวมลงนามถวายการเยี่ยมอาการอาพาธ เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต ณ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

เปดงาน “ครัวคุณตอยยกทัพ บุก เซ็นทรัล ศรีราชา”     รุงฤดี พันธุรัตน และ ไตรภพ  ลิมปพัทธ  

เปดงาน “ครัวคุณตอยยกทัพ บุก เซ็นทรัล ศรีราชา” งานรวมสุดยอดมหกรรมความอรอยจาก

รานเด็ดทุกทิศทั่วไทย กวา 70 รานดัง โดยมี สุรเชษฐ แกวคํา, กรวรรณ เตมียศร กอเกียรติ  

ลิมปพัทธ , พัทธยศ ลิมปพัทธ , กีรติ เทพธัญญ และ สุภัทรภรณ นามปติ รวมพิธีเปดอยาง

เปนทางการ  บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล ศรีราชา

จัดแน� Intermach2022    สุกัญญา อมรนุรัตนกุล ผูจัดการฝายบริหารโครงการอาวุโส บริษัท 

อินฟอรมา มารเก็ตส และคณะทํางาน เขาพบนายสมพล ธนาดํารงคศักดิ์ นายกสมาคมผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตไทย (TAPMA) รวมประชุมการจัดงาน INTERMACH 2022  ที่จะจัดขึ้นใน 

วันที่18-21พฤษภาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา

สงมอบสัญญา      พสุธา คันศร, ปราโมทย สุดทรัพย, มงคลชัย ปราชญบวร ตัวแทนการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค และ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ, ดร.ประดิษฐพงศ สุขสิริถาวรกุล, คณาวุธ พูนขํา 

ตัวแทนบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอรยี่ (ประเทศไทย) เขารวมงานพิธีสงมอบสัญญาจางกอสรางและ

มอบอุปกรณนวัตกรรมดิจิทัลสําหรับสถานีไฟฟาแรงสูงพัทยาใต 3 ณ หองจูปเตอร โรงแรม

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

ทิพยประกันภัย รวมสืบสานพระพุทธศาสนา 

จัดโครงการพลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่ 194 วันมาฆบูชา

 พรอมรวมถวายจตุปจจัยไทยธรรม 

บํารุงศาสนสถานและถวายภัตตาหารเพล 

โดยมี ดร.วรภัทร ภูเจริญ นักยุทธศาสตร

และที่ปรึกษาผูบริหารองคกรระดับประเทศ 

รวมพิธี ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 

กรุงเทพฯ

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

รุกตลาดผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจบริการดาน

อาหาร ดวยการเปดตัวผลิตภัณฑใหม “ผง

รสมะนาว ตรา อายิโนะโมะโตะ” เจาะกลุม

ผูประกอบการรานอาหาร ชูจุดเดน สะดวก 

รวดเร็ว พรอมทั้งชวยควบคุมคุณภาพของ

รสชาติและตนทุนไดดียิ่งขึ้น 

ปจจุบัน ผูประกอบการรานอาหาร

ไดเลือกใชผงมะนาวทดแทนการใชมะนาว

สดที่มีราคาสูงมากขึ้น อายิโนะโมะโตะ จึง

เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

“ผงรสมะนาว ตรา อายิโนะโมะโตะ” ดวย

จุดเดนหอมกลิ่นมะนาว ใหรสเปรี้ยวลงตัว 

ปราศจากรสขม ละลายงาย ใชงานสะดวก 

สามารถใชทําอาหารไดท้ังเมนูคาว หวาน และ

เคร� องด� ม เพ� อตอบโจทยความตองการของ

ผูประกอบการรานอาหาร ที่ตองการควบคุม

คุณภาพและรสชาติอาหารใหไดมาตรฐาน

ในทุกจาน อีกทั้งยังชวยประหยัดเวลาใน

อายิโนะโมะโตะ เปดตัวสินคาใหม “ผงรสมะนาว ตรา อายิโนะโมะโตะ” เจาะกลุมผูประกอบการรานอาหาร

การเตรียมน้ํามะนาว และยังสามารถชวย

ควบคุมตนทุนและบริหารกําไรไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผูบริโภค

ก็จะไดรับประทานอาหารที่ มีคุณภาพได

มาตรฐาน ซึ่งจะชวยยกระดับความพึงพอใจ

ของผูบริโภคไดดีขึ ้นอีกดวย ทั้งนี้ นับเปน

สวนหน่ึงในการรวมสงเสริมสังคม “กินดี มีสุข” 

เพ� อสอดรับกับนโยบายการสรางคุณคารวม

กับสังคมของอายิโนะโมะโตะ (ASV) อันเปน

สิ่งที่บริษัทฯ ยึดปฎิบัติเสมอมา

สําหรับผลิตภัณฑ “ผงรสมะนาว ตรา 

อายิโนะโมะโตะ” สามารถหาซ้ือไดแลววันน้ี ที่

หางแม็คโคร (ยกเวนสาขาฟูดเซอรวิส) ฝาย

ขายธุรกิจบริการดานอาหาร (เบอรติดตอ 

0-2247-7000 ตอ 1263-1270) และชอง

ทางออนไลน Lazada และ Shopee ผานทาง 

“Ajinomoto Official Shop” และสามารถ

ติดตามความเคล� อนไหวของกลุมผลิตภัณฑ

อายิโนะโมะโตะสําหรับผูประกอบการราน

อาหารไดที่ www.ajinomotofoodservice-

thailand.com 

วรวัฒน พิทยศิริ ประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ รับมอบโล

ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร

โครงการ Workation Thailand ระดับ Gold 

จากพลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี โดยโครงการ Workation Thailand น้ี 

จัดข้ึนโดย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท) 

ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 

2564 เพ� อเปนการกระตุนอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว และชวยเหลือผูประกอบการการ

ทองเที่ยวที่ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณ 

COVID-19 ในชวงระยะเวลาดังกลาว

ทั้งนี้ ในป 2563-2564 GPSC ไดจัด

ทํา “โครงการ GPSC รวมใจ ชวยชาติ” เพ� อ

เปนการสนับสนุน และชวยเหลือประเทศใน

ชวงวิกฤติการณการแพรระบาด COVID-19 

ซึ่งรวมถึง การจางงาน การสงเสริมสินคา

ชุมชน และการสงเสริมการทองเที่ยวเพ� อ

เปนการเรงฟนฟู และกระตุนเศรษฐกิจที่ได

รับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว โดย

GPSC รับโลประกาศเกียรติคุณ Survival Point ระดับ Gold

โครงการ “Workation Thailand” หนุนทองเที่ยวภายในประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นําหลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช

บริหารจัดการน้ําในองคกร ซึ่งนอกจากจะนํา

น้ําที่ใชแลว กลับมาใชประโยชนในการรด

ตนไม สนามหญา รดแปลงพืชผักสวนครัวที่

พนักงานปลูกไวรับประทานเองในฟารมแลว 

ยั งนํ าน้ํ าที่ ผ านการบําบัดในระบบกาซ

ชีวภาพ สูบอบําบัดน้ํา ตอไปสูบอพักน้ํา  โดย

น้ําที่ผานการบําบัดจนไดมาตรฐานตามที่

กฏหมายกําหนด สงตอใหเกษตรกรนําไป

ใชในการเพาะปลูก ภายใต โครงการ "ปน

น้ําปุยสูชุมชน" ซึ่งดําเนินการมา 20 ปแลว  

โครงการดังกลาวชวยแกปญหาขาดแคลนน้ํา

ในชวงแลง ลดตนทุนที่เกษตรกรตองซื้อปุย

เคมีมาใช  และลดรายจายคาน้ํามันที่ตองสูบ

น้ํามาใชกับแปลงเกษตร

สาคร คงโนนนอก อายุ 58 ป  อาชีพ

ทํานา ทําไร ใชน้ําปุยจากฟารมสุกรนนทรี 

ซึ่ ง เปนฟารมสุกรของซีพี เอฟในจังหวัด

ปราจีนบุรี ใชน้ําปุยกับแปลงขาวโพด น้ําปุย

ชวยใหสามารถปลูกขาวโพดได ในชวงแลง  

โดยจะปลอยน้ําปุยจากฟารมลงในแปลงเพ� อ

เพิ่มความชุมชื้นของดิน ใหตนขาวโพดดูดซึม

น้ําปุยไปใชไดเลย ซึ่งหลังจากใชน้ําปุยของ

ฟารม ชวยประหยุดคาปุยที่เคยใชในไรขาว

จาก 1 กระสอบตอไร เหลือ 0.5 กระสอบ

ตอไร และแปลงขาวโพดจากที่เคยตองใช

ปุย 1.5 กระสอบตอไร ลดเหลือเพียง 0.5 

กระสอบตอไร  นอกจากนี้ ยังชวยลดตนทุน

คาน้ํามันในการสูบน้ํามารดขาวและขาวโพด

ที่ปลูก     

นอกจากโครงการปนน้ําปุยจะชวย

เกษตรกรลดตนทุนการเพาะปลูกแลว ยังชวย

ดูแลสิ่งแวดลอม  จากการที่เกษตรกรลดการ

ใชปุยเคมีลงอีกดวย 

ปนน้ําปุยจากฟารมสุกรซีพีเอฟ ชวยเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกไดชวงแลง

ในดานการสงเสริมการทองเที่ยวนั้น บริษัทฯ 

ไดจัดสัมนาสัญจรในพื้นที่เมืองรอง  การจัด

กิจกรรม GPSC Family Day และ กิจกรรม 

New Year Party สงผลให GPSC ไดรับ

คะแนน Survival Point อยูในอันดับที่ 8 ติด

อันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของบริษัทที่รวม

กิจกรรมในครั้งนี้ 

ตอกย้ําการเปนผูนําดานนวัตกรรม

อาหารและเคร� องด� มไมมีหยุด สําหรับ บมจ.

เซ็ปเป หรือ SAPPE ลาสุดเขารวมงาน

แสดงสินคาอาหารที่ยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาค

ตะวันออกกลางและแอฟริกา “GULFOOD 

2022” ณ กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ในฐานะหนึ่งในตัวแทนผูประกอบการไทยซึ่ง

มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมผูประกอบการ

ภายในประเทศ ใหสามารถโชวศักยภาพจาก

นวัตกรรมอาหารและเคร� องด� มเพ� อยกระดับ

SAPPE โชวนวัตกรรมเคร� องด� มในงานแฟรระดับโลก GULFOOD 2022  

ขึ้นสูมาตรฐานระดับโลก โดยถือเปนครั้งแรก

กับงานแฟรระดับโลกในรอบ 2 ป นับตั้งแต

มีการแพรระบาดของโควิด-19 งานนี้ซีอีโอ

หญิงแหง SAPPE 'ปยจิต รักอริยะพงศ'

สงทีมงานเขารวมประชันวิสัยทัศนและ

เจรจาธุรกิจ พรอมนําเสนอสินคาที่ผลิตดวย

วัตถุดิบจากภาคการเกษตรไทย  ภายใตแบรนด

เซ็ปเป บิวติ ดร้ิงค, โมกุ โมกุ, เซ็ปเป อโลเวรา 

และออลโคโค ซึ่งไดรับผลตอบรับจากผูเขา

รวมงานเปนอยางดี
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นายประสิทธิ เจียวกก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา  วรรคหา 

ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่  เมษายน  เวลา .  นา กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ ผูรับโอน หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ร ก ล

เร อ  รอ อ ทร  ตกเ อ

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

, , .  

บาท (ณ วันท่ี  

ตุลาคม )

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ  งาน .  ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ  งาน .  ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ  งาน .  ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง

ซีวิว รอยัล โฮเทล 

จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี

ประมาณ .  ตารางวา 

- บริษัท อาวนาง 

ซีวิว คอนโด จํากัด

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  

ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีเน้ือท่ี

ประมาณ  ไร  งาน .  ตารางวา

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

, ,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  ตําบล

ปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีเน้ือท่ีประมาณ 

 ไร  งาน .  ตารางวา

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  เลขท่ีดิน  ตําบล

โคกยาง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ีเน้ือท่ีประมาณ 

 ไร .  ตารางวา

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี นายประสิทธิ เจียวกก

- นายประสิทธิ 

เจียวกก

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา โฮมโปร บางนา เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม

- นางสาวณัฐวรรณ

อุตตมะปรากรม

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี นายกิตติวัฒน อวมอารีย

- นายกิตติวัฒน

อวมอารีย

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี นายกิตติวัฒน อวมอารีย

- นายกิตติวัฒน

อวมอารีย

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางกุลรภัส คงสัน

- นางกุลรภัส คงสัน , .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี บริษัท เหนือโลก จํากัด

- บริษัท เหนือโลก 

จํากัด

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี บริษัท เหนือโลก จํากัด

- บริษัท เหนือโลก 

จํากัด

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา แฟช่ัน ไอสแลนด เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี บริษัท มัณดาวีต ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา สยามสแควร เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

, , .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะไนน ทาวเวอรส เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร จํากัด

- บริษัท เอ็มโกลด

ฟวเจอร จํากัด

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา แฟช่ัน ไอสแลนด เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวอภัสราภรณ เจียวกก

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

.  บาท (ณ วันท่ี 

 กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

.  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวนฤมล ทองคํา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา แม็กซแวลูนวมินทร เลขท่ีบัญชี - - -

 ช� อบัญชี นายประสิทธิ เจียวกก (ผูจัดการมรดก)

- นายประสิทธิ 

เจียวกก

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

รวมทร  ท  ว   ร ก ร รวมร ร เม ท ร ม   ท รอ

เ ล เ ม ม เก เ รอ เก ท ต   รอม อก ล

ร ก รทร  ก อ ก ร  รอ ตอ ล 

เ  อ ทร  ตกเ อ  ร ร ท  เ วกก ก วก

(นางสาวศกุนา เกานพรัตน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนดพระราม  เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด 

(มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ฟอรจูน ทาวน เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร จํากัด

- บริษัท เอ็มโกลด

ฟวเจอร จํากัด

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เทสโก โลตัส กระบ่ี เลขท่ีบัญชี - - -

 ช� อบัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก เพ� อ เด็กหญิงภัทริ

นญา คุณสนอง

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก เพ� อ 

เด็กหญิงภัทรินญา 

คุณสนอง

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา รัตภูมิ เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อบัญชี 

นายประเสริฐ จันทวี

- นายประเสริฐ 

จันทวี

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สีลม คอมเพล็กซ เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นายประสิทธิ เจียวกก

- นายประสิทธิ 

เจียวกก

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สีลม คอมเพล็กซ เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นายประสิทธิ เจียวกก

- นายประสิทธิ 

เจียวกก

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนไทรบุรี สงขลา เลขท่ีบัญชี - - -

 ช� อบัญชี นางสาวณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม

- นางสาวณัฐวรรณ

อุตตมะปรากรม

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สยามพารากอน เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวณัฐวรรณอุตตมะปรากรม

- นางสาวณัฐวรรณ

อุตตมะปรากรม

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา บานแอนดบียอนด ราชพฤกษ เลขท่ีบัญชี -

- -  ช� อบัญชี นางกุลรภัส คงสัน

- นางกุลรภัส 

คงสัน

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ปารคเวนเซอร เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซาแกรนดพระราม  เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี บริษัท เหนือโลก จํากัด

- บริษัท เหนือโลก 

จํากัด

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม  เลขท่ี

บัญชี - - -  ช� อบัญชี บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซาแกรนดพระราม  เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี บริษัท เอ็มแอลฟวเจอร

เทค จํากัด

- บริษัท เอ็มแอล

ฟวเจอรเทค 

จํากัด

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซาแกรนดพระราม  เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี บริษัท เอ็มแอลฟวเจอร

เทค จํากัด

- บริษัท เอ็มแอล

ฟวเจอรเทค 

จํากัด

,  บาท (ณ วัน

ท่ี  กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม  เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี บริษัท เอ็มวี เทรดด้ิงคอ

เปอรเรช่ันจํากัด

- บริษัท เอ็มวี 

เทรดด้ิงคอเปอร

เรช่ัน จํากัด

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนนวลจันทร เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวอภัสราภรณ เจียวกก

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา โลตัส กระบ่ี เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี นางสาวภัสรชนกพรจรัสธนะภักดิ

- นางสาวภัสรชนก

พรจรัสธนะภักดิ

.  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา โลตัส กระบ่ี เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เดอะ คริสตัล พารค เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัล พลาซา แกรนด พระราม  เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี นางสาวนฤมล ทองคํา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา อาวนาง กระบ่ี เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นายวีระ นุนประดิษฐ

- นายวีระ 

นุนประดิษฐ

.  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา สํานักพหลโยธิน เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางสาวปาริชาติ ทํานา

- นางสาวปาริชาติ 

ทํานา

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา สุรวงศ เลขท่ีบัญชี - - -  

ช� อบัญชี นางกุลรภัส คงสัน

- นางกุลรภัส 

คงสัน

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเวิลด เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี นายสุดถวัลย ทาวสกุล

- นายสุดถวัลย 

ทาวสกุล

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา แฟช่ัน ไอสแลนด เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี บริษัท มัณดาวีต ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวรจํากัด

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม  

เลขท่ีบัญชี - - -  ช� อบัญชี บริษัท มัณดา

วีต ทัวร จํากัด

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวรจํากัด

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา หาดละไม เลขท่ีบัญชี - - -

 ช� อบัญชี บริษัท เว็บ สวัสดี จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เว็บ สวัสดี 

จํากัด (มหาชน)

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา สํานักเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจ 

บริการและผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย      

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

, .  

บาท (ณ วันท่ี  

กันยายน )

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา สํานักเพลินจิต เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจ 

บริการและผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณออมทรัพย

การคาธุรกิจบริการ

และผลิตภัณฑผสม

ผสาน จํากัด

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขา ศูนยการคาฟอรจูนทาวน เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร 

จํากัด

- บริษัท 

เอ็มโกลดฟวเจอร 

จํากัด

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล 

พลาซา แกรนด พระราม  เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชี บริษัท เอ็มโกลดฟวเจอร จํากัด

- บริษัท 

เอ็มโกลดฟวเจอร 

จํากัด

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีสลากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี 

 ช� อบัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี 

 ช� อบัญชี นางเท่ียนโฮย เจียวกก

- นางเท่ียนโฮย 

เจียวกก

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา เหนือคลอง เลขท่ีบัญชี 

 ช� อบัญชีนางสาวอภัสราภรณ เจียว

กก เพ� อ ด.ช.ชนนปวร พละภิญโญ

- นางสาว

อภัสราภรณ 

เจียวกก

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา จตุจักร เลขท่ีบัญชี 

 ช� อบัญชี นางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาว

จิรากัญ จันทวี

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขา บางกลํ่า เลขท่ีบัญชี 

 ช� อบัญชี นายประเสริฐ จันทวี

- นายประเสริฐ 

จันทวี

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขา สยามพารากอน เลขท่ีบัญชี - -

-  ช� อบัญชีนางสาวจิรากัญ จันทวี

- นางสาวจิรากัญ 

จันทวี

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                                                        

สาขา เซ็นทรัล พลาซา แกรนด พระราม  เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี นางสาวนฤมล ทองคํา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

.  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

หลักทรัพยในบัญชีหลักทรัพยบริษัทหลักทรัพย 

โกลเบล็ก จํากัด เลขท่ีบัญชี -  ช� อบัญชี 

นายกิตติวัฒน อวมอารีย

- นายกิตติวัฒนอวม

อารีย

,  บาท (ณ 

วันท่ี  กันยายน 

)

(นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

เกรท วอลล มอเตอร ตอกย้ําวิสัย

ทัศนความเปนผูนําดานยานยนต ไฟฟาที่ขับ

เคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโลยีล้ําสมัย 

พรอมเดินหนานําเสนอองคความรูและส่ิงใหมๆ  

ใหกับสังคมไทยอยางตอเน� อง จัดกิจกรรม 

‘THE FIRST CLASS WORKSHOP IN-

SPIRED BY HAVAL H6’ ชวนลูกค้าและ

ผู ้บริโภคท่ีสนใจรวมกาวไปสูความเปนท่ี 1 ภายใต

การนําเสนอสุดยอดวิสัยทัศน และมุมมองตางๆ 

ทามกลางยุคสมัยแหงความเปลี่ยนแปลง 

สะทอนเอกลักษณของ All New HAVAL H6 

Hybrid SUV รถยนตเอสยูวีไฮบริดอัจฉริยะ

ระดับโลกท่ีอัดแน�นดวยเทคโนโลยี สมรรถนะ 

และมาตรฐานความปลอดภัยแหงอนาคต 

ผานการ จัดเวิรคช็อปโดย 3 วิทยากรช� อดัง 

ไดแก คุณตอ-ธนพงศ วงศชินศรี ผูรวมกอตั้ง

ราน “Penguin Eat Shabu” และเจาของเพจ 

Torpenguin คุณซี-ฉัตรปวีณ ตรีชัชวาลวงศ 

เจาของฉายาเจาหญิงแหงวงการไอที และ

อาจารยตั๊มพิริยะ สัมพันธารักษ กรรมการ

สมาคมสินทรัพยดิจิทัลไทย และกรรมการ

ผูจัดการบริษัท โฉลกดอทคอม จํากัด กูรูดาน 

Bitcoin และ Cryptocurrency ระดับแนว

หนาของไทย ในวันอาทิตยที่ 13, 20 และ 27 

กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ GWM Experience Center ไอคอนสยาม 

และการถายทอดสดผานชองทางออนไลน 

เฟสบุกแฟนเพจ HAVAL THAILAND ตาม

วันและเวลาดังกลาว

เกรท วอลล มอเตอร ขอเชิญชวน

ลูกคาและผูบริโภครวมเปดมุมมองความคิด

และแนวทางการปรับตัวใหพรอมรับมือกับ 

การเปลี่ยนผานและความทาทายหลากหลาย

รูปแบบในศตวรรษที่ 21 อยางมั่นใจ และ

เริ่มตนป 2565 แบบมีแตมตอ พรอมมุงหนา

สูความเปนที่ 1 ไปกับ All New HAVAL 

H6 Hybrid SUV ในกิจกรรม ‘THE FIRST 

CLASS WORKSHOP INSPIRED BY HAVAL 

H6’ กับ 3 วิทยากรที่จะพาทุกคนไปสัมผัส

กับประเด็นที่ไมควรพลาดถึง 3 เร� อง 3 รส 

ประกอบดวย Adaptive Performance วันที่ 

13 กุมภาพันธ 2565 พบกับ คุณตอ ธนพงศ 

วงศชินศรี เจาของสมญานามผูชายขายบริการ 

ซ่ึงเปนผูรวมกอต้ัง ราน “Penguin Eat Shabu” 

และเจาของเพจ Torpenguin โดยจะมา

ถอดบทเรียนสําคัญจากวิกฤตครั้งใหญที่ผู 

ประกอบการ ทุกรายตองรู พรอมแนะนําให

การดิสรัปชั่นเป็นเครื่องปรุงรสชั้นยอดของ

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจสูการเปนผูนํา พบกับ 

5 วิธีพลิก เกมดิสรัปชั่นเพ� อปฏิวัติธุรกิจ

สูอนาคต ประเมินสถานการณสําหรับการ

ประกอบธุรกิจ วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง 

มองหาลูกคา กลุมใหม ควบคูกับการใช

เทคโนโลยีเขามาตอยอดพัฒนา และการ

ปรับโครงสรางธุรกิจใหยืดหยุนและคลองตัว 

เพ� อใหธุรกิจปรับ ตัวไดเร็วภายใตการเปล่ียนแปลง 

ทั้งยังสามารถควบคุมตนทุนไดงายขึ้นอีกดวย 

สอดรับกับความครบครันของ All New 

HAVAL H6 Hybrid SUV ที่พรอมตอบโจทย

ไลฟสไตลของทุกคนในครอบครัว รองรับ

การขับขี่ที่หลากหลาย จัดเต็มกับรูปลักษณ

พรีเมียม และนวัตกรรมล้ําสมัย โดยคุณตอ 

ธนพงศ ยังเตรียมกิจกรรมพรอมเวิรคช็อปที่

จะใหทุกทานไดใชความคิดสรางสรรคและนํา 

เทคนิคที่ คุณต อแนะนํ า ในช วงแรกมา

ประยุกต ใชลองสราง Business Model 

รูปแบบใหมๆ ตามแบบฉบับของตัวเอง 

Intelligent Access วันท่ี 20 กุมภาพันธ 

2565 พบกับ ‘เจาหญิงแหงวงการไอที’ คุณ

ซี ฉัตรปวีณ ตรีชัชวาลวงศ ที่จะมาแบงปน

เร� องราวบนเสนทางสูความเปนที่ 1 ใน

เกรท วอลล มอเตอร ชวนผูที่สนใจรวมเวิรคช็อป 

กับกิจกรรม THE FIRST CLASS WORKSHOP INSPIRED BY HAVAL H6

วงการ พรอมอัปเดทขาวสารสาระใหมๆ ที่

น�าสนใจ และเทรนดใหม ที่น�าจับตามอง

ในแวดวงไอทีซึ่งกําลังจะเปลี่ยนแปลงโลก 

รวมถึงการอัพเกรดตัวเองใหทันสมัย และ

กาวนําเทรนดอยูตลอดเวลา เจาะลึกเทรนด

โลกอนาคต ทศวรรษแหงการหักศอก รูกอน

ไดเปรียบกวาวาเทรนด ไหนจะอยู เทรนด

ไหนจะไป รวมถึงความน�า สนใจของหุนยนต 

และ AI ที่พัฒนาจนสามารถทําอะไรไดบาง

ในปจจุบันและอนาคต สะทอนถึงความ

อัจฉริยะของ All New HAVAL H6 Hybrid 

SUV ที่มาพรอมเพลาขับเคล� อนอิเล็กทรอนิกส

แบบ Multi-mode DHT และอัดแน�นดวย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหงอนาคต ตอบ

สนองความตองการในทุกเสนทางการขับขี่ 

ไมวาจะเปนการอัปเกรด Firmware ไดเอง

ผานระบบออนไลน หรือ FOTA โดยไมตอง

นํารถไปเขาศูนยบริการ การโตตอบหรือส่ังงาน

ดวยเสียงอัจฉริยะผานระบบ AI หรือแมแต

การควบคุม และสั่งการผาน GWM Appli-

cation ที่เช� อมตอกับสมารทโฟนเพ� อควบคุม

ระบบการทํางานตางๆ ของรถจากระยะไกล 

แลวมาปดทายการบรรยายดวยไฮไลทเด็ด

กับเคล็ด (ไม) ลับ “การส� อสารที่ทําเร� อง

ใหเปนเร� องงาย” ของเจาหญิงแหงวงการไอที 

กับกิจกรรมเวิรคช็อปฝกการสรางคอนเทนต

ออนไลนรูปแบบตางๆ โดยใชความคิดสรางสรรค

และเทคนิคที่คุณซีแนะนํา ในชวงแรกมา

ประยุกตใช 

Safety Zone, Utilize Life วันที่ 27 

กุมภาพันธ 2565 พบกับ อาจารยตั๊ม พิริยะ 

สัมพันธารักษ กรรมการสมาคม สินทรัพย

ดิจิทัลไทย และ กรรมการผูจัดการบริษัท 

โฉลกดอทคอม จํากัด กูรูดาน Bitcoin และ 

Cryptocurrency  ที่จะมาให ความรูเกี่ยวกับ

วิธีคิด และการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เจาะลึก 

วิเคราะหภาพรวม และแนวโนมตลาดคริป

โตเคอรเรนซี ที่อาจเกิดขึ้นในป 2022 ให

เขาใจกอนลงทุนจริง รวมถึงเผยเทคนิค

เทรนแบบจอมยุทธ กลยุทธขั้นเทพในการทํา

กําไร พรอมคําแนะนําผลิตภัณฑการลงทุนที่

เหมาะสมกับผูลงทุน และการประเมินความ

สามารถในการรับความเสี่ยง จากการ ลงทุน

ที่เหมาะสม พรอมดวยกิจกรรมเวิรคช็อปที่

จะใหผูเขารวมงานแบงกลุมวิเคราะหกราฟต

ของเหรียญ คริปโตเคอรเรนซี ภายในเวลา

ท่ีกําหนดภายใตคําแนะนําจาก อ. ต๊ัม ในการ

วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของแตละเหรียญ 

รวมถึงเคล็ดลับการลงทุน อยางชาญฉลาด 

และปลอดภัยในสินทรัพยดิจิทัลอีกดวย 

ตอกย้ําสมรรถนะดานความปลอดภัยอัน

โดดเดนของ All New HAVAL H6 Hybrid 

SUV ที่อัดแน�นดวยนวัตกรรมความปลอดภัย

มากมาย คุมคาคุมราคากับการลงทุน อาทิ 

ระบบชวยจอดรถยนตอัตโนมัติ ที่มีใหถึง 3 

รูปแบบ ระบบชวยถอยหลังอัตโนมัติ ระบบ

ชวยเลี่ยงการเขาใกลรถใหญจากทางดาน

ขาง นอกจากนี้ยังมีโหมด ชวยการขับขี่หลาย

รูปแบบ ตอบสนองการขับขี่ในหลากหลาย

สภาพถนน อีกทั้งยังชวยลดการใชพลังงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผู ท่ีสนใจสามารถเขารวมกิจกรรม

ไดที่ GWM Experience Center ไอคอน

สยาม เวลา 13.00 เปนตนไป โดยสามารถ

ลงทะเบียนลวงหนาไดที่ GWM Application 

ซึ่งเปดรับสมัครในแตละวันเวลา และหัวขอ

ที่ทานสนใจ  หรือติดตามรับฟงการบรรยาย

สดทางออนไลนจากวิทยากรทั้งสามทาน ได

ตลอด 3 วันที่มีการจัดงาน ผานชองทาง 

Official Facebook: HAVAL THAILAND
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ศาลสั่งประหาร 38 คนคดีบึ้ม ‘อาห์เมดาบัด’

อาห์เมดาบัด • เอเอฟพีและบีบีซีรายงานเมื่อวันศุกร์ท่ี 18                                                       

กุมภาพันธ์ว่า ศาลเมืองอาห์เมดาบัด รัฐคุชราตของอินเดีย 

ตัด สินประหารชีวิตจำาเลย 38 คน จากความผิดก่อเหตุวาง

ระเบิดตลาด, รถเมล์, โรงพยาบาลและสถานที่สาธารณะ

หลายแห่งในเมืองอาห์เมดาบัด เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ

ของรัฐบนชายฝั่งตะวันตกของอินเดียแห่งนี้เมื่อวันที่ 26 

ก.ค.2551 โดยระเบิดเกิดขึ้นราว 20 จุดในช่วงเวลาราว 1 

ชั่วโมง ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 57 ราย และได้รับบาดเจ็บหลาย

ร้อยคน เมื่อวันท่ี 8 ก.พ.ท่ีผ่านมา ศาลตัดสินว่าจำาเลย 49 คน

เป็นผู้กระทำาผิดจริงในเหตุวางระเบิดในเมืองอาห์เมดาบัด อา

มิต ปาเตล อัยการพิเศษ แถลงว่า เอ อาร์ ปาเตล ผู้พิพากษา

พิเศษ ตัดสินประหารชีวิตจำาเลย 38 คน และจำาคุกตลอด

ชีวิตจำาเลย 11 คน จำาเลยทุกคนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน

ฆาตกรรมและสมรู้ร่วมคิดกันก่อเหตุฆาตกรรม อามิตเผยว่า

คดีนี้มีผู้ถูกดำาเนินคดีเกือบ 80 คน แต่ศาลตัดสินว่าพ้นผิด

ไป 28 ราย เป็นคดีที่ใช้เวลาไต่สวนเกือบ 10 ปี มีพยานที่

ถูกเรียกให้การมากกว่า 1,100 ราย กลุ่มที่ลงมือวางระเบิด

ครั้งนี้เรียกตัวเองว่า “มูจาฮีดีนอินเดีย” โดยส่งอีเมลว่าเป็น

ฝีมือการวางระเบิดของกลุ่มตนไปยังสื่อบางสำานัก ระบุว่า

ต้องการแก้แค้นเหตุจลาจลระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมที่

เกิดขึ้นในรัฐคุชราตเมื่อปี 2545 ที่มีผู้เสียชีวิตราว 1,000 

ราย 

พิษไวรัสฮ่องกงเลื่อนเลือกผู้นำาใหม่

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานว่า แคร์รี แลม ผู้บริหารสูงสุด

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แถลงเมื่อวันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์

ว่า จะเลื่อนการเลือกผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงไปเป็นวันท่ี 8 พ.ค.                                                                             

เน่ืองจากฮ่องกงกำาลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ีร้ายแรงท่ีสุด

ต้ังแต่เร่ิมการระบาดของโควิด-19 เมื่อ 2 ปีก่อน เป็นสถาน 

การณ์วิกฤต คณะกรรมการเล็กๆ ท่ีภักดีต่อจีนมีกำาหนดเลือก

ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนใหม่ปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยจะ

เริ่มเสนอชื่อในวันอาทิตย์ แลมยืนยันถึงแผนของทางการ

ฮ่องกงที่จะตรวจโควิด-19 ให้กับชาวฮ่องกงทั้ง 7.5 ล้านคน 

โดยกำาลังวางแผนกันอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ฮ่องกงเผยผู้ติด

เชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ ราว 11,000 ราย 

ลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ีมีผู้ติดเช้ือ 12,000 ราย

เด็กชาย 5 ขวบตกบ่อในอัฟกาฯ เสียชีวิต

ซาบูล • เอเอฟพีรายงานว่า เด็กชายไฮดาร์วัย 5 ขวบที่

พลัดตกบ่อน้ำาลึก 25 เมตรในหมู่บ้านโชกัก จังหวัดซาบูล

ของอัฟกานิสถาน ที่อยู่ห่างจากกรุงคาบูลทางตะวันตกเฉียง

ใต้ราว 400 กิโลเมตร ตั้งแต่วันอังคาร เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำาตัว

เด็กขึ้นมาได้สำาเร็จในวันศุกร์ แต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น เด็ก

คนนี้เสียชีวิต โฆษกตำารวจจังหวัดซาบูลเผยว่า ตอนแรก

เด็กยังหายใจ ทีมแพทย์ให้ออกซิเจน แต่ขณะกำาลังพาเด็ก

ชายไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็เสียชีวิต.

เกาะฮ่องกงเผชิญวิกฤตโควิด-19

สี จิ้นผิง สั่ง ‘โควิดต้องเป็นศูนย์’

าพคนไข้ล้นโรงพยาบาลออกมาข้างถนนอย่างน้ี

ไม่ใช่เรื่องเก่าของปีที่แล้ว แต่เป็นรูปจากฮ่องกง

วันสองวันที่ผ่านมา

ทำาให้เกิดคำาถามว่าตกลงโควิด-19 อยู่ “ขาขึ้น” หรือ 

“ขาลง” กันแน่

ใครที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

ช่วงนี้คงจะเห็นความ “ย้อนแย้ง” ของข้อมูลระหว่างที่ว่า 

“รุนแรงขึ้น” กับ “เริ่มจะแผ่วลง”

หลายประเทศแจ้งว่าตัวเลขติดเชื้อสายพันธุ์ 

Omicron แม้จะสูงขึ้น แต่จำานวนคนป่วยหนักและเสียชีวิต

เริ่มลดลง ดังนั้นจึงได้เวลาปรับนโยบาย หันมาเปิดประเทศ

มากขึ้นตามลำาดับ

แต่ก็มีบางประเทศที่เจอกับภาวะที่หนักขึ้น ทั้ง

จำานวนคนติดเชื้อและที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล รวม

ไปถึงจำานวนผู้เสียชีวิตที่พุ่งขึ้นอย่างน่ากังวล

ฮ่องกงเป็นตัวอย่างที่กำาลังเผชิญกับภาวะอันไม่พึง

ปรารถนา

ร้อนถึงท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ต้องส่งสัญญาณ

จากปักกิ่งว่ารัฐบาลท้องถิ่นของฮ่องกงจะต้อง “ดำาเนินการ

ทุกวิถีทาง” ที่จะต้องจัดการบริหารให้การแพร่ระบาดของ

โควิดนั้นอยู่ใต้การควบคุมให้จงได้

ฮ่องกงกำาลังเจอศึกหนักเมื่อจำานวนคนติดเชื้อโควิด

พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคนป่วยล้นโรงพยาบาลในหลาย

จุด...ทำาให้ผู้บริหารสูงสุด Carrie Lam ประกาศว่าจะต้องให้

คนทั้งเกาะ 7 ล้านคนตรวจหาเชื้อภายใต้นโยบาย Covid-

Free Policy ตามแนวของปักกิ่ง

ตัวเลขทางการบอกว่าจำานวนคนติดเชื้อบนเกาะแห่ง

นี้พุ่งขึ้น 60 เท่าในหนึ่งเดือน

และอัตราการครองเตียงได้วิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วถึง 

90% ของความสามารถรองรับแล้ว

ถือว่าเข้า “เขตอันตราย” สำาหรับบริการสาธารณสุขของ

เกาะแห่งนี้แล้ว

รายงานของสื่อหลายสำานักที่นั่นแจ้งว่า โรงพยาบาลเต็ม

ไปด้วยผู้ป่วยบางราย รวมถึงผู้สูงอายุ 

บางคนถูกทิ้งให้นอนอยู่บนเตียงข้างนอกในสภาพอากาศ

หนาวเย็น บางครั้งมีฝนตก 

โรงเรียน โรงยิม โรงภาพยนตร์ และสถานที่สาธารณะ

ส่วนใหญ่ปิดให้บริการ

เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านสุขภาพรายงาน

ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 6,116 ราย เพิ่มขึ้นจาก 4,285 ใน

วันก่อนหน้า ทำาให้ยอดรวมตั้งแต่มกราคมถึงมากกว่า 16,600 

เสียชีวิตใหม่ 24 ราย

จำานวนเคสที่พุ่งสูงขึ้นคือการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุด

ของนโยบาย “Dynamic Zero COVID-19” แต่ Carrie                         

Lam ยืนยันสัปดาห์นี้ว่า “เราไม่สามารถยอมจำานนต่อไวรัส 

ได้”

รายงานของสื่อบางฉบับที่อ้างถึงแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ 

กล่าวว่า รัฐบาลวางแผนที่จะทดสอบผู้คนมากถึง 1 ล้านคนใน

แต่ละวันตั้งแต่เดือนมีนาคม และผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ 

10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

“เนื่องจากจำานวนเคสที่รุนแรง เราจึงต้องเร่งการตั้ง

รับของโรงพยาบาล และเพิ่มสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการ

แยกผู้ป่วยจากชุมชน” ปลัดกระทรวงอาหารและสุขภาพ Chui 

Tak-yi บอกผู้สื่อข่าว 

“รัฐบาลกำาลังพยายามบรรเทาปัญหาคอขวดเหล่านี้”

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้พูดคุยกับเจ้าของโรงแรมบนเกาะ 

วางแผนที่จะจัดหาห้องพักในโรงแรมให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 

จำานวน 10,000 ห้อง

ข่าวบางกระแสบอกว่าอาจจะต้องเตรียมห้องพักใน

โรงแรมสำาหรับผู้ป่วย หรือ hospitels ถึง 20,000 ห้องด้วย

ซ้ำา

เรื่องต้องเตรียมห้องพักโรงแรมกว่า 20,000 ห้อง

สำาหรับคนติดโควิดนั้น มาจากแถลงการณ์ของผู้บริหาร

สูงสุด แคร์รี หล่ำา เมื่อวานนี้เอง

กลุ่มธุรกิจนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมตัวกันยื่น

มือสนับสนุนการทำาสงครามกับโควิดกันอย่างเต็มที่ เพื่อ

ไม่ให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสถานภาพความเป็น

ศูนย์กลางการเงินโลกของฮ่องกง

แคร์รี หล่ำา บอกว่าโรงแรม 21 แห่งแสดงความ

สนใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นสถานที่กักตัว จากเป้า

เดิมของรัฐบาลที่ 7,000 เป็น 10,000 ห้อง

ทางการยืนยันว่าสถานกักกันในฮ่องกงเริ่มเต็มแล้ว 

และเตียงในโรงพยาบาลก็เต็มแล้วกว่า 90% 

เพราะจำานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ที่หนักเป็นพิเศษคือผู้ป่วยสูงอายุและผู้มีโรคประจำา

ตัวที่ต้องการการดูแลมากกว่าผู้ป่วยคนอื่น

Sun Hung Kai Properties (SHKP) แจ้งเมื่อวัน

พฤหัสบดีว่าสามารถจัดหาห้องพัก 1,000 ห้องในโรงแรม 2 

แห่งเพื่อการกักตัว

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกเจ้าหนึ่ง New World 

Development รายงานว่าจะจัดหาห้องพักประมาณ 700 

ห้อง 

Henderson Land Development บอกว่าครอบครัว

ผู้ก่อตั้งของบริษัท “ตระกูลลี” จะบริจาคเงิน 10 ล้าน

ดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อส่งวัสดุป้องกันโรคระบาดให้บ้านผู้สูง

อายุ และอื่นๆ

ผู้นำาฮ่องกงตอกย้ำาแนวทางจากปักกิ่งโดย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ประกาศว่า “ภารกิจสูงสุดของ

ฮ่องกงคือการรักษาเสถียรภาพและควบคุมการแพร่

ระบาด”

ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า ปักกิ่งได้ส่งสัญญาณ   

ให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ทรงอิทธิพล

ของฮ่องกงให้ทุ่มเทเงินทองและทรัพยากรช่วยแก้ไข

สถานการณ์นี้ด้วย

เป็นการพิสูจน์ครั้งสำาคัญว่าหากฮ่องกงถูกปักกิ่งสั่งให้

ใช้นโยบาย “โควิดต้องเป็นศูนย์” แบบเดียวกับจีนแผ่นดิน

ใหญ่ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

ที่เรียกว่า “หนึ่งประเทศ สองระบบ” นั้นบัดนี้กลาย

เป็น “หนึ่งประเทศ หนึ่งระบบ”

ทั้งในแง่การเมืองและการสู้รบกับโควิด-19 เรียบร้อย

แล้ว!.

ภ

ระอุหนัก‘ปูติน’สั่งทดสอบมิสไซล์
เคียฟ/มอสโก • ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เพิ่มอุณหภูมิวิกฤต

ยูเครน เตรียมตรวจดูการซ้อมรบ รวมถึงยิงทดสอบมิสไซล์ครูซใน

วันเสาร์นี้ ขณะกองทัพยูเครนและกบฏแบ่งแยกดินแดนภาคตะวัน

ออกกล่าวหาอีกฝ่ายยิงปืนครกและปืนใหญ่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลัง

จากปืนใหญ่ลูกหนึ่งยิงใส่ โรงเรียนอนุบาลเมื่อวันพฤหัสบดี สหรัฐ

ฟ้องยูเอ็น รัสเซียอาจบุกยูเครนในไม่กี่วันนี้

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า 

สถานการณ์ในแนวหน้าฝ่ังตะวัน

ออกในแคว้นลูฮานสก์ของยูเครน

ยังคงตึงเครียดต่อเน่ืองเป็นวันท่ี 

2 โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ยิน

เสียงระเบิดดังหลายคร้ัง และเห็น                                         

อาคารบ้านเรือนหลายหลังได้รับ

ความเสียหาย กองทัพยูเครนและ

กบฏแบ่งแยกดินแดนท่ีรัสเซียหนุน

หลังกล่าวหาอีกฝ่ายว่าโจมตีโดย

ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

สำานักข่าวอินเตอร์แฟกซ์อ้าง

คำากล่าวของกลุ่มกบฏในแคว้นโด

เนตสก์และลูฮานสก์ว่า กองทัพยู 

เครนยิงปืนครกและปืนใหญ่โจมตี                                           

ฝ่ายตนอีกในวันศุกร์ โดยละเมิดข้อ                                         

ตกลงหยุดยิง 27 คร้ัง ส่วนศูนย์บัญ                                                       

ชาการแนวรบตะวันออกของยูเครน

กล่าวว่า กบฏละเมิดข้อตกลงหยุด

ยิง 20 คร้ัง ต้ังแต่เท่ียงคืนถึง 9 

โมงเช้าวันศุกร์ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ปืนใหญ่

ลูกหน่ึงเจาะทะลุกำาแพงของโรง 

เรียนอนุบาล ในหมู่บ้านสตานิตเซีย 

ลูฮานสกาท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม 

ของรัฐบาล เด็กนักเรียน 20 คน 

และผู้ใหญ่ 18 คน ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

สถานการณ์ท่ีรุนแรงข้ึนได้                                                              

รับการจับตาจากท่ัวโลก รัฐบาลรัส                                                                          

เซียกล่าวว่า เหตุการณ์ในเขตดอน

บาส ภาคตะวันออกของยูเครนน่า                      

กังวลอย่างย่ิง ขณะรัฐบาลสหรัฐ, 

ชาติตะวันตก, นาโต และยูเครน 

กล่าวหารัสเซียว่ากำาลังหาข้ออ้าง

เพื่อรุกรานยูเครน พร้อมกับปฏิ 

เสธข่าวการถอนทหารและรถถัง

บางส่วนของรัสเซียจากชายแดน

ยูเครนและไครเมียว่าไม่มีนัยสำา                               

คัญ และว่า รัสเซียยังคงส่ง

ทหารมาเสริมท่ีชายแดนอย่างต่อ

เนื่อง โดยยูเครนระบุว่า ขณะ

นี้มีทหารรัสเซีย 149,000 นาย

ตลอดชายแดนของตน 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

แถลงที่ทำาเนียบขาววันพฤหัสบดี

ว่า พวกเรามีเหตุผลให้เชื่อว่าพวก

เขาปฏิบัติการธงเท็จเพื่อใช้เป็น

ข้ออ้างในการบุกเข้ามาในยูเครน

และโจมตียูเครน 

ไบเดนมีกำาหนดประชุมทาง                              

วิดีโอกับผู้นำาแคนาดา, ฝร่ังเศส,                      

เยอรมนี, อิตาลี, โปแลนด์, โรมา 

เนีย, อังกฤษ, สหภาพยุโรป และ

นาโต ในวันศุกร์

เมื่อวันพฤหัสบดี แอนโท                                                

นี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศ                                           

สหรัฐ ไปกล่าวต่อที่ประชุมสห                                      

ประชาชาติท่ีนิวยอร์กโดยไม่ได้เผย

กำาหนดการล่วงหน้า อ้างว่า ข่าว

กรองเผยให้เห็นว่ารัสเซียอาจรุก 

รานยูเครนใน “ไม่กี่วันข้างหน้า”

รัฐบาลรัสเซียยืนกรานว่า

ไม่มีแผนรุกรานเพื่อนบ้าน เพียง

แต่ขอคำารับประกันจากนาโตว่า

จะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก

และให้สหรัฐถอนทหารท้ังหมด

จากยุโรปกลาง, ยุโรปตะวันออก 

และกลุ่มประเทศบอลติก เมื่อ

วันศุกร์ สื่อรัสเซียรายงานว่า รัส 

เซียถอนกำาลังทหารและรถถัง

จากชายแดนยูเครนเพ่ิมเติมกลับ

ฐานทัพท่ีแคว้นนิจนีนอฟโกรอด

อีกทางหน่ึง กระทรวงกลา                                                      

โหมรัสเซียเปิดเผยว่า ประธานา                                            

ธิบดีปูตินส่ังการให้ทำาการยิงทด 

สอบขีปนาวุธในวันเสาร์น้ี โดยปู

ตินจะมากำากับดูแล “การซ้อมรบ

ตามแผนของกองกำาลังป้องกัน

ทางยุทธศาสตร์ ท่ีจะมีการยิงทด                                               

สอบขีปนาวุธและมิสไซล์ครูซด้วย” 

คำาแถลงเผยอีกว่า กองทัพ

อากาศ, หน่วยทหารจากมณฑล

ทหารภาคใต้ รวมถึงกองเรือภาค

เหนือและทะเลดำาจะเข้าร่วมการ

ซ้อมรบครั้งนี้ด้วย.

โสมขาวติดโควิดวันเดียวทะลุแสนครั้งแรก
โซล • เกาหลีใต้พบผู้ติดเช้ือโค

วิด-19 รายวันทะลุ 100,000 ราย

เป็นคร้ังแรก ยังบังคับใช้มาตร                                               

การเว้นระยะห่างทางสังคมไปจน 

ถึงหลังเลือกต้ังประธานาธิบดีท่ี

จะมีข้ึนในวันท่ี 9 มีนาคม แต่

ผ่อนคลายให้ร้านอาหารและคา 

เฟ่เปิดได้ถึงเวลา 22.00 น.

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย 

งานการแถลงสำานักงานควบคุม

และป้องกันโรคของเกาหลีใต้

เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ว่า 

จำานวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในรอบ 

24 ช่ัวโมงถึงเมื่อเวลาเท่ียงคืนวัน                                     

พฤหัสบดีอยู่ท่ี 109,831 ราย 

เป็นคร้ังแรกท่ีเกาหลีใต้มีผู้ติดเช้ือ

รายวันเกิน 100,000 ราย ผู้ติด

เชื้อสะสม 1,755,809 ราย มีผู้

เสียชีวิตเพิ่ม 45 ราย รวมผู้เสีย

ชีวิต 7,283 ราย 

แม้เกาหลีใต้จะมีผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 พุ่งสูงเนื่องจากการระ 

บาดของสายพันธ์ุโอมิครอน แต่

ทางการเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวัน

ศุกร์ อนุญาตให้ร้านอาหารและ

ร้านคาเฟ่เปิดให้บริการได้ถึงเวลา                                      

22.00 น. เพิ่มจากเดิมที่ให้เปิด

ถึง 21.00 น. เร่ิมต้ังแต่วันเสาร์น้ี

สำาหรับมาตรการควบคุม

การระบาดของโควิด-19 ข้ออื่น                                       

เช่น ห้ามประชาชนรวมตัวกันเกิน                                                       

6 คน, ผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประ 

เทศต้องกักตัว 7 วัน, การบังคับ

สวมหน้ากากในท่ีสาธารณะ และ

แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-

19 ก่อนเข้าสถานประกอบธุรกิจ

ต่างๆ ยังบังคับใช้ไปจนถึงอย่าง

น้อยวันที่ 13 มีนาคม หรือหลัง

การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะ

มีขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 

ประธานาธิบดีมุน แจอิน

ของเกาหลีใต้ กล่าวในท่ีประชุมทีม

ท่ีปรึกษาเมื่อวันศุกร์ว่า เจ้าของธุร                                                            

กิจขนาดเล็กและผู้ประกอบอาชีพ

อิสระขณะน้ีอยู่ในสถานการณ์ท่ี

ส้ินหวัง เรียกร้องให้รัฐสภาผ่านงบ

ประมาณเพ่ิมเติมโดยเร็ว เพื่อจะ                                                 

ได้ใช้มาตรการแก้ปัญหาการดำารง

ชีวิตท่ียากลำาบากของประชาชน 

ขณะนี้เกาหลีใต้กำาหนด

ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการ

เล็กน้อยหรือไม่มีอาการรักษาตัว

เองที่บ้าน โดยไม่ต้องมาเข้าโรง

พยาบาลหรือสถานที่กักตัว และ

ตรวจพีซีอาร์ ให้ฟรีกับประชา 

ชนกลุ่มเสี่ยงสูง หรือผู้มีอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ส่วน

กลุ่มอื่นให้ใช้ชุดตรวจเอทีเค

ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือน

ว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน

ของเกาหลีใต้อาจสูงขึ้นอีก 2-3 

เท่า เรียกร้องให้คงมาตรการเว้น

ระยะห่างทางสังคมเอาไว้

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้

โรงพยาบาลต่างๆ ยังเพียงพอ

ในการให้การรักษาผู้ป่วยอาการ

หนัก และผู้ป่วยที่เสียชีวิตยังอยู่

ในระดับค่อนข้างต่ำา.

จับแกนนำ� • ตำ�รวจแคน�ด�นำ�ตัวแกนนำ�ม็อบคนขับรถบรรทุกที่ถูกจับม�ที่รถตำ�รวจในกรุงออตต�ว� เมื่อวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ ผู้ชุมนุม

ปักหลักชุมนุมต่อต�้นบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 กล�งเมืองหลวงม�แล้ว 3 สัปด�ห์.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ยึดกัญชาแห้ง 100 กก.ขนข้ามโขง

นครพนม • วันที่ 18 ก.พ.65 เวลา 09.00 น. ณ วัดศรีสะอาด 

บ.เหล่าหนาด อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง  

นอภ.ท่าอุเทน, ร.อ.ธนากร นาเหล็ก  ผบ.ร้อย ทพ.2109 ร่วมกับ

หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาแห้ง

อัดแท่งจำานวน 100 แท่ง/กิโลกรัม ตามแผนป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ภายใต้ชื่อยุทธการฟ้าสางที่ฝั่ง

โขง 2565 หลังชาวบ้านแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำาเลียงยาเสพ

ติดในลักษณะกองทัพมดเข้ามายังฝั่งไทย พิกัดอยู่ริมแม่น้ำาโขง

ระหว่างรอยต่อ ต.หนองเทา-ต.พนอม อ.ท่าอุเทน กระทั่งวันที่  

17 ก.พ. เวลา 20.00 น. ชุดปฏิบัติการพบเห็นวัตถุต้องสงสัยคล้าย

กล่องสี่เหลี่ยมจำานวน 3 ก้อน อยู่บริเวณทุ่งนาใกล้กับรั้วบ้าน

หลังหนึ่ง จึงเข้าตรวจสอบพบวัตถุดังกล่าวห่อหุ้มด้วยพลาสติก

ทึบสีดำาพันด้วยผ้าเทปใส จึงนำาไปตรวจสอบอย่างละเอียด  

ณ ฐานปฏิบัติการวัดศรีสะอาด พบภายในบรรจุกัญชาแห้งอัด

แท่งห่อด้วยกระดาษฟอยล์สีทอง นับได้ 100 แท่ง/กิโลกรัม คาด

ว่าขบวนการอาศัยช่วงน้ำาในแม่น้ำาโขงลด ซึ่งระยะทางข้ามเหลือ

ประมาณ 200 เมตรเศษ จึงง่ายแก่การลำาเลียง โดยขนขึ้นมา

วางไว้ในทุ่งนาข้างบ้านเรือนราษฎร แล้วรอรถยนต์วิ่งเข้ามารับ

เพื่อนำาไปส่งยังพื้นที่ชั้นใน แต่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตลอดเวลา

จึงกระทำาการไม่สำาเร็จ

จับหนุ่มเปิดเฟซหลอกหาบ้านเช่า

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ก.พ.65 พ.ต.อ.พัฒน

ศักด์ ยี่สารพัฒน์ ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 นำาตำารวจเข้าจับกุม

นายปิติณัช โพธิเศษ อายุ 30 ปี เลขที่ 60/955 ม.26 ต.ศิลา 

อ.เมืองขอนแก่น ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น 

ที่ 267/2564 ลงวันที่ 14 ธ.ค.64 ข้อหานำาเข้าข้อมูลอันเป็น

เท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสีย

หายแก่ประชาชน และฉ้อโกงประชาชน โดย พ.ต.อ.พัฒนศักด์

กล่าวว่า บก.สส.ภ.4 มีนโยบายปราบปรามผู้กระทำาความผิด

หลอกลวงผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสีย

หายแก่ประชาชนเป็นจำานวนมาก จนกระทั่งพบว่ามีการฉ้อโกง

ประชาชนที่มีลักษณะหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหาบ้านเช่าให้

แก่ผู้ที่มีความต้องการเช่าบ้านอยู่อาศัย โดยที่ตนเองไม่มีความ

สามารถที่จะหาบ้านเช่าให้ผู้อื่นได้ ซึ่งผู้ต้องหามีเจตนาที่จะนำา

เข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เพจเฟซบุ๊กชื่อ  

Nat Thew แอบอ้างว่าตัวเองเป็นนายหน้าขายบ้านที่ดินและบ้าน

เช่า เมื่อหลอกผู้เสียหายให้ โอนเงินค่ามัดจำาได้จำานวนหลายราย

แล้วจึงปิดเพจดังกล่าวและหลบหนีไป สร้างความเสียหายร่วม

สองแสนบาท ผู้เสียหายหลายรายจึงเข้าแจ้งความเพื่อให้จับกุม

ผู้ก่อเหตุมาดำาเนินคดีตามกฎหมาย.

‘โอมิครอน’

พบ กทม. 3,458 ราย,  สมุทรปราการ 957 

ราย, ชลบุรี 811 ราย,   นครศรีธรรมราช 

750 ราย, นนทบุรี 596 ราย, ภูเก็ต 534 

ราย, นครปฐม 484 ราย,  นครราชสีมา 

479 ราย, สมุทรสาคร 478 ราย และ

ปทุมธานี 397 ราย

ทั้งนี้ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน  

2,674,477 ราย ยอดหายป่วยสะสม 

2,502,323 ราย และมียอดผู้เสียชีวิต

สะสม 22,565 ราย โดยมียอดฉีดวัคซีน

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. รวมทั้งสิ้น 

120,924,813 โดส ขณะที่สถานการณ์

โลก พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,017,348 ราย 

รักษาหายเพิ่ม 2,512,659 ราย เสียชีวิต

เพ่ิม 11,212 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 

420,165,628 ราย รักษาหายสะสม 

343,938,821 ราย และเสียชีวิตสะสม 

5,881,821 ราย โดยประเทศไทยมีผู้ติด

เชื้อสะสมอยู่ในลำาดับที่ 31 ของโลก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เน้นย้ำาผู้ว่าราชการจังหวัด

เร่งสร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 สร้างความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่

ระบาดและลดจำานวนผู้ติดเช้ือให้ได้ โดย

เร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติ

ตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่ อาทิ กำานัน 

ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้นำาหมู่บ้าน ชุมชน ในการ

สื่อสารทำาความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงจัด

เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19  

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าว

ถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ โอ

มิครอนในพื้นที่ กทม.ที่มีสูงว่า ใน กทม. 

ทาง สธ.เป็นผู้สนับสนุน เราไม่มีอำานาจ

ในทางกฎหมายที่จะไปดูเเล แต่ถ้าในต่าง

จังหวัด พื้นที่นอก กทม.ถือเป็นความรับ

ผิดชอบของ สธ. ซึ่งที่ผ่านมา สธ.ให้การ

สนับสนุนและประสานงานให้ กทม.ทุกเรื่อง 

“ตอนนี้เราเน้นเรื่องอย่าให้มีการ

ขาดเตียงหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันเรื่อง

ยาอย่างไรก็พอ เราเตรียมการทุกอย่างไว้

อยู่แล้ว หากมีความจำาเป็นเราพร้อมที่จะ

จัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ แต่ช่วงน้ีเรา

เน้นในเรื่องของโฮมไอโซเลชัน ส่วนเตียง

และโรงพยาบาลใช้เฉพาะคนที่มีอาการ

รุนแรง ซึ่งหากจะให้ยอดการติดเชื้อลดลง

ก็ต้องเพ่ิมมาตรการ ซึ่งยังไม่ใช่ทางเลือก

ของเราตอนนี้ เราต้องอยู่กับมันให้ได้ โดย

เฉพาะต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 และ

ติดเชื้อก็จะไม่รุนแรง” นายอนุทินกล่าว

ส่วน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่าระบบ

สาธารณสุขสามารถรองรับได้ เตียงมีพอ 

แม้ว่าผู้ติดเชื้อมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น แต่

จำานวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอาการหนักลด

ลง ที่มีข่าวจะมีการขยายศูนย์พักคอยเพิ่ม

ขึ้นนั้น ส่วนนี้เป็นของ กทม. ที่เขากำาลัง

ปรับระบบ แต่ในต่างจังหวัดไม่มีปัญหา

อะไร เตียงยังมีว่างเยอะ

วันเดียวกัน ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ 

จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

ว่า ได้ร่วมกับ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์  

อาจารย์ประจำาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นพ.กิตติพันธ์ุ 

ฉลอม หัวหน้าทีมสอบสวนโรค สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้

โครงการวิจัยพัฒนาระบบบริการเพื่อ

การดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และ

สาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงานการวิจัยแห่ง

ชาติ (วช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

(อว.) ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยติด

เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์กล่าวว่า ผล

การศึกษาพบในช่วงระหว่างเดือน ต.ค.-

ธ.ค.2564 สายพันธุ์เดลตา มีจำานวนผู้

ป่วย 19,235 ราย เสียชีวิต 154 ราย คิด

เป็น 0.8% โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ

มากกว่า 60 ปี มักมีโรคประจำาตัวร่วมอยู่

ด้วย และเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนสูงถึง 80% 

ในผู้ป่วยที่เสียชีวิต นอกนั้นได้รับวัคซีน 1 

เข็ม 12% วัคซีน 2 เข็ม 8% และไม่พบผู้

เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม 

ส่วนเดือน ม.ค.2565 มีผู้ป่วยโควิด 

15,961 ราย แต่มีผู้เสียชีวิตเพียง 12 ราย 

คิดเป็น 0.075% โดยผู้เสียชีวิต 9 ราย เป็น

ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และเป็นผู้ท่ี ไม่มี

ประวัติการฉีดวัคซีนประมาณ 50% ฉีด

วัคซีน 1 เข็ม 33% ฉีด 2 เข็ม 17% และไม่

พบผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม และ

ส่งตรวจสายพันธุ์ของผู้เสียชีวิต 3 ตัวอย่าง

พบเป็นเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนทั้งหมด

เมื่อวิเคราะห์หาประสิทธิผลของ

วัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยวิเคราะห์

เฉพาะผู้ป่วยโควิดเปรียบเทียบกับกลุ่ม

สัมผัสที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และเป็น

คนไทยพบในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 ผู้

ท่ีได้รับวัคซีน 2 เข็มมากกว่า 14 วันขึ้น

ไป สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้

ประมาณ 71% ในวัคซีนเกือบทุกสูตร 

ส่วนวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้

สูงประมาณ 93% ในวัคซีนทุกสูตร รวมถึง

วัคซีนสูตรไขว้ 2SV 1AZ และ 1SV 2AZ 

และที่สำาคัญคือช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้

มากกว่า 97% ในผู้ท่ีได้รับวัคซีน 2 และ 

99% ในผู้รับวัคซีน 3 เข็ม 

ในช่วงเดือน ม.ค.2565 ช่วงครึ่งเดือน

หลังมากกว่า 80% จะเป็นสายพันธุ์ โอมิ 

ครอน พบผู้ที่ ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จะไม่มี

ผลต่อการป้องกันการติดเชื้อได้เหมือนก่อน

หน้านี้ แต่ยังช่วยลดการตายได้กว่า 89% 

แต่หากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือฉีดเข็ม

ที่ 3 ยังสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้

ประมาณ 68% (ระหว่าง 62-78%) และ

ยังช่วยลดการตายได้ดีมากถึง 96% เมื่อ

วิเคราะห์ชนิดของสูตรวัคซีน 3 เข็ม ต่อ

การป้องกันการติดเชื้อ พบว่าทุกสูตรหลัก

ที่มีการใช้ในประเทศไทย ได้ผลไม่แตกต่าง

กัน อยู่ที่ประมาณ 62% ถึง 78% รวมถึงสูตร 

2SV 1AZ และ 1SV 2AZ ที่เป็นสูตรไขว ้และ

วัคซีนสูตร mRNA ที่มีการใช้ค่อนข้างสูง

“จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงควร

เร่งรณรงค์ ให้ประชาชนเข้ารับการฉีด

วัคซีนกระตุ้นเข็มท่ี 3 ในผู้ท่ีมีอายุ 12 ปี

ขึ้นไปให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ 

วัคซีนสูตร 3 เข็มทุกชนิดท่ีกำาหนดให้ใช้

ในประเทศไทยยังพอมีประโยชน์ ในการ

ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีระดับหนึ่ง แม้

จะเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน แต่ท่ีสำาคัญคือ

ช่วยป้องกันอาการรุนแรงและการตายได้

ค่อนข้างสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิด

เชื้อตาย SV หรือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ 

AZ หรือ mRNA ก็ได้ผลไม่แตกต่างกัน รวม

ถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ามารับการ

ฉีดวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

หรือผู้มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย” คณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ระบุ.

ประยุทธ์หย่าศึก

ส่ิงท่ีรับปากไว้ลืมหมด รวมถึงเมื่อขุนศึก

กลับบ้าน ไร่นา ครอบครัวเสียหาย แม่ทัพ

กลับไม่มีแม้แต่การเหลียวแล  ขุนศึกก็ต้อง

ก้มหน้าดูแลตัวเองไป”

ส.ส.ชลบุรีรายนี้กล่าวว่า แต่เชื่อมั้ย

ว่า วันนึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง เจ้าเมืองมาเจอ

ขุนศึกคนนี้ ซึ่งบาดแผลเพิ่งจะตกสะเก็ด

จากการสู้รบ สืบทราบจากชาวบ้านว่าเป็น

นักรบมีฝีมือ มีความซื่อสัตย์ สู้รบด้วยการ

ไม่คิดถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว จึงปูน

บำาเหน็จให้เป็นเสนาบดี เหตุนี้เองขุนศึก

จึงทำางานตอบแทนเจ้าเมืองด้วยความ

ซื่อสัตย์ ถวายหัว ผลงานเป็นท่ีประจักษ์  

ตนขอถามทุกท่านกลับไปว่า เป็นขุนศึก

จะถวายหัวให้ เจ้าเมืองที่เห็นคุณค่าใน

ตัวขุนศึก หรือแม่ทัพอัลไซเมอร์ ที่ไม่เห็น

คุณค่า??? และที่สำาคัญ ขุนศึกผู้นี้ปลูกข้าว

กินเองมาตลอด ไม่ได้กินข้าวของแม่ทัพ 

เหมือนขุนศึกคนอื่นๆ

ผอ.พรรค พปชร.กล่าวว่า ส่วนการ

ขยายอาณาจักร เอาตรงๆ วันนี้แม่ทัพ

ท่านนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะย้ายเมืองไป

ข้ึนตรงกับเจ้าเมืองไหน??? หรือจะสร้าง

เมืองข้ึนเอง?? แล้วจะมาหาว่าผู้อื่นขยาย

อาณาจักรได้อย่างไร เมื่อขุนศึกได้รับมอบ

หมายให้เตรียมการจากเจ้าเมือง ก็ต้อง 

เตรียมการเพื่อให้พร้อม ทำาตามหน้าที่ที่ได้

รับมอบหมายมา

นายสุชาติยังตอบคำาถามผู้สื่อข่าวถึง

กรณีแตกหักกับบ้านใหญ่ชลบุรีว่า เขาไม่

ได้อยู่กับทางนี้อยู่แล้ว  ส.ส.ชลบุรีรู้อยู่แล้ว

ว่าฝั่งไหนเดินทับหาเสียงเขตเขาอยู่ ตน

ในฐานะ ผอ.พรรค พปชร. ได้รับสั่งการ

จากหัวหน้าพรรคให้จัดผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ในครั้งหน้า  ซึ่งได้มีการเจรจาไปยังฝั่งคน

สนิทของเขาหลายคนว่าเอาอย่างไร แต่

ไม่มีเสียงตอบรับ จนระยะเวลาทอดยาว 

และมีเหตุการณ์ที่คนใกล้ตัวของเขามาเดิน

ทับเขต ส.ส. ของพรรค ส.ส.จึงมีความรู้สึกที่

ไม่มั่นคง ดังนั้น  ต้องมีความชัดเจน

เมื่อถามถึงการวางตัวผู้สมัคร  ส.ส.  

10  เขตของชลบุรี ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

นั้น  ผอ.พรรค พปชร.ตอบว่า ได้วางตัว

ครบหมดแล้ว ตอนนี้รอเพียงนายอิทธิพล  

คุณปลื้ม  รมว.วัฒนธรรม ซึ่งเว้นไว้ 1 ที่ 

เพราะนายอิทธิพลกับตนเหมือนพี่น้อง

กัน ส่วนตัวไม่มีอะไรกัน อย่างไรก็ตาม 

ยืนยันว่า ส.ส.ชลบุรีของพรรค พปชร.คน

ยังอยู่กับพรรค เพราะทุกคนสนับสนุน  

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  เป็นนายก

รัฐมนตรี ไม่มีตามไปทางโน้นสักคน และ

คนที่เป็น ส.ส.เก่าจะถูกส่งลงสมัครทุกคน

เช่นเดียวกัน ส่วนในเขตที่ไม่มี ส.ส เราก็

มีตัวผู้สมัครเตรียมไว้แล้ว

ซักว่า อยากเคลียร์หรืออยากคุย 

หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ไม่อยาก เพราะ

ตนวางตัวผู้สมัครไว้หมดแล้ว จะได้พิสูจน์

กันว่าพี่น้องชลบุรีจะได้มีการเปลี่ยนแปลง 

หรือจะเป็นการเมืองแบบเดิมๆ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึง

ความขัดแย้งระหว่างนายสนธยาและนาย

สุชาติสั้นๆ ว่า “ผู้ชายเขาคุยกัน”

เมื่อถามว่า จะเป็นปัญหาในรัฐบาล

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ไม่มีหรอก

จ้ะ ปัญหาของใครก็ต้องแก้กันเอา ต้องรู้

รักสามัคคี จะมองทุกอย่างว่าเป็นปัญหา 

ก็คนล่ะนะ” 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาห 

กรรม และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าว

ว่า ไม่น่าจะมีอะไร เคลียร์กันได้

นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรอง

หัวหน้าพรรค พปชร. มองว่า เป็นเรื่องปกติ

ทางการเมืองที่ทุกคนก็อยากมีพื้นที่ทำางาน

การเมืองและดูแลประชาชน โดย จ.ชลบุรี

ถือเป็นจังหวัดใหญ่ แต่เชื่อว่าจะทำางาน

ร่วมกันได้และแบ่งพื้นที่ทำางานกันได้ และ

เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล เป็นเรื่องในพื้นที่ 

รัฐบาลเป็นภาพรวม 

นายสรวุฒิ เนื่องจำานงค์ ส.ส.ชลบุรี 

และกรรมการบริหารพรรค พปชร. กล่าว

ว่า คิดว่าเป็นธรรมดา คนอยู่ด้วยกัน ย่อม

มีความเข้าใจและไม่เข้าใจกัน แต่เมื่อร่วม

สงครามกันก็ทิ้งกันไม่ได้ การจับมือของ

ท้ังสองคนถ้าเกิดข้ึนได้เป็นส่ิงท่ีชาวชลบุรี

อยากให้เกิดขึ้น ท้ายที่สุดอะไรจะต้องเกิดก็

ต้องเกิด แต่ถ้าใช้ประโยชน์ของประชาชน

เป็นตัวตั้ง ใน จ.ชลบุรี จะคลี่คลายในที่สุด 

และหวังว่าจะมีทางออกที่ดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าทั้งสองคน

ยังพูดคุยกันได้อยู่หรือไม่ นายสรวุฒิตอบ

ว่า คุยกันได้หมด แต่สิ่งที่เกิดข้ึนอาจจะ

ไม่ได้พูดพร้อมกัน และด้วยบริบทและ

สถานการณ์พาไป เป็นการพูดกันคนละที 

อาจจะรู้สึกว่ารุนแรง แต่ถ้ามีโอกาสมานั่ง

คุยกันกับผู้ใหญ่ อะไรน่าจะดีขึ้น 

เมื่อถามว่า ต้องมีผู้ใหญ่มาประสาน

พูดคุยหรือไม่ นายสรวุฒิกล่าวว่า คิดว่า

จำาเป็น เพราะบางทีคุยกันสองคนอาจ

จะเหมือนน้ำากับน้ำามัน ต้องมีคนเข้ามา

ช่วยคล่ีคลาย แต่การคล่ีคลายอาจจะไม่

เกิดข้ึนในเร็ววัน บางอย่างต้องใช้เวลา

ช่วยเยียวยา ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

พรรค พปชร. ทราบปัญหานี้แล้ว รวมถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ก็เป็นห่วง 

เขากล่าวว่า ช่วงบ่ายวันที่ 18 ก.พ. 

ตนได้พูดคุยกับนายกฯ ซึ่งได้สอบถามปัญหา

ใน จ.ชลบุรี จึงตอบไปว่าไม่น่าจะมีอะไร 

ส่วนนายกฯ คิดว่าน่าจะมีข้อยุติได้ อย่างไร

ก็ตาม คนที่จะเข้าใจต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งสอง

ฝ่ายเคารพนับถือ ปรารถนาดีกับทั้งคู่อย่าง

จริงใจ อาจจะเป็นนายกฯ หรือหัวหน้าพรรค

รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า ใน

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ก.พ. ที่อาคารรัฐสภา 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดคุยกับนายสรวุฒิ 

เพื่อสอบถามถึงสาเหตุความขัดแย้งที่

เกิดข้ึนระหว่างนายสนธยากับนายสุชาติ

อย่างละเอียด ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นมา

อย่างไร ซ่ึงนายสรวุฒิได้เล่ารายละเอียด

ของเรื่องที่เกิดขึ้นให้นายกฯ รับทราบ โดย

นายกฯ รับฟัง แต่ไม่ได้มีความกังวลใดๆ 

พร้อมกล่าวว่า “เดี๋ยวพี่จัดการเอง” ทั้งนี้ 

คาดว่าน่าจะมีการเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูด

คุยพร้อมกันโดยเร็ว เพราะหากย่ิงช้าไป

เรื่องยิ่งจะบานปลายไปมากกว่านี้

วันเดียวกัน มีท่าทีของ ส.ส.พรรค

เศรษฐกิจใหม่ ภายหลังนายมิ่งขวัญ แสง

สุวรรณ์ ยื่นใบลาออกจาก ส.ส.กลางสภา 

โดยนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจใหม่ ชี้แจงถึงกรณีที่นายมิ่งขวัญ

ระบุว่าพรรคไม่ยอมขับออก ว่า พรรคให้

เกียรติสมาชิกพรรคและ ส.ส.ทุกคน การจะ

ขับใครออกต้องมีความผิดชัดเจน ไม่ใช่มา

ขอให้ขับออกก็จะขับได้ ถ้าอยู่ๆ มาขอร้อง

กันจะผิดกฎหมาย  

นายมนูญกล่าวว่า ส่วนเหตุผลท่ี

ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล เนื่องจากที่ผ่าน

มาทำาหน้าที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเต็ม

ที่ แต่พอดำาเนินงานไปแล้วมีปัญหาเรื่อง

จุดยืนในการปกป้องสถาบัน จึงกลับมาพูด

คุยกับสมาชิกพรรค และอีกเหตุผลหนึ่ง

คือการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถ

เอานโยบายมาปฏิบัติจริงได้ โดยเฉพาะ

เรื่องเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายของพรรค ซึ่ง

สามารถทำาให้สำาเร็จได้หากอยู่ฝั่งรัฐบาล

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ยังเปิด

เผยว่า จุดมุ่งหมายของนายมิ่งขวัญคือ 

ต้องการประสบความสำาเร็จทางการเมือง

สูงสุดได้ แต่พรรคไม่สามารถนำาพานาย

ม่ิงขวัญไปถึงจุดน้ันได้ เพราะมี ส.ส.ไม่ถึง 

20 คน พรรคมีจุดยืนด้านเศรษฐกิจและการ

ปกป้องสถาบัน แต่ตนไม่ขอเปิดเผยจุดมุ่ง

หมายทางการเมืองสูงสุดของนายมิ่งขวัญ 

ให้ไปถามเจ้าตัว พร้อมยืนยันว่าพรรคไม่ได้

มีการรับกล้วย แต่มาเพื่อการปกป้องสถาบัน 

ขณะท่ีนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขอแสดงความ

เสียดายที่สภาฯ และฝ่ายค้านจะต้องเสีย

บุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ และ

ความสามารถอย่างนายมิ่งขวัญ 

นายพงศกร อรรณนพพร ประธาน

คณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้าง

ไทย เปิดเผยว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย มีความ

เหมาะสมที่จะเป็นนายกฯ ให้กับพี่น้องชาว

อีสาน และพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ. 

กรุงเทพฯ • บช.ก.เปิดปฏิบัติการ 

“ล้างบาปปราบอลัชชี” ทุจริต

เงินทอนวัดเฟด 4 จับ “เจ้าคุณ

แจ๊ก” รองเจ้าคณะจังหวัดนคร 

นายก พร้อมเรียก 11 เจ้าอาวาส

สอบเข้ม

วันที่ 18 ก.พ.65 พล.ต.ต. 

จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.

ปปป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิทักษ์ 

วาฤทธ์ิ ผกก.2 บก.ปปป. นาย

ศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

และเจ้าหน้าที่กว่า 60 นายเปิด

ปฏิบัติการ “ล้างบาปปราบอลัชชี 

ทุจริตเงินทอนวัด” กระจายกำาลัง

เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุดใน

พื้นที่ จ.นครนายก, นนทบุรี และ

กรุงเทพฯ เพื่อตามจับผู้กระทำา

ผิดทุจริตเงินอุดหนุนวัดของสำา

นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

(พศ.) รวมถึงตรวจยึดทรัพย์สินที่

ได้มาจากการกระทำาผิด

โ ดย เ ป้ าหมายสำ า คัญ

ของการตรวจค้นอยู่ท่ีกุฏิพระ

สิทธิวรนายก หรือเจ้าคุณแจ๊ก  

เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน รอง

คณะจังหวัดนครนายก ต.เขา

จับ‘เจ้าคุณแจ๊ก’โกงเงินทอนวัด

พระ อ.เมืองนครนายก เมื่อพบ

ตัวพระสิทธิฯ เจ้าหน้าที่ได้แสดง

หมายค้นเพ่ือค้นหาพยานหลัก

ฐานต่างๆ โดยตรวจยึดโฉนด

ที่ดินจำานวน 3 แปลง มูลค่ารวม 

21 ล้านบาท เหล้า 3 ขวด ถุง

ยางอนามัย 1 ช้ิน และปืนบีบี

กัน 1 กระบอก

ก่อนจะนิมนต์พระสิทธิฯ 

ไปยัง สภ.เมืองนครนายก เพื่อ

สอบปากคำาพร้อมกับแจ้งข้อ

กล่าวหาอย่างเป็นทางการ  นอก 

จากนี้ยังได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัด

อื่นๆ ในพื้นที่ จ.นครนายกที่

เกี่ยวข้องอีก 11 วัดมาทำาการ

สอบปากคำาด้วย

พ.ต.อ.พิทักษ์กล่าวว่า จาก

แนวทางสืบสวนสอบสวนพบว่า 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 

อดีต ผอ.พศ.ได้ให้ พระสิทธิวร 

นายก หรือเจ้าคุณแจ๊ก เจ้าอาวาส

วัดเขาทุเรียน ที่สนิทสนมกัน

รวบรวมรายชื่อวัดท่ีจะรับเงิน

บูรณะซ่อมแซมจาก พศ.จำานวน 

12 วัด งบฯ 123 ล้านบาท เมื่อ

ได้รับการอนุมัติพระสิทธิวรนา

ยกจะเจรจากับเจ้าอาวาสวัดท่ี

ได้รับเงินอุดหนุน ให้ถอนเงินสด

ออกมาทั้งหมดแล้วนำากลับมาคืน 

จากนั้่นจะแบ่งเงินเพียงบางส่วน

ทอนให้วัดต่างๆ คืนไป ส่วนเงินที่

เหลือประมาณ 110 ล้านบาทจะ

นำาไปแบ่งกับนายนพรัตน์

โดย 5 จุดที่ตรวจค้นประ 

กอบด้วย วัดเขาทุเรียน, ท่ีดิน 

ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก รวม 

7 ไร่ มูลค่า 17.5 ล้านบาท, 

ท่ีดิน ต.หนองแสง อ.ปากพลี 

จ.นครนายก เน้ือที่ 3 ไร่ รวม

มูลค่า 1.1 ล้านบาท, หมู่บ้าน

บุศรินทร์ บ้านเลขที่ 209/648 

ม.3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุรี (บ้านของนางพัทธา 

นันท์  เบญจวัฒนานันท์  ผู้

ต้องหาตามหมายจับ) และ

หมู่บ้านแกรนด์ บางกอก บูเลอ

วาร์ด บ้านเลขที่ 108/1 ถ.ราช 

พฤกษ์ แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ (บ้านของ 

น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ทุน ผู้ต้องหา

ตามหมายจับ)

ส่วนนายศรชัยกล่าวว่า 

สำาหรับคดีทุจริตเงินทอนวัดท่ี 

ป.ป.ช.ดำาเนินการตรวจสอบมา

นั้นมีทั้งหมด 108 คดี ชี้มูลความ

ผิดแล้ว 42 คดี ส่วนที่เหลือส่ง

ต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไป

ดำาเนินการต่อ สำาหรับภาพรวม

ความเสียหายจากการทุจริตเงิน

ทอนวัดนับตั้งแต่ปี 2558 จนถึง

ปัจจุบันไม่ต่ำากว่า 700 ล้านบาท.

ตรัง • เมื่อวันท่ี 18 ก.พ.65 

ที่ห้องประชุมอุตสาหกรรม

จังหวัดตรัง ชาวบ้าน ม.6 ต.ลิ

พัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เข้า

ประชุมเพื่อคัดค้านการขอ

ประทานบัตรเหมืองแร่ของ

ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงโม่ตรังภู

ทอง ในพื้นที่ ม.6 และพื้นที่ใกล้

เคียง ต.ลิพัง โดยมีนายไพบูลย์ 

โอมาก รอง ผวจ.ตรังเป็น

ประธานการประชุม พร้อมด้วย

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ตรัง, สำานักงานธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามประกาศ

ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ที่ออกโดย

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ สำานักงานอุตสาห 

กรรม เมื่อวันที่ 14 พ.ย.64 เรื่อง

การขอประทานบัตรเหมืองแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนใน

พื้นที่ ม.6 ต.ลิพัง ตามคำาขอที่ 

1/2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำากัด 

โรงโม่ตรังภูทอง ซึ่งมีเนื้อที่ 

173 ไร่ 1 งาน

สำาหรับการขอประทาน

บัตรเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าว

มีทั้ ง ผู้ เห็น ด้วยและไม่ เห็น

ด้วย แต่ไม่เห็นด้วยมากกว่า 

เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระ

ทบต่อสิ่งแวดล้อม มลภาวะโดย

เฉพาะฝุ่นควันจากการระเบิด

หินส่งผลต่อสุขภาพ อีกท้ัง

พื้นที่ ม.6 ยังได้รับพระราชทาน

ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต  

สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ 

บรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ี

ทรงปลูกสร้างความรู้รักสามัคคี  

ปรับเปลี่ยนจากผู้บุกรุกทำาลาย

เป็นผู้อนุรักษ์ป่า  

ดังน้ัน การขอประทาน

บัตรเหมืองแร่ครั้งน้ีย่อมส่ง

ผลกระทบต่อชาวบ้าน ในขณะ

ที่รอง ผวจ.ตรังสั่งการให้หน่วย

งานหารือร่วมกับชาวบ้านท้ัง

สองฝ่าย รวมถึงทำาประชา

พิจารณ์รับฟังมติในพื้นที่เพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างชาว

บ้านด้วยกัน.

ชาวบ้านลิพังค้านขอสัมปทานโรงโม่หิน

ชุมพร • ตร.สืบสวนชุมพรรวบ

แก๊งขนไม้พะยูงข้ามชาติ หลบหนี

หมายจับจากอุบลฯ มารับจ้างทำา

สวนทุเรียนในหมู่บ้านชายแดน

ไทย-เมียมานานกว่า 3 ปี

เมื่อเวลา 14.30 น. วันท่ี  

18 ก.พ.65 พ.ต.อ.ธานี นาคหกวิค  

ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร สืบทราบว่านาย

สุพจน์ สาริพันธ์ อายุ 30 ปี เลข

ที่ 246 ม.12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก 

จ.อุบลราชธานี เป็นบุคคลมีหมายจับ

ศาลจังหวัดเดชอุดม ที่ 81/2561 ลง

วันที่ 14 ธ.ค.61 ข้อหาร่วมกันทำาไม้

หรือกระทำาด้วยประการใดๆ แก่ไม้

หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วม

กันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดย

ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอย

ตรารัฐบาลขายไว้ในความครอบครอง

โดยไม่ได้รับอนุญาต ในท้องท่ีสถานี

ตำารวจภูธรบุณฑริก ซึ่งเป็นแก๊งเครือ

ข่ายขบวนการใหญ่ลักลอบขนไม้พะยูง

ข้ามชาติ ได้หลบหนีหมายจับเข้ามาอยู่

ในพื้นที่หมู่บ้านเกล่า ชายแดนไทย-

เมียนมา ม.10 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ 

จ.ชุมพร

จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.ณัฐชัย 

พิณวานิช สว.สส.ภ.จว.ชุมพร นำา

กำาลังไปตรวจสอบจับกุมขณะนาย 

สุพจน์ ได้ มาอาศัยอยู่ในบ้านพักคน

งานกลางสวนทุเรียนของนายจ้าง

พื้นที่หมู่ 10 ตำาบลรับร่อ อ.ท่าแซะ 

จ.ชุมพร พร้อมกับควบคุมตัวมา 

สอบสวนลงบันทึกการจับกุมตาม

หมายจับ ก่อนจะประสานให้ตำารวจ

ท้องที่ สภ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

มารับตัวไปดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะที่ นายสุพจน์ผู้ต้องหาตาม

หมายจับกล่าวว่า ตนได้มารับจ้างทำา

สวนทุเรียนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพร้อม

กับภรรยานานกว่า 3 ปีแล้ว โดยไม่รู้

ว่าถูกตำารวจออกหมายจับ แต่มาทราบ

ก่อนหน้านั้นหลังญาติห่างๆของตนใน

หมู่บ้านถูกจับกุมขณะลักลอบขนไม้ 

พะยุงจำานวนหนึ่ง และมาทราบตอนถูก

จับกุมว่าญาติคนดังกล่าวให้การซัดทอด

ว่าตนร่วมขบวนการแก๊งขนไม้พะยุง

ด้วย ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด.

รวบแก๊งขนไม้พะยูง

หลบหนีหมายจับ

กบดานชายแดน
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ไปหมด 

“การทํานิติสงครามกับประชาชนตอง

หยุดทันที เราตองปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม และสถาบันการเมือง หยุดดําเนินคดี

กับประชาชน และเปดพ้ืนท่ีพูดคุย โดยเร่ิมจาก

นิรโทษกรรมคดีการเมืองท้ังหมด เวลาแมทัพ

ฉีกรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนอาชญากรรมท่ีราย

แรงท่ีสุด แตกลับนิรโทษกรรมได แลวทําไม

จะนิรโทษกรรมใหกับประชาชน น่ีไมใชการ

เรียกรองจากผูมีอํานาจ หรือวิงวอนรองขอ

การอภัยโทษใหเยาวชนของชาติ แตเปนการ

ยืนข้ึนมาเสมอกัน เพราะหากสภาพท่ีเปนอยู

น้ีไมไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว ประเทศน้ี

จะเปนประเทศท่ีไมมีอนาคตกันท้ังหมด รวม

ท้ังชนช้ันนําไทยดวย” นางอมรัตนกลาว

ในวลา 18.07 น. นายรังสิมันต โรม 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค ก.ก. อภิปรายถึงปญหา

คอรรัปชันจากเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงเช� อมโยงกับ

ขบวนการคามนุษย โดยเฉพาะชาวโรฮีนจา 

ทําใหระดับสถานการณการคามนุษยอยูใน

ระดับ Tier 2 Watch List อีกคร้ัง ซ่ึงคนทํา

คดีท่ีออกมาเปดโปง อยาง พล.ต.ต.ปวีณ พงศ

สิรินทร อดีตรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 

อดีตหัวหนาชุดทําคดีโรฮีนจา กลับตองขอล้ีภัย 

เน� องจากถูกกดดันท้ังตํารวจและทหาร เพราะ

ออกหมายจับ พล.ท.มนัส คงแปน อดีตผูทรง

คุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

“แทจริงแลวคดีน้ีมีใครใหญกวา 

พล.ท.มนัสหรือไม มีคนในรัฐบาลตอนน้ีมีสวน

รวมดวยหรือไม การขัดขวางการสอบสวนของ

ทีม พล.ต.ต.ปวีณท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเพ� อตัดตอน

คดีน้ีหรือไม พล.อ.ประยุทธและ พล.อ.ประวิตร

ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของ พล.ท.มนัสหรือ

ไม ทุกวันน้ีนายกฯ ไดคุมครองขาราชการ

ตงฉินแบบน้ีบางไหม รัฐบาลแบบน้ี มีคาให

ใครไววางใจฝากชีวิตไวไดบาง ทําคนดีๆ ตอง

ล้ีภัย ทําลายลางคนซ� อสัตย ตรงไปตรงมา 

ระบอบปรสิต ถาไมรีบเอาออกจะกัดกินคน

ทํางานและประชาชนจนไมเหลือช้ินดี ขอให

ประชาชนเลิกสนับสนุนรัฐบาลชุดน้ี” นายรัง

สิมันตอภิปราย 

อภิปรายเดือดชวงคํ่า

ตอมา นายยุทธพงศ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. อภิปรายการตอ

สัญญาสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว โดยระบุ

วา ถาพระรามประยุทธกลาทําผิดกฎหมายตอ

สัมปทานใหบีทีเอส ขอประกาศ 22 พ.ค.2565 

เปดสภา พบกับการย� นอภิปรายไมไววางใจ

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 แลวพระราม

ประยุทธจะรูวานรกมีจริง แลวพระราม

ประยุทธแน�จริงอยายุบสภาหนี แลวตนจะโชว

หลักฐานใหพระรามประยุทธดูวา 151 พรอม

แลว วันน้ี 152 จึงยังไมลงละเอียดในสัญญา

วามันผิดกฎหมาย แลววันน้ีพระรามประยุทธ

กําลังจะพารัฐมนตรีติดคุกท้ัง ครม. ทําไมวันน้ี

ตองท้ิงทวนไมรอผูวาฯ ใหมมาตัดสินใจอนาคต

ของคนกรุงเทพฯ ทานไปตัดสินใจแทนเขา

ทําไม ดังน้ันผมไมสามารถไววางใจพระราม

ประยุทธใหบริหารราชการแผนดิน” นายยุทธ

พงศกลาว   

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ระหว่างการ

อภิปราย นายยุทธพงศไดใชนํ้าเสียงดุดัน ใช

ถอยคําเชิงคาดค้ันให พล.อ.ประยุทธ ตองมา

รวมฟงอยูบอยคร้ัง พรอมท้ังคาดค้ันใหช้ีแจง

ในประเด็นท่ีอภิปรายไป 

 เวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธลุก

ข้ึนช้ีแจงวา จากคํากลาวของ ส.ส.เม� อสักครู 

พยายามฟงทุกอัน เพราะวันน้ีรัฐมนตรีได

มาฟง ในเร� องของคําแนะนําเพ� อนําไปสูการ

ปฏิบัติหนาท่ีทุกเร� อง แตกิริยาท่ีทานแสดงออก

มาน้ัน ไมน�าฟง ไมน�าดูเลย เพราะฉะน้ันกรุณา

รักษามารยาทดวย ในการรูจักใหเกียรติคนอ� น

เขา ทานถูกเรียกวา ส.ส.ผูทรงเกียรติ แตถา

ทําตัวแบบน้ี เหมือนนักเลงขางถนนขางนอก 

ขอขอบคุณในเร� องคําแนะนําตางๆ โดยเฉพาะ

ขอหวงใยเร� องการแกปญหารถไฟฟาสายสี

เขียว ก็รับฟงคําแนะนําและขอปฏิบัติตางๆ 

นําไปสูการหารือ เพราะท้ังหมดในเร� องน้ีอยู

ในกระบวนการท่ีจะนําผลการพิจารณาตางๆ 

“เราตองคํานึงถึงภาระทางการเงินของ

รัฐ ท่ีจะตองรับผิดชอบตอไปดวย ไมไดมุง

หมายจะไปเอ้ือประโยชนกับใครหรือตองการ

จะท้ิงทวน อยางท่ีทานวา กรุณาใหเกียรติกัน

บาง ไมเคยไปกาวลวงอะไรทานมากมายอะไร

ขนาดน้ี ในการใชคําพูดใชกิริยาท่ีไมเหมาะ

สม เพราะสําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” 

พล.อ.ประยุทธกลาวกอนช้ีแจงวาถึงการแกไข

ปญหาความยากจน 

 ภายหลังนายกรัฐมนตรีช้ีแจงในประ 

เด็นท่ีนายยุทธพงศแลวเสร็จ แตไมไดช้ีแจงใน

ประเด็นของนายรังสิมันตกรณีคามนุษย ทําให

นายรังสิมันตลุกข้ึนทักทวงวา แมเร� องดังกลาว

ทําใหนายกฯ รูสึกกระอักกระอวนใจ แตถา          

นายกฯ ใจดําอํามหิต ไมยอมช้ีแจง ก็ไมสมควร

เปนนายกฯ ตอไป ทําใหนางกรณิศ งามสุคนธ

รัตนา ส.ส.พรรค พปชร. ลุกข้ึนประทวง ขอให

นายรังสิมันตถอนคําพูด เพราะเปนการเสียดสี

นายกฯ ซ่ึงนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน

สภาฯ ทําหนาท่ีประธาน ขอใหนายรังสิมันต

ถอนคําวาอํามหิต พรอมอธิบายวา นายกฯ 

ช้ีแจงเม� อไหรก็ได แตนายรังสิมันตไมยอมถอน

คําพูด ประธานการประชุมจึงใชขอบังคับขอ

ใหนายรังสิมันตออกจากหองประชุม นายรัง

สิมันตยืนยันไมถอนคําพูดและยอมออกจาก

หองประชุม

ขณะท่ีนายสมศักด์ิช้ีแจงถึงการเสีย

ชีวิตของ พล.ท.มนัส โดยไดไลไทมไลนใน

ชวงวันดังกลาว กอนสรุปวาเสียชีวิตดวยโรค

ประจําตัว ซ่ึงในโรงพยาบาลมีกลองวงจรปด 

ไมไดมีอะไรแอบแฝงหรือเสียชีวิตอยาง

ปริศนาอยางท่ีถูกกลาวอางแตอยางใด

ในชวงคํ่า นายศรัณยวุฒิ ศรัณย

เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ หัวหนาพรรคเพ� อชาติ ได

อภิปรายโดยพุงเปาไปท่ี พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ และเครือขาย ซ่ึงระหวาง

อภิปรายก็ถูก ส.ส.พรรค พปชร.ประทวงอยูตอ

เน� อง รวมท้ังถูกประธานทวงติงท่ีไมใหพาดพิง

บุคคลท่ี 3 ดวย.

ลางบาง

สืบเน� องจากกอนหนาน้ีพนักงานสอบสวน 

บก.ปปป. ไดรับการรองเรียนใหดําเนินการ

ตรวจสอบงบอุดหนุนวัดของสํานักงานพระ

พุทธศาสนาฯ ชวงระหวางป 2550-2559 ของ 

จ.นครนายก หลังพบความผิดปกติหลายอยาง

จนเช� อไดวามีการทุจริตเกิดข้ึน จึงลงพ้ืนท่ี

สืบหาขอเท็จจริง จนกระท่ังพบวา นายนพรัตน 

เบญจวัฒนานันท อดีต ผอ.สํานักงานพระพุทธ

ศาสนาแหงชาติ ผูตองหาตามหมายจับในคดี

ทุจริตเงินทอนวัดเคสเกา ท่ีอยูระหวางหลบหนี 

พรอมพวกเจาหนาท่ีสํานักพุทธ ไดรวมกับพระ

สิทธิวรนายก และเจาอาวาสวัดตางๆ ในพ้ืนท่ี 

ทุจริตเงินอุดหนุนจากสํานักพุทธ ท่ีอนุมัติใหวัด

ตางๆ ใน พ้ืนท่ี จ.นครนายก 12 วัด ในวงเงิน

งบประมาณ 123 ลานบาท

โดยหลังจากเจาอาวาสแตละวัดได

รับเงินอุดหนุนแลว ก็จะทําการถอนเงินสด

ออกมาท้ังหมด แลวนําไปใหพระสิทธิวรนา

ยก จากนั้นก็จะแบงเงินเพียงบางสวนทอน

ใหวัดตางๆ คืนไป โดยอางวาจะตองเอา

เงินสวนที่เหลือไปมอบใหสํานักพุทธ เพ� อนํ

าไปบริจาคใหกับวัดอ� นๆ ที่ยังขาดแคลนงบ

ประมาณ รวมเงินที่เจาอาวาสวัดเขาทุเรียน

รวบรวมมาไดกวา 110 ลานบาท กอนจะนํา

เงินไปแบงกับนายนพรัตน 

อยางไรก็ตาม จากการสืบสวนยังพบอีก

วา ท้ังอดีต ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง

ชาติ และเจาอาวาสวัดเขาทุเรียน หลังไดเงิน

มาแลว ไดนําเงินบางสวนไปซ้ือท่ีดินทรัพยสิน

ตางๆ จํานวนมาก โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจน

แลววา ท้ังคูไดกวานซ้ือท่ีดินจากชาวบาน

ในพ้ืนท่ี จ.นครนายก ท่ีมีความสนิทกัน จํา

นวน 3 แปลง เน้ือท่ีรวมกวา 10 ไร มูลคา

รวมประมาณ 18.6 ลานบาท โดยใหบุคคลใน

ครอบครัวเปนผูถือกรรมสิทธ์ิแทนในลักษณะ

อําพรางปกปด ซ่ึงถือวาเปนการกระทําท่ีสอ

ไปในทางทุจริต และถือเปนความผิดอาญา

ฐานรวมกันฟอกเงิน จึงนําไปสูการเปดปฏิบัติ

การดังกลาวในวันน้ีข้ึนมา เพ� อตามตรวจคน

จับกุมและตรวจยึดทรัพยสินท่ีดินเหลาน้ีกลับ

คืนสูพระพุทธศาสนา

ตอมาท่ี สภ.เมืองนครนายก มีการแถลง

ขาว ซ่ึงภาพรวมของการเขาตรวจคนในคร้ัง

น้ี เจาหนาท่ีไดตรวจยึดโฉนดท่ีดินจํานวน 3 

แปลง มูลคารวม 21 ลานบาท เหลา 3 ขวด 

ถุงยางอนามัย 1 ช้ิน และปนบีบีกัน 1 กระบอก

นายศรชัย ชูวิเชียร ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กลาววา สําหรับคดี

ทุจริตเงินทอนวัดท่ีทาง ป.ป.ช.ดําเนินการ

ตรวจสอบมาน้ัน มีท้ังหมด 108 คดี ช้ีมูลความ

ผิดแลว 42 คดี สวนท่ีเหลือสงตอใหหน�วยงาน

ท่ีเก่ียวของไปดําเนินการตอ สําหรับภาพรวม

ความเสียหายจากการทุจริตเงินทอนวัด นับ

ต้ังแตป 2558 จนถึงปจจุบัน ไมตํ่ากวา 700 

ลานบาท

ท้ังน้ี มีรายงานวาในสวนของ 5 จุด

ท่ีทําการตรวจคน ประกอบไปดวย วัดเขา

ทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองฯ จ.นครนายก, 

ท่ีดิน ต.หินต้ัง อ.เมืองฯ จ.นครนายก เน้ือท่ี

รวม 7 ไร มูลคา 17.5 ลานบาท, ท่ีดิน ต.หนอง

แสง อ.ปากพลี จ.นครนายก เน้ือท่ี 3 ไร รวม

มูลคา 1.1 ลานบาท, หมูบานบุศรินทร บานเลข

ท่ี 209/648 หมู 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุรี (บานของนางพัทธานันท เบญจ

วัฒนานันท ผูตองหาตามหมายจับ) และ

หมูบานแกรนด บางกอก บูเลอวารด บานเลข

ท่ี 108/1 ถนนราชพฤกษ แขวงบางระมาด 

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ (บานของ น.ส.ณัฏฐา 

ภรณ ทุน ผูตองหาตามหมายจับ).

คลังฟุง

ใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะท่ี 4, 

โครงการเพ่ิมกําลังซ้ือใหแกผูท่ีตองการความ

ชวยเหลือเปนพิเศษ ระยะท่ี 2 และโครงการ

คนละคร่ึง ระยะท่ี 4 วาจากขอมูลสะสม 

ณ วันท่ี 17 ก.พ. มีผู ใชสิทธิทุกโครงการ

รวม 37.65 ลานราย และมียอดใชจายรวม

ท้ังหมด 35,781.37 ลานบาท โดยโครงการ

เพ่ิมกําลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ระยะท่ี 4 มีผูใชสิทธิ 12.40 ลานราย มียอด

การใชจาย 2,467.72 ลานบาท, โครงการเพ่ิม

กําลังซ้ือใหแกผูท่ีตองการความชวยเหลือเปน

พิเศษ ระยะท่ี 2 มีผูใชสิทธิ 1.03 ลานราย มี

ยอดใชจาย 204.85 ลานบาท และโครงการ

คนละคร่ึง ระยะท่ี 4 มีผูใชสิทธิกลุมเดิมและ

ใหมรวม 24.49 ลานราย และยอดใชจาย

รวม 33,108.8 ลานบาท  โดยแบงเปนเงิน

ท่ีประชาชนจาย 16,785.2 ลานบาท และรัฐ

รวมจาย 16,323.6 ลานบาท และมียอดใชจาย

สะสมแบงตามประเภทตามรานคา ไดแก ราน

อาหารและเคร� องด� ม 13,156.8 ลานบาท, ราน

ธงฟา 5,987.9 ลานบาท, ราน OTOP 1,507.8 

ลานบาท, รานคาท่ัวไป 11,829.9 ลานบาท, 

รานบริการ 571.8 ลานบาท และกิจการขนสง

สาธารณะ 54.6 ลานบาท 

 “มีประชาชนท่ีลงทะเบียนสําเร็จ

ท้ังหมด 26.4 ลานราย ซ่ึงมีประชาชนท่ีกด

ยืนยันสิทธิเขารวมโครงการคนละคร่ึง ระยะ

ท่ี 4 แลว 25.47 ลานราย จากจํานวนผูใช

จายโครงการคนละคร่ึงระยะท่ี 3 จํานวน 

26.35 ลานราย สําหรับผูประกอบการเขารวม

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 มีผูประกอบการ

เขารวมแลวจํานวน 1.35 ลานราย โดยเปนผู

ประกอบการรายใหม 1.98 หม� นราย” นาย

พรชัยกลาว

 นายพรชัยกลาวอีกวา ขอมูลการใชจาย

สะสมผานฟูดเดลิเวอรีแพลตฟอรม โครงการ

คนละคร่ึง ระยะท่ี 4 มีการใชจายสะสม 897.8 

ลานบาท แบงเปนเงินท่ีประชาชนจาย 462.2 

ลานบาท และรัฐรวมจาย 435.6 ลานบาท 

และในสวนของผูประกอบการรานอาหารและ

เคร� องด� มในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ท่ี

ขายอาหารและเคร� องด� มผานผูใหบริการฟูด

เดลิเวอรีแพลตฟอรม มีจํานวน 9 หม� นราย

วันเดียวกัน ในชวงบาย พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม โพสตเฟซบุก

ประยุทธ จันทร โอชา Prayut Chan-o-cha 

ในประเด็นสินคาราคาแพงและสถานการณ

เงินเฟอ ท่ีเปนผลสืบเน� องจากวิกฤตโควิด-

19 วา ยังคงเปนหัวขอท่ีประชาชนใหความ

สนใจ ติดตามความคืบหนาในการดําเนินการ

แกไข เยียวยา และฟนฟูอยางใกลชิด ซ่ึงมี

ขอมูลหลายสวนท่ีไดนําเสนอในท่ีประชุมสภา

ผูแทนราษฎรแลว และเพ� อใหเกิดประโยชน

สูงสุด จึงขอสรุปเปนประเด็นท่ีกระชับและ

ชัดเจนอีกคร้ัง 

พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ โ พ ส ต ต อ ว า 

1.วิกฤตโควิด-19 สงผลใหราคาสินคาแพง

และเงินเฟอท่ัวโลก และรุนแรงอยางท่ีไม

เคยเห็นมาต้ังแตสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดย

เฉพาะชวงป 2564 2.ป 2564 เงินเฟอไทย

อยูท่ี 1.2% ในขณะท่ีอินเดียมีเงินเฟอ 10.6%,  

สหรัฐอเมริกา 4.7%, ญ่ีปุน 2.6%,  มาเลเซีย 

2.5%, สิงคโปร 2.3% และเวียดนาม 1.9% 

3.ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของเงินเฟอท่ัวโลกท่ีสํา

คัญ ไดแก 1.มาตรการทางสาธารณสุข ท่ีจํากัด

การเปดกิจการ และการเดินทาง โดยเฉพาะ

การปดเมือง 2.การจํากัดการเดินทาง ทําให

การขนสงสินคาหยุดชะงัก สงผลใหคาขนสง

สินคาและคาระวางเรือเพ่ิมสูงข้ึนหลายเทาตัว 

4.ตัวอยางราคาสินคาและบริการท่ี              

พุงสูงข้ึนท่ัวโลกในชวงวิกฤตโควิด เชน ราคา

รถยนตมือสองในอเมริกาสูงข้ึนอยางท่ีไมเคย

เปนมากอน ราคาคาเชาบานในอเมริกาสูงข้ึน

กวา 12% ในป 2564 ราคากาซหุงตมพุงสูง

ข้ึนท่ัวโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปน้ันเพ่ิมข้ึน

มากกวาเทาตัว 5.หากเปรียบเทียบกันแลว 

ชาวไทยถือวาไดรับผลกระทบนอยกวาหลาย

ประเทศ เชน คานํ้ามันดีเซลในไทย ข้ึน 20% 

ในขณะท่ีคนอังกฤษตองจายคานํ้ามันแพงข้ึน

เกือบ 30% และอเมริกาตองจายแพงข้ึน 46%, 

ป 2564 คนไทยยังคงเสียคาไฟฟาเทาเดิม แต

ในอังกฤษตองจายเพ่ิมข้ึนกวาเทาตัว, ราคา

อาหารท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนสูงถึง 28% ในป 2564 

แตราคาอาหารและสินคาอุปโภคบริโภคของ

ไทยไมรวมแอลกอฮอล ราคาโดยรวมเพ่ิมสูง

ข้ึนเพียง 0.77%

พล.อ.ประยุทธ โพสตตอวา ทามกลาง

วิกฤตโลก รัฐบาลไทยสามารถแสวงหาโอกาส 

โดยเพ่ิมปริมาณการสงออกสินคาเกษตร เชน 

ผักเพ่ิมข้ึนถึง 63,000 ลานบาท รวมมูลคาการ

สงออกกวา 191,000 ลานบาท ในป 2564 

และท่ีสําคัญรัฐบาลยังต้ังเปาหมายมุงเนน

การแกปญหาหน้ีสินอยางเอาจริงเอาจัง โดย

ประกาศใหป 2565 เปนปแหงการแกหน้ีภาค

ครัวเรือน และเช� อวาจะปญหาไดอยางเปนรูป

ธรรมภายในปน้ี

“ชาวโลกกําลังประสบปญหาเดียวกับ

ไทยเราในเร� องสถานการณราคาสินคาและ

เงินเฟอท่ีปรับตัวสูงข้ึนมาก แตตัวเลขตางๆ 

ท่ีผมกลาวไปขางตน เปนเคร� องยืนยันไดวา

ไทยรับมือไดดีกวาประเทศสวนใหญในโลก ซ่ึง

ไมใชเร� องบังเอิญ แตเปนผลมาจากการบริหาร

สถานการณของรัฐบาล ท่ีมีการเตรียมความ

พรอมลวงหนา และท่ีสําคัญคือความรวมมือ

กันจากทุกภาคสวนของไทยเรา ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน”

พล.อ.ประยุทธ โพสตชวงทายวา  

รัฐบาลยังมีมาตรการลดภาระใหกับประชาชน

อยางเต็มท่ีในทุกๆ ดาน ท้ังการรักษาพยาบาล 

คาครองชีพ การเยียวยา ซ่ึงรัฐบาลทํามาอยาง

ตอเน� องตลอดชวงเวลาของสถานการณวิกฤต

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแมตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

แตก็เปนส่ิงท่ีตองทําเพ� อลดความเดือดรอน

ของพ่ีนองประชาชนใหมากท่ีสุด และชวยให

ประเทศชาติไมเสียหายไปมากเทาท่ีมีการคาด

การณ และยังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ไวไดอยางดี ซ่ึงท่ีผานมาเราเร่ิมเห็นตัวเลข

ดีข้ึนเร� อยๆ แลว และจะไมหยุดคิดหยุดทํา

ในการแกปญหา เพ� อใหประเทศไทยพนจาก

วิกฤต และดีข้ึนในทุกๆ วัน.

ท่ีใหอนุญาตดวย แตในรัฐบาลของผมตองมา

เปนคนแกไข ขออยาใหทําลายความน�าเช� อ

ถือของประเทศ และขอใหการอภิปรายไมใช

หวังตีรัฐบาล ลมรัฐบาลอยางเดียว แตอยาก

ใหมีการเสนอทางออกท่ีคิดวาทําไดดวย สวน

เร� องท่ีจะใหผมลาออก มีการเอาใบลาออกมา

ให ขอเก็บใหไวใชเอง ผมไมออก”

ในเวลา 11.40 น. นายสุริยะ จึง

รุงเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ช้ีแจง

วาการกลาวหาวาการเจรจาเล� อนคําช้ีขาด

ในช้ันอนุญาโตตุลาการทุกคร้ัง ไทยจะมีสิทธิ

ประโยชนใหคิงสเกตน้ัน เปนความเท็จท้ัง

น้ัน สวนเร� องท่ีอางวาคิงสเกตนําขอมูลในช้ัน

อนุญาโตฯ มาเปดเผยได แตฝายไทยกลับ

ไมเปดเผยน้ัน ตราบใดท่ียังไมออกคําช้ีขาด

ท้ังสองฝายไมสามารถเปดเผยขอมูลได สวน

ขอมูลท่ีคิงสเกตนํามาเปดเผยน้ัน ไมใชขอมูล

ในคดีหรือไตสวน แตเปนขอมูลในการยุติขอ

พิพาทท่ีบริษัทอยากไดและเรียกรอง ไมใชขอ

ตกลงของท้ังสองฝาย ยืนยันหน�วยงานของ

กระทรวงอุตสาหกรรมก็เปดเผยขอมูลเชนกัน 

โดยออกเปนขาวประชาสัมพันธ

จากน้ันเวลา 14.55 น. นายวัน อยูบํารุง 

ส.ส.กทม. พรรค พท. ไดอภิปรายถึงปญหายา

เสพติดในประเทศ วารัฐบาลทําเศรษฐกิจพัง 

คาครองชีพแพง ถูกอยูอยางเดียวคือยาเสพ

ติด ปจจุบันพวกคายาใชเยาวชนอายุไมเกิน 

12 ป เปนเด็กเดินยา พล.อ.ประยุทธนอกจาก

จะยึดติดอํานาจ แตทํางานไมเปน ยังใจดํา

ปลอยใหกระบวนการคายาเสพติดกระจายไป

ท่ัวประเทศ   

ตอมาเวลา 15.10 น. นายเฉลิมชัย ศรี

ออน รมว.เกษตรและสหกรณ ไดช้ีแจงถึงโรค

อหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ท่ีสมาชิกไดมี

การอภิปรายไปในวันแรก โดยยืนยันวา ปญหา

ท่ีเกิดข้ึนไมมีใครเพิกเฉย หรืออยากจะใหเกิด

ข้ึน คนทํางานทุกคนเราทุมเทกันทํางาน ไมมี

จะอยากใหเกิดปญหากับพ่ีนองเกษตรกรหรือ

ผูบริโภค เช� อม่ันวาไมมีใครคิดแบบน้ัน และ

ถาความคิดแบบน้ันเกิดข้ึนกับคนใดก็แลวแต   

คนคนน้ันเลวมาก เขาใจวาสมาชิกทุกคนมี

ความหวงใยเกษตร ฐานะนักการเมือง ซ่ึง

ตนเองก็เปนนักการเมืองเชนกัน ฉะน้ันความ

รูสึกเราไมแตกตางกัน

ท้ังน้ี ในเวลาไลเล่ียกัน นายปดิพัทธ 

สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรค ก.ก.แถลงวา 

พรรคไดติดตามการท่ีรัฐบาลยังปกปดโรคอหิ

วาตแอฟริกาในสุกร แตรัฐบาลไมรับผิดชอบ 

ไมยอมรับ ไมแกปญหา ไมปรับ ครม. พรรค

จึงย� นฟองในการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ตาม

มาตรา 157 ไมประกาศให โรค ASF เปนโรค

ระบาด ขณะท่ีรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ในฐานะ

กํากับดูแล ส่ังการ ปฏิบัติหนาท่ี แตละเลย 

จะย� นฟองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(ป.ป.ช.) ป 2561 มาตรา 172 และจะย� นตอ

คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. และ ป.ป.ช.ดวย ซ่ึงผู

ท่ีจะถูกฟองแน�ๆ  ประกอบดวย พล.อ.ประยุทธ, 

นายเฉลิมชัย และนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย สวนขาราชการ

น้ัน จะใหฝายกฎหมายตรวจสอบ และศึกษา

กอนวามีใครบาง 

นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกฯ กลาว

ในเร� องน้ีวา ถาจะย� นก็ย� นไดท้ังน้ัน แลวสวน

คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.กับ  ป.ป.ช.เขาจะดูเอง

วารับหรือไม และจะนําไปพิจารณาอยางไร 

สธ.ขนคณะผูบริหารชวยแจง

ขณะเดียวกัน คณะผูบริหารกระทรวง

สาธารณสุขไดแถลงตอบโตการอภิปราย

ของ นพ.วาโยเร� องวัคซีนเด็กเชนกัน โดย 

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด สธ. ยืนยันวา 

วัคซีนท่ีนํามาใชกับเด็กมีการระมัดระวังอยาง

มากในการพิจารณา รวมท้ังมีการวิจัยถึงความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพอยางรอบดาน ซ่ึง

ฉีดบนพ้ืนฐานวิชาการ ไมใชเปนหนูทดลอง 

และไมไดเปนการบังคับฉีดแตอยางใด 

ขณะท่ี นพ.โอภาส การยกวินพงศ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา เร� องขอมูลโค

วิดมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ทําใหหลายคน

ยังติดกับขอมูลเกา จึงอาจคลาดเคล� อนได ดัง

น้ันไมตองกังวล

นพ.เกียรติภูมิยังกลาวถึงการเตรียม

ถอดโรคโควิด-19 ออกจากระบบบริการเจ็บ

ปวยฉุกเฉิน หรือยูเซป วา ยํ้าวา  สธ.ไมมีทาง

ทําใหประชาชนเดือดรอน แตขณะน้ีสถาน

การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเรารูจักโรคน้ีดีข้ึน 

และกําลังบริหารจัดการใหเปนโรคประจํา

ถ่ิน จึงอาจไมจําเปนโรคฉุกเฉินตอไป แตผูท่ีมี

อาการหนักยังเขารับรักษาฉุกเฉินได 

สวนการอภิปรายในสภาน้ัน บรรดา

รัฐมนตรีไดใชสิทธ์ิช้ีแจงอยางตอเน� อง ไลมา

ต้ังแตนายอนุทิน, นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม และนายสมศักด์ิ เทพสุทิน 

รมว.ยุติธรรม

ในชวงเย็น นางอมรัตน โชคปมิตตกุล 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค ก.ก. ไดอภิปรายโดย

ยังคงวนเวียนในเร� องเกา ระบุวาประเทศมี

วิกฤตผูนํา วิกฤตนิติรัฐ ซ่ึงเกิดจากความยามใจ

ใชกฎหมายปราบปรามประชาชน เกิดวิกฤต

ศรัทธาสูงตอสถาบันตางๆ เชน ตุลาการ น่ี

คือยุคมืดอยางแทจริง รวมท้ังเปนยุคท่ีเกิด

คดีความทางการเมืองมากท่ีสุดตอจากยุค

สงครามเย็น การใชกฎหมายกดหัวประชาชน

อาจตออายุรัฐบาลไปไดเล็กนอย แตในอนาคต

จะกลายเปนระเบิดเวลาท่ีทุกสถาบันจะพังกัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ

 นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ 
ม.ป.ช., ม.ว.ม. 

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร

 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตยที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระรามตู

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เปนวันท่ีสอง  

หลังจากวันแรกไดมีการอภิปรายยุติไปเม� อ 

00.50 น. 

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก                                                                   

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ระบุวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พอใจ

ภาพรวมการประชุมสภาในวันท่ี 17 ก.พ.วัน

แรก ซ่ึง ครม.สามารถช้ีแจงตอบคําถามของ 

ส.ส.ดวยขอมูลท่ีชัดเจน พรอมขอบคุณทุก

เสียงสะทอนท่ีช� นชมนายกฯ ท่ีมีการเตรียมตัว 

เตรียมพรอมขอมูลช้ีแจงในรัฐสภามาอยางดี 

ซ่ึงนายกฯ ยํ้าไมตองการสรางความแตกแยก 

“อะไรดีก็รับฟง เม� อไมดีก็ตรวจสอบ  

ขอใหม่ันใจวานายกฯ ต้ังใจแกปญหาท่ีสงผล 

กระทบตอประชาชนทุกเร� อง ใหสอดคลองกับ

การใชจายงบประมาณตามกรอบวงเงินและ

กฎหมายท่ีมีอยู” นายธนกรกลาว

ดานนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม กลาวถึงภาพ

รวมการอภิปรายวันแรกวา ฝายคานอภิปราย

ไดดี ทําการบานมาดี มีขอมูลหลายอยางท่ีเปน

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน เร� อง

ตางๆ ท่ีรัฐบาลก็รับทราบอยูแลว เปนโอกาสดี

ท่ีรัฐบาลจะไดช้ีแจงกับประชาชน และรัฐบาล

ก็ตอบคําถามไดทุกเร� อง โดยเฉพาะปญหา

เศรษฐกิจ การแกไขปญหาโควิด 

นายชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 

กลาวเชนกันวา ใหคะแนนผูนําฝายคาน 80 

คะแนน เพราะยังติดบทบาทดาวสภา ท้ังท่ี

ลักษณะของผูนําฝายคานตองน่ิงกวาน้ี สวน

การอภิปรายของ พล.อ.ประยุทธถือวาทําได

ดี มีขอมูลครบถวน ใหคะแนน 90 คะแนน

สวนนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม พรรคเพ� อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิป

ฝายคาน ยอมรับวา บรรยากาศโดยภาพรวม

ฝายคานมีการนําเสนอท่ีมีประโยชนชัดเจน 

มีบางเล็กนอยท่ีซํ้ากัน แตก็ถือวาไดฉายภาพ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน แตการตอบจากฝายรัฐบาล

ผิดหวังมากๆ โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธท่ี

ยังเหมือนเดิม มีสูตรของทานมา มีคนเขียน

ใหเปนบทอาขยาน เปนการตอบท่ีเกินความ

จําเปน เอามากเขาไว เอามากเขากลบ ไมมี

ความชัดเจน หลายเร� องนายกฯ ไมไดตอบ 

แตตอบเปนภาพรวม และมีการจับประเด็น

โกหกไดหลายเร� อง ท้ังรัฐมนตรีท่ีมาตอบเร� อง

หมู ตอบไมไดเลย 

“เร� องใหมในตอนน้ีอาจยังไมมี แตมัน

เปนเร� องเกาท่ีเราขยายความลงไปอีก และ

พอดีเปนการอภิปรายตามมาตรา 152 ท่ีมี

ขอจํากัด ซ่ึงยอมรับวาบางเร� องเราสงวนไว

ในการอภิปรายไมไววางใจคร้ังหนา” นายสุ

ทินกลาว

บ๊ิกตูทาทําใหได

และเม� อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ

เดินทางเขารวมการประชุมสภาดวยสีหนา

เรียบเฉย และเม่ือผู้ส่ือข่าวถามถึงกรณีท่ี

ฝายคานออกมาระบุวาการอภิปรายมาตรา 

152 ในคร้ังน้ีจะปูทางไปสูการอภิปรายไม

ไววางใจ และจะลมตําแหน�งนายกฯ ใหได 

พล.อ.ประยุทธตอบเพียงส้ันๆ วา “ทําใหได

ก็แลวกัน”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข กลาวในเร� องน้ีวา ของจริง

มันเกิดมาต้ังแตการอภิปรายไมไววางใจคร้ัง

แรกแลว เราเจอของจริงมาตลอด ฝายคาน

มาของปลอมท่ีไหน มีแตของจริงท้ังน้ันแตละ

ดอก โชคดีท่ียังไมนับ 8 

เม� อถามวา ท่ีบอกวานับ 8 หมายถึง

รัฐบาลหรือฝายคานท่ีถูกนับ 8 นายอนุทิน 

กลาววา หมายถึงฝายรัฐบาลท่ีโชคดี ท่ีฝาย

คานไมมีขอมูลอะไรท่ีจะทําใหกังวลใจ 

นายอนุทินยังกลาวถึงนายมงคลกิตต์ิ 

สุขสินธารานนท ส.ส.บัญชีรายช� อ และหัวหนา

พรรคไทยศรีวิไลย ระบุนางสีดาเปนคนสองผัว 

โบราณวาเปนคนสําสอน วาเขาพูดถึงตัวเขา

เอง ซ่ึงตนเองเลนบทเปนนางสีดา แตบางคน

กลับทําตัวเปนนางสีดาเสียเอง 

สําหรับการประชุมสภาได้เร่ิมเม่ือ

เวลา 09.00 น. โดย น.ส.จิราพร สินธุไพร 

ส.ส.รอยเอ็ด พรรค พท. ไดอภิปรายถึง

กรณีบริษัท คิงสเกต คอนโซลิเดเต็ดฯ ฟอง

ประเทศไทย ภายหลัง พล.อ.ประยุทธใชคํา

ส่ังมาตรา 44 ส่ังปดเหมืองทองอัครา  โดน

ต้ังขอสังเกตวาไทยใหอะไรคิงสเกตถึงไดยอม

ประนีประนอม ไมมีในโลกท่ีโจทกจะยอม

ความโดยไมไดประโยชนท่ีคุมคากลับไป ซ่ึง

พบวามีรายการเจรจา 11 รายการ สรุปส่ิงท่ี

ประเทศไทยตองเสียไปมีมูลคามากกวาการท่ี

ประเทศไทยตองชดใชหากไทยแพคดี 

“ขณะน้ีกําลังมีการทอดเวลา รัฐบาลกํา

ลังคอยๆ แลเน้ือเถือแผนดิน หากไมแสวงหา

ความจริงได ขอใหทุกคําถามประทับอยูใน

หัวใจท้ังประเทศ พรรคเพ� อไทยไมมีวันลืม 

แสวงหาขอเท็จจริงทุกชองทาง นําความจริง

ตีแผเบ้ืองหลัง หากการเจรจายอมความมี

พฤติกรรมไมสุจริต มีขอแนะนําเดียวคือขอ

ให พล.อ.ประยุทธเตรียมทีมทนายท้ังในและ

ตางประเทศไวใหดี”

ตอมาเวลา 09.55 น. นพ.วาโย อัศว

รุงเรือง ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล (ก.ก.) 

อภิปรายวา นายอนุทิน, นายเอนก เหลาธรรม

ทัศน รมว.การอุดมศึกษาฯ และนายวราวุธ 

ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ ซ่ึงเร่ิมจากนาย

อนุทิน โดยไดอภิปรายถึงวัคซีนซิโนแวความี

การผลักดันมาใชในเด็ก หลังจากใชกับผูใหญ

ถึงทางตัน ใชคนไทยมาเปนหนูทดลองยังไม

พอ ยังจะมาใชลูกหลานเปนหนูทดลองอีก        

นพ.วาโยยังอภิปรายถึงนายเอนกกรณี

ไมมีมาตรการปองกันโควิด-19 ในสนาม

สอบ และไมมีมาตรการรองรับกรณีเด็กติด

โควิด-19 แลวจําเปนตองไปสอบ สวนของ

นายวราวุธน้ัน ไดอภิปรายเร� องนํ้ามันร่ัววามี

จํานวนเทาใดแน� กอนท้ิงทายวายังมีเร� องร้ัว

ชาง ฮอลล และสวนสัตว ไปเจอกันในการ

อภิปรายไมไววางใจแบบลงมติเดือน พ.ค. ถา

รัฐบาลยังอยู

ตอมาเวลา 10.25 น. นายวราวุธช้ี

แจงกรณีนํ้ามันร่ัวไหลในพ้ืนท่ี จ.ระยอง วา

กระทรวงเรามีหนาท่ีมาเก็บกวาดปญหาท่ีเกิด

ข้ึน ไมเคยจะว่ิงหนีหรือมาแกตัว และไมมีเหตุ

ผลใดๆ ท่ีตองน่ังปดบังวานํ้ามันร่ัวมาเทาใด

หลังจากนายวราวุธช้ีแจง ร.อ.จอง

ชัย วงศทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ไดลุกข้ึนช้ีแจงเร� องการ

ส่ังระงับเหมืองทองอัครา แต น.ส.จิราพร

ในฐานะผูอภิปรายประเด็นดังกลาว ลุกข้ึน

ประทวง ร.อ.จองชัย วาไดอภิปรายซักถามไป

ยัง พล.อ.ประยุทธและ ครม. ขอใหประธานท่ี

ประชุมวินิจฉัยการอภิปรายของ ร.อ.จองชัย

ดวย ทําใหนายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาฯ 

คนท่ีสอง ซ่ึงทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมกลาว

วา สมาชิกทุกฝายมีสิทธ์ิเสนอแนะขอเท็จจริง 

และเสนอปญหา ซ่ึง ร.อ.จองชัยก็มีสิทธ์ิเสนอ

ขอมูลท่ีอาจไมตรงกันได 

นายกฯ ล่ันไมออก

ท้ังน้ี ระหวางท่ี ร.อ.จองชัยอภิปรายน้ัน 

บรรดา ส.ส.พรรคฝายคานไดลุกข้ึนประทวง

ตอเน� องวาเปนการช้ีแจงแทนนายกฯ แตนาย

ศุภชัยวินิจฉัยวาเปนสิทธ์ิของสมาชิกช้ีแจงได

ตอมาเวลา 11.25 น. พล.อ.ประยุทธได

ช้ีแจงยืนยันวา การตอใบอนุญาตเปนไปตาม

กฎหมาย เหมือนบริษัทอ� นๆ ไมไดตอรองเพ� อ

แลกเปล่ียนอะไรกับรัฐบาลท้ังส้ิน เปนการตอ

ใบอนุญาตแปลงเดิมป 2536 และ 2543 ต้ังแต

รัฐบาลยุคกอน และการอนุญาตการสํารวจก็

เปนไปตามหลักกฎหมาย สวนการเจรจาเกิด

ข้ึนตามคําแนะนําของอนุญาโตตุลาการ ไทย

ไมไดเปนฝายไปขอเจรจากอน 

“ถาเกิดปญหาข้ึนในอนาคตคงไมใชผม

คนเดียว คงตองยอนกลับไปยังรัฐบาลกอนๆ 
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